Sao Cô Hà Tiện Lời Nói Thế

Giới thiệu
ĐẶNG TRÚC ANH: 16 tuổi,đại tiểu thư của tập đoàn họ đặng lớn nhất thế giới. về nhan sắc khỏi bàn xinh đẹp,dễ thương là hotgirl tình tình vui vẻ,hòa đồng,giỏi võ và thương các em của mình.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sao-co-ha-tien-loi-noi-the

Mục lục

1. Chương 1  :quá Khứ

2. Chương 2 : Nụ Cười Biến Mất

3. Chương 3 : Trở Về

4. Chương 4 : Buổi Học Đầu Tiên

5. Chương 5  : Cuộc Sống Mới

6. Chương 6  : Rắc Rối Bắt Đầu

7. Chương 7  : Em Sẽ Thay Đổi

8. Chương 8 : Buổi Đi Chơi Thú Vị

9. Chương 9  : Cuộc Thi Cam Đảm

10. Chương 10  : Người Bạn Mới

11. Chương 11 1 : Kỳ Nghỉ Ở Hawai

12. Chương 12  : Bất Ngờ

13. Chương 13 : Picnic Cuối Tuần

14. Chương 14  : Học Sinh Mới

15. Chương 15  : Kế Họach Chia Rẻ Thất Bại

16. Chương 16 : Hợp Tác

17. Chương 17 : Hành Hạ

18. Chương 18 : Hành Hạ ( Phần 2 )

19. Chương 19  : Hành Hạ ( Tập Cuối )

20. Chương 20  : Trừng Phạt

21. Chương 21  : Lộ Diện Thân Phận

22. Chương 22 : Chung Nhà - Chung Phòng

23. Chương 23 : Đả Làm Gì Tui

24. Chương 24 : Tháng Ngày Hạnh Phúc

25. Chương 25  : Mưu Đồ Của Ss

26. Chương 26 : Tác Hợp

27. Chương 27  : Gặp Nạn

28. Chương 28  : Tao Sẽ Giết Chết Tụi Bây

29. Chương 29  : Đối Mặt Tử Thần

30. Chương 30  : Hạnh Phúc Mãi Mãi

1. Chương 1  :quá Khứ

CHAP 1
hôm nay là một ngày đẹp nhưng trời nhưng cũng chính ngày này sẽ là ngày sẽ mang lại nhiều đau khổ cho nhân vật của chúng ta

TRONG MỘT CĂN BIỆT THỰ LỚN

_ mama ơi hôm nay nhà mình có tiệc hả mama:giộng một cô bé lên tiếng

_ uk con gái cưng mau lên thay dồ đi hôm nay papa con sẽ đải tiệc ở nhà có nhiều người lắm đầy : mama cô bé nhẹ nhàng nói

_ dạ :cô bé trả lời xong thì liền bay vào phòng thay đồ ngay

_ NHI ANH đâu rùi mama : một cô gái khác lên tiếng

_ Nó mới vào phòng thay đồ rồi : mama các ss lên tiếng ( ồ thì ra cái cô bé hồi nảy là NHI ANH )

_ con củng mau kêu khánh anh thay đồ đi trúc anh khách sắp đền rồi đó: mama nói tiếp

_ Dạ: trúc anh ngoan ngoãn trả lời

Một lúc sau khi khách đã đến đông đủ toàn là nhựng nươời sang trọng ko

_ Xin chào ông ĐẶNG hôm nay nhân bữa tiệc hôm nau ông có thể cho chúng tôi xem mặt các công chúa của ông ko: một người khách đừng lên nói

_ Đúng đấy đễ còn pik con gái của chủ tập đoàn lớn nhất xinh thế nào chứ: người tiếp theo lên tiếng ( hứ đẹp hơn con mấy người là xiền

_ Đc rồi , mau gọi tiểu thư xuống đi: papa ss nói với quản gia

Buổi tiệc càng sôi nổi hơn ai củng muốn nhìn mặt các tiễu thư thế nào .Nhưng khi họ bước xuống thì im re hết bởi ví còn nhỏ mà wa ư là dễ thương

t/g sorry các bạn nha vì kiếm hình mấy bé gái mà ko có

đầu tiên là TRÚC ANH bước xuống với một cái quần sọt ngắn,một chiếc áo búp bê có đính lên vài hạt cườm lấp lánh,tóc thì bới lên . Tiếp theo là KHÁNH ANH cô nàng mặc một chiếc áo đầm dài màu xanh nhạt,tóc xõa ngang vai .Cuối cùng là NHI ANH cô mặc một chiếc đầm màu hồng ngắc tới gối,tóc buộc đuôi gà.

_ Đậy xin gới thiệu với mọi người các con gái của chúng tôi: papa các ss nói to rồi chỉ các về phía họ

Ai cũng nhìn họ với ánh mắt hình viên keo hết

buổi tiệc lại ồn ào trở lại nhưng các tiểu thư của chúng ta thì ko ai thix mấy nhưng vì thể diện cho gia đình nên đành phải ở lại.Nhưng ai củng mời các cô nàng chụp hình rồi hỉ han này nọ nên họ xin phép pama cho ra noài vườn chơi.

Nhưng chỉ có NHI ANH là dc cho đi bởi vì trúc anh và khánh anh là chị lớn phải ở lại tiếp khách cùng cha mẹ còn nhi anh nhõ nên dc ưu tiên

_ Thôi hai chị em đi nha ở lại tiếp khách đi: nhi anh nói giọng ngọt sớt nhưng lại làm cho hai ss nhà ta tức điên lên

_ Chỉ tại em nhõ nên dc ưu tiên thôi : khánh anh nói giọng bực mình

_ hihi với lại pama cưng em mà tôi chúc hai chị ở lai vui vẻ nha em đi đây: nhii anh nói xong liền chạy nhanh ra ngoài vườn

Còn hai người kia thì

Nhi anh đang đi ngoài vườn thì dừng lại dưới góc cây vì gặp một người

nhi anh gặp ai? liệu đây có phải là người làm cho nhi anh trở nên lạnh lùng ko?

Nhi anh đang đi thì gặp một người đó là một cậu bé đang nằm ngủ dưới góc cây

" ũa sao lại có người ngũ ở đây zậy ta" Nhi anh suy nghĩ

Cô bé đang mãi mê nhìn thì cậu bé chợt tỉnh zậy và.....

AAAAAAAAAAAA bạn..bạn..bạn là ai thế sao mà nhìn mình giữ zzậy: cậu bé hốt hoảng hỏi

_Mình là NHI ANH là chủ nhà này bạn làm ji2 mà sợ wa vay: cô nàng ngây thơ đáp

_ Tại mình mới mở mắt ra là thấy bạn nên có hơi giực mình ình sorry nha : cậu bé nói xong liền mỉm cười làm cho bé NHI nhà ta đỏ mặt hết

_ Thế à zậy bạn tên ji2 sao tự nhiên nằm ngủ ở đây ? : Nhi anh củng cười lại và bắt đầu làm wen

_ Mình tên là MINH HUY bạn gọi mình là KEN dc oj .Mình dc baba dan lai đây dự tiệc nhưng mà ở trong ấy chán lắn nên mình ra đây chơi: cậu bé trả lời và ko we6n cười một cái (sao àm cậu nhóc này thĩ cười thế nhỉ )

_ Hi vậy Ken chơi với Nhi nha ở đây một mình bùn lắm : nhi anh nói xong liền chạy lại ngồi kế Ken

[size="4"]Thế là hai đứa rất là thân thiết với nhau ngồi chơi mà wen cả giờ giấc cho tới khi ...

_ Nhi anh ơi buổi tiệc kết thúc rồi em mau zô nhà đi : đó là tiếng của trúc anh

_ Nhưng em mún choi vói ken nữa em ko chiu đâu: nhi anh nói và làm mặt bùn

_ Thôi ko nhưng ji hết mau zô nhà ko thôi pama la bây jo mà cậu nhok này là ai thía :TRÚC ANH vứa nói vừa chì sang ken

_đây là bạn mới của em đó chị tên là Ken: nhi anh tinh nghịch trả lời rồi chỉ vế phía KEN

- Chào bạn: trúc anh vui vẻ

_ Chào: ken( sao mà lạnh thế nhỉ)

_Thôi mình vào nhà đi trời tối rồi :T.anh vẫn kên nhi anh vế nhà

_Thôi dc rồi : nhi anh có vẻ hơi bùn

_ Thôi bạn vào nhà đi mai mình sẽ tới chơi với bạn nữa: ken nói giộng an ủi

_ hihi zậy bạn hứa nha nhớ wa choi với nhi anh đó: cô nàng bổng vui trỡ lại

_uk ken hứa mà thôi nhi đi đi: ken

_ tạm biệt mơi nhớ tới chơi với nhi nha: nhi anh way đi nhưng ko wen way đau nói lai

Thế rồi ngày nào cả hai củng chơi với nhau và tình cảm củng lớn dần nhưng cho tới khi đến ngày sinh nhật của NHI ANH thì bi kịch xuất hiện

Hôm nay củng jong như mọi ngày cả hai cùng chơi với nhau rồi bỗng nhớ ra dều ji Nhi anh way sang nói với ken

_Ngày mai là sinh nhật của mình ken nhớ đến nha: cô bé vui mừng nói

_ uk ken sẽ đến và tặng một món wa cho Nhi anh _ ken

_ Hay wa mà ngày mai còn nhiều bạn khác lằm chắc sẽ rất vui: nhi anh vữa nói vừa cười tươi

_ nè lỡ có nhiều bạn nhi anh ko chơi với ken thì sao ken ko chịu đâu: ken nói giộng như giận

_ ko có đâu nhi anh chỉ chơi vói ken thôi: cô nàng vừa nói vửa nắm tay ken làm anh chàng đỏ hết cả mặt

_ nhi anh hứa nha : ken vui mừng trở lại

_ uk hừa mà thôi mình đi chơi tiếp nha : nhi anh kéo tay ken đi

Thế là hai đứa lại chơi vói nhau mà đâu biết rằng tai họa sắp đền

2. Chương 2 : Nụ Cười Biến Mất

Hôm nay là sinh nhật của nhi anh nên những tiểu thư công tử của các già đình lờn đều tới dự để lấy lòng ấy mà
_Cảm ơn các bạn đả đến dự sinh nhật của mình:nhi anh vừa nói vửa bước xuồng lau làm cho ai củng ngờ ngàng hết

Hôn nay cô mặc một cái đầm trắng kèm theo dôi giầy màu hồng tóc buộc cao làm cho đã đẹp nay còn đẹp hơn

_ Thôi con mau thổi nến và cắt bánh đi:mama nói nhẹ nhàng

_Dạ ; nhi anh

Thế là cô thổi nến và ước mún một đều ji đó

_ em ước ji thế nhi anh: khánh anh

_ Bí mật: nhi anh ói xog :liền nháy mắt tinh nghịch

Rồi đến phần trao wa ai nấy đều có những món wa đẹp và đắt tiền dành tặng cho cô bé nhưng mà hình như cô nàng đang trông chờ một ai đó( chắc các bạn củn pik ai rồi phải ko)

_ sao em ko ra chơi với các bạn đi : trúc anh thấy nó cứ nhìn ngó lung tung nên hỏi

_ em đang chờ ken tới nhưng mà sao lâu wa1 ko thấy_ nhi anh nói nhưng mà vẩn lay hoay tìm kiếm

_ chắc cậu ấy ở đâu đó thôi tí nữa sẽ đến : trúc anh nói jong an ui

_ ken là ai thế : khánh anh ko pik chien ji nen hoi thu

_ à là bạn mói của nhi anh lúc nó ra vườn chơi bữa bưỗi tiệc đó_ trúc anh

_thì ra là thế : khánh anh gật gật đầu

_ thôi hai chị phải ra tiếp bama em cứ ngồi chơi với mấy bạn đi: khánh anh nói xong liền nắm tay trúc anh quay đi

Còn nhi anh thì ko chịu chơi với ai cứ ngồi đợi ken rồi bỗng _HÙ

_AAAAA AI ĐÓ: nhi anh la lên rồi quay sang thì gặp ken

_ Mình nè làm ji mà la lờn têế hết hồn: ken nói nhưng vẫn cười

_ tại ken hù N.anh chớ bộ ko chơi vói ken nữa: nhi anh nói xong quay ra chỗ khác làm mặt giận

_ thôi cho ken xl đi mà tại ken mún chọc nhi anh xúi hà : ken nói mà mặt hồi lỗi

_ tha cho ken lần này đó mà seo ken đền trể dậy: nghe ken nói xong hết giận liền

_ hihi ken đến lâu oj tại mún xem koi nhi anh có lo cho ken ko thôiL: ken nói và ko wen kem theo nu cuoi

_ vay mà ko ra gap mình là ình lo mún chết: nhi anh nói gjong trach móc

_ thôi mà đừng có bùn nữa ken có món wa tang cho nhi anh nè : ken

_ thiệt ko: nhi anh nhay can lên

_ thiết chơ ken đã hứa rồi mà nhi anh nhắm mắt lại đi: ken nói và kêu nhi anh nhắm mắt lại

Cô nàng nghe theo từ từ nhắm mắt lại ken thì đưa ra một cái hộp màu hồng mở nắp ra và ..

_ nhi anh mở mắt ra dc oj : ken

_ woa đẹp wa : nhi anh mở mắt ra vs la lên

_Cảm ơn ken nha: nhi anh nhãy lên ôm ken làm cho ai kia bối rối nhưng củng ôm lai

_ để ken đeo cho nhi anh nha : nói rồi đeo ngay vào cổ cho bé

_ Thôi mình đi ra ngoài công viên chơi đi : nhi anh vui vẻ rù ken đi chơi

_ Nhưng bạn ko sợ mọi người la hả : ken nói có vẻ lo lắng

_ ko sao đâu mình đi tí rồi vế : nhi anh

_ dc rồi: ken nói rồi hai đứa d8at1 nhau đi chơi

( ôi sao lãng mạng thế)

_hai đứa hiện jo dang ngồi trong gế đá công viên

_ hồi nảy ken thấy nhi anh cầu nguyện mà nhi anh ước ji thế: ken bắt chuyện

_ bí mật mà nói ra mất linh oj sao : nhi anh

_ thôi mà kể cho ken nghe đi ken ko nói cho ai pik đâu: ken hồi nhi anh noi

_ ken hứa nha

_ uk

_ nhi anh ước ken sẽ lun bên cạnh mình : nói tới đây cô nàng cuối đầu xuống vì ngượng

_ thì ra là zậy:ken nói lạnh thế thôi nhưng trg lòng đang vui mừng

_ sao ken nói kì thế hay là ken ko mún ờ bên cạnh nhi anh : nhi anh nói như sắp khóc

_ ko có đâu ken mún ở bên cạnh nhi anh suốt đới lun : ken nói xong ôm nhi anh vào lòng

_ ken nói thiệt ko: nhi anh vui mừng

_ thiệt mà ken thương nhi anh nhất: nói xong ken kiss vô mà nàng một cái làm cho người đổ mặt hết

_ nhưng mà nhi anh hứa kủn phãi ở bên cạnh ken nha ko dc ở bên thằng nào khác: ken nói như cảnh bào trc1

_ pik rùi nhi anh chỉ thix ken hà: nhi anh nủng nịu

_ thôi mình về đi : ken Hay đứa mải mê nói chuyện mà wen mất mình đang ở giữa dc và có một chiếc xe chạy tới

ken là người thấy chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hoàng và hết to

_ NHI ANH TRÁNH RA: nói rồi đậy nó ra

Nhi anh bị đậy ra mạnh ko pik chuyện ji2 thì nghe tiếng

KET....KET....KET KEN nằm bên cạnh chiếc xe và máu đầy người

_ ken ơi tỉnh lại đi đừng bỏ nhi anh mà hu hu hu: nhi anh khóc thét lên

tĩnh lại đi mà : nhi anh nghĩ trong lòng rồi ngất xủi có lẻ ví quá sốc

NHI ANH SẼ THẾ NÀO ? KEN CÓ SAO KO ? Khi nhi anh mở mắt ra thì đang nằm trg bệnh viện với pama và 2 chị của mình

_ sao con lại ở đây: nhi anh hỏi giộng thều thào

_ Con và ken dc người dân ở đó phất hiện ra và đưa vô đây : baba nói nhỏ nhẹ

_ con làm cho cả nhà lo lắm pik ko_ mama ss nói và rưng rưng nc mắt

_ con xin lỗi: nhi anh

_ Nhưng còn ken đâu ken có sao ko hả pama : nhi anh chợt nhớ lại và hỏi lớn

_ Con bình tĩnh lại đi ken đang làm phẩu thuật _ mama

_ ko con mún thấy ken : nói xong N.anh bức hết dây nhợ ờ người cô và chạy sang phòng phẩu thuật

Ở đây tất cả mọi người đầu lo lắng và thầm mong cậu ấy ko sao rồi bỗng cô y tá hớt hải chạy ra ,mọi người tưởng đâu là ca phẫu thuật xong nên chạy lại hòi

_ Con tôi sao rồi cô y tá : mama ken vừa hỏi vừa khóc

_ Chúng tôi đang tiến hành nhưng cậu ấy mất máu nhiều wa nên phải cần máu để ca phẩu thuật dc tiến hành: cô y tá nói với bô dạng gấp gáp

_ dậy chúng tôi có cần chuyền máu cho con ko_ papa ken

_ Ko kịp đâu bây jo cậu ấy rất nguy hiểm ko có thời gian để làm thủ tục toi sẽ đi thấy máu trg bệnh viện để cho kip nếu ko cậu ấy khó mà wa khỏi: nói xong cô y tá chạy đi lấy máu

Nghe tới đây ai củn khóc vì lo cho ken nên ai củn cầu nguyện

1 GIỜ-2 GIỜ LẠI TRÔ WA nhưng ca phẩu thuật vẫn chưa kết thúc và thế rồi bác sĩ đi ra

_ con tôi sao rồi bác sĩ-mama ken chạy lại

_ ken sao rồi bác si huhu :nhi anh khóc lóc

_ Chúng tôi xin lỗi nhưng .......

Nghe tới đây nhi anh mama ken đếu ngất và đc đưa vào phòng cấp cứu.Cho tới khi tỉnh dậy thì

_ ken sao rồi ken tĩnh dậy chưa hả mama : nhi anh vửa tỉnh dậy đả gọi ken

_ Con bình tĩnh lại đi con mới bị ngất mà : mama

_ CON HỎI KEN SAO RỒI KEN Ờ ĐÂU SAO MAMA KO TRẢ LỜI CON : nhi anh la lên và nc mắt tuôn ra

_ em bình tĩnh lại đi nhi anh : trúc anh vừa nói vừa chạy lại ôm nhi anh

_ nhi anh à hỏi nảy con củng nghe bác sỉ nói rồi mà ken...: papa ss nói tới đây thì ngẹn lại

_ CON KO TIN ĐÂU CON KO TIN HU..HU..HU: nhi anh bịt tay lại la lớn rồi chạy sang phòng ken

_ 2 bác ơi ken đâu rồi : nhi anh chạy lại hói pama ken

2 người nảy chỉ pik đừng khóc và chỉ tai zô một căn phòng kín.nhi anh bước vào như người ko hồn ngồi xuống bên giường một người con trai ( đó là ken đó)

_ ken sao cậu bỏ nhi anh một mình sao cậu ko tỉnh lại hu hu hu : nước mắt nhi anh lại lăn ra rơi xuống bàn tai bất động của ken

_ ken hứa sẻ ở bênh nhi anh suốt đời mà .... sao ken ko ju lời hứa hix ...hix ken tỉnh lại đi tỉnh lại chới với nhi anh mà đừng bỏ nhi anh : nhi anh khóc nức nở rồi ôm lấy ken

Rồi những ai ờ ngoài thấy cảnh đó mà ko rơi nc mắt ai cùn thấy thương cho cô bé này

_ tình lại đi ken ơi hôm nay là sinh nhật nhi anh mà ken ko dc ngủ nữa tỉnh lại đi hu...hu.. hu..: nhi anh vẫn khóc và mong cho ken tĩnh lại

Thế rồi nó ngất đi vì wa mất sức lại còn chịu thêm cú sốc này

1 ngày -2ngay-3 ngày ....ại trôi wa từ ngày ken ra đi nó sống như người mất hồn ko nói tiếng nào mà cư nhìn mãi vào sợi dây chuyện mà ken tặng nó .

_ nhi anh à con đừng như zậy nữa con đã như zậy gần 1 tháng nay rồi : mama nhi anh nói mà lòng đau xót

vẫn ko có tiếng trả lời

_ nhi anh à chuyện cùn wa rồi em đừng bùn nữa : khánh anh cùn bùn nhưng cố gắn an ủi em

KO có tiếng trả lời nó đã ko nói chuyện với bất kì ai lúc nào củn cầm sợi dây chuyền trên tai nhìn ra ngoải vườn

_Chắc nó đang nhớ lại lần gặp đầu tiên của nó và ken : trúc anh nói như hiểu rõ lòng nó

và rồi nó đi lên phòng để kại bao nhiêu lời khuyên của gđ

_ ông à phải làm ji cho nó quên đi cái wa1 khứ ấy thôi chứ nó như zậy hoài tô đau lòng lắm : mama ss nói với papa với đôi mắt bùn

_ chắc phải vậy thôi chứ như vậy ko tốt đâu : papa

_Thôi thì cho nó đi du học đi để rời xa nơi này: mama ss chợt nảy ra ý kiền

_ uk cùn dc tui sẽ cho nó đi mỹ cùng khánh/trúc anh dc ko : papa

_ zậy thì wa tốt cho chị em nó đi sẽ dễ dàng chăm sóc hơn

_ khánh/trúc anh các con thấy thế nào _ mama

_ dạ dc : trúc/khánh anh đồng thanh

_ zậy là dc rồi hai con mau nói chop em pik đi chủ nhật này các con sẽ đi_ papa

Rồi cuộc bàn bạc cùn xong hai chị em lên phòng để nói cho nhi anh pik

_ cộc...cộc chị vào dc ko : trúc anh

ko có tiếng trả lời

_THÔI đi chi6 có kêu tới sáng nó kùn ko trả lời đâu : khánh anh tiếp lời

_ chị cho em pik chủ nhật này em và các chị sẽ bay sang mỹ : khánh anh

_ chị mong em sẽ đồng ý wa bên ấy có thể em sẽ wen đi chuyen của ken : trúc anh

_ em đi đi cho pama vui : khánh anh bùn bả

_ dc rồi em sẽ đi_ nhi ảnh trả lời giộng lạnh băng

_ YEAR zậy là em đồng ý oj nha : trúc /khánh anh vui mừng đồng thanh _ thôi hai người ra đi em mún dc yên: nhi anh

_ UK hai chị ra đẩy : nói xong hai chị em bước ra

" ken à em sắp bay wa mỹ rồi họ mún em sẽ wen ken đi nhưng em iu ken lắm .Em đã từng nói sẽ ở bên ken mãi nhưng bây jo em ko ju dc lời hứa rồi ken đùng trách nhi anh nha rồi sẽ có ngày nhi anh về " vừa suy nghĩ vửa khóc nhi anh đã khắc sâu ken vào trg trái tim cô rồi

Cô nắm chặc sợi dây chuyển và cứ khóc cô nhớ ali5 lần đầu gặp ken và nho lại những ngày hai đứa chơi đùa với nhau càng làm cô đau khổ hơn.

_ papa ơi nhi anh đồng ý đi mỹ oj : trúc anh chạy lại bên baba thông báo

_ thật à tốt wa : papa vui mừng

_ hi vọng nó có thể đối mặt với chuyện này : mama

Và rồi tới ngày các ss nhà ta ra đi

TẠI SÂN BAY

_ Các con nhớ cẩn thận nha wa tới bên đó phải gọi chop mama liền nha : mama khóc

_ con nhớ rồi chắc con sẽ nhớ pama lắm : trúc anh ôm lấy mama khóc

_ con nhớ chăm sóc cho bạn thân nha có ji thì goi cho papa

- con nhớ rồi : khánh ấy sục sùi

NHi anh tự jo như tang băng ko noi câu nào

_ nhi anh nè nhớ giữ gìn sức khỏe nha : mama ôm nhi anh vào lòng

_ con pik rổi : nhi anh giong lanh lùng

_ thôi tới jo roi cac con di di : papa các ss nói

_ tui con đi đây papa củn ju jin sức khỏe _ khánh anh

RỒI HỌ BƯỚC ĐI VÀ QUAY LẠI VẬY TAY TẠM PIỆT

" Nhi anh đi đây ken nhớ là 6 năm sau nhi anh sẽ trở về về lại nơi mà ken và nhi anh đã sống vui vẻ " nhi anh quay đầu lại nhìn đài loan lần cuối cùng nhớ tời ken và nc mắt cô lại tuông ra

Nhưng cùn ở chô sân bay có một người đáng dứng đó nhìn nhi anh mìm cười

_ nhi anh à 6 năm sau con trở lại sẽ có bất ngờ dành cho con : người đó đừng và mìm cười

THẾ LÀ CÁC SS CỦA CHÚNG TA ĐÃ BAY SANG MỸ VÀ Ở NƠI ĐÓ NHI ANH CÓ THỂ WEN ĐI KEN KO HAY LÀ VẨN SÔNG TRG WA KHỨ ĐÓ

câu trả lời nằm ở cháp tiếp theo À MÌNH MONG CÁC BAN UNG HỘ NHA TẠI FIX ĐẦU TAY NÊN CÓ PHẦN KO HAY CHO LẮM

thôi vào truyện lun

3. Chương 3 : Trở Về

Hôm nay là ngày các ss trở về sao 6 năm .nên mọi người trong nhà đều chuẩn bị đón tiếp nên chỉ có quản gia ra sân bay thôi
TẠI SÂN BAY

Trong sân bay có 3 cô nàng bước ra làm ọi người vì wa đẹp

vâng đó ko ai khác chính là ba vị tiểu thư của chúng ta

trúc anh

khánh anh

nhi anh

_ year mình đã trở về đài loàn rồi : khánh anh

_ uk 6 năm mới dc về nhớ pama và mọi người quá : trúc anh vui mừng

_ nhưng mà ở đây nóng hơn mỹ nửa chắc đen da em hết : khánh anh nói mà mặc nhăn nhăn ( điệu thất ớn lun )

_ Thôi mau kiếm xe đi về nhà : nhi anh lạnh lùng nói

_ Hơi ở đây nóng thiệt mà trái tim con nhỏ này là ở bắc cực : khánh anh lắc đầu

_Nó đã như vậy suốt sáu năm còn ji : trúc anh

Rồi từ xa có một người đán ông chạy tới

_ Chào mừng các tiểu thư đã về : người đó nói

_ Chào quản gia pama tụi tui đâu : khánh anh ( ồ thì ra ông ta là wan gia)

_ dạ thưa ông chủ ở nhà để chuẩn pị tiệc cho các tiểu thư_ wan ja

_ zậy thôi đi : nhi anh vẫn lạnh lùng

_ dạ : ông wan ja thấy lạnh wa sợ nên rút lẹ

Chiếc xe dừng lại ở ôột căn biệt thự lớn

Khi họ bước vào thì đã có mấy chục nươời hậu lễ phép chào hỏi

_ chào mửng tiễu thư đã về : mấy người đó cúi xuống

_ pama tụi tui đâu : trúc anh

_ đây nek pộ nhớ lằm sao : papa các ss từ trên lầu đi xuống

_ nhớ chứ ạ : khánh/trúc anh đồng thanh rồi chạy lại ôm baba

_ baban củn nhớ tụi con lắm: papa

_ iu baba nhất : khánh anh nủng nịu

_ baba ơi mama đâu oj : trúc anh

_ mama các con ở sau lưng kìa : papa ss nói rồi chỉ tại vể phía sau

_ mama ơi con nhớ mama wa à : trúc anh quay ra thì thấy mama nên ôm chầm lấy

_ tuơg đâu các con chỉ nhớ pa thôi chớ : mama bẹo mà trúc anh nói

_ ko có đâu : khánh anh chu mỏ

_ mà tự ji sao ba ko thấy nhi anh đâu hết : baba ss ko thấy nhi anh nên hỏi

_ đó ba thấy cái tảng băng ngồi đó ko : khánh anh nói rồi chỉ tay về phía nhi anh

_ sao con gọi em là tảng băng : mama thấy lạ hỏi

_ um thì ba mẹ thấy đó nó cứ ngồi một đóng ở đó như là tượng zậy : trúc anh

_ và trong suốt sáu năm wa nói có cười đâu : khánh anh có vẻ bùn

_ vậy là nó ko wen dc chiện đó : mama nói nhưng nc mắt rưng rưng

_ nó đã ko wen dc mà còn khác xưa nhiều nửa : baba

_ Thôi các con lên phong nghỉ đi chắc mệt rồi nói rồi các ss lên phòng còn nhi anh thì ở ra ngoài vườn nơi cô và ken lần đầu gặp nhau

ken ơi em đã giử đúng lời hứa em đả trở về rồi : cô nói và ngồi xuống bên góc cây

_ ken ơi lúc trước ken và nhi anh đã từng đạp nhau ở đây ken còn nhớ ko lúc đó nhìn ken cười dễ thương lắm làm tim em đập mạnh chắc lúc đó em thix ken lun oj : nó cười nhẹ một cái nhưng chì là cười ngượng nụ cười của cô đã mất đi vào 6 năm trước rồi

Đã có lúc cô ước rắng nếu như ngày đó cô không ra đây chơi thì cô đã ko gặp ken nếu như ngày trước cô không nhìn ken ngủ thì cô đã không bắt chuyện và làm quân ken nếu như khôn phải như thế thì bây giờ cô đâu đau khổ như thế này

_ nhưng mà bây giờ nhi anh mún thấy ken cười kủn ko dc nũa : nhi anh nói rồi lấy sỡi dây chuyền ra ngắm

Cuối cùng cô đến một nơi rất đẹp ở đây là một ngọn đồi đầy chông chống

_ lâu l;ắm rồi ko ra đây mọi vật vẫn như xưa ko hề thay đổi : nó nhìn những chông chống đang quay

_ ken còn nhớ ko đây là nơi ken chỉ nhi anh làm chông chống và đánh một đứ con gái vì nhi anh

Kí ức lại ùa về

HỒI TƯỞNG

Ở trên một ngòn đồi có hai đứa bé đang ngồi ngắm hoàng hôn

_ ken ơi ken đang làm ji zậy : nhi anh thấy ken đáng xếp cái gì đó nên hỏi

_ ken đang làm chông chống nhi anh pik làm ko : ken chía cái chông chống ra và hỏi

_ nhi anh ko pik làm ken chỉ nhi anh nha : nhi anh nủng nịu

_ uk để ken chỉ cho :ken cười tươi

Một lát sau thì những chiếc chông chống đã hoàn thành

_ ken giỏi thiệt á cái ji cùn pik làm : nhi anh nói rồi cười làm cho ken đỏ mặt hết

_ thôi tụi mình cầm những chông chồng xuống để thành nguyên ngòn đồi đầy chông chông lun đi : ken nảy ra ý kiến

_ uk nó cười tươi

Chỉ trong nháy mắt đả trờ thành một ngọn đồi đầy chông chống và chột có một dáng người bước tời đó chính là một đứa con gái _ đây chổ của tao ai cho tụi bây chơi ở đây : đúa con gái đó nói

_Chỗ của bạn hồi nào tụi tui chơi ở đây có ạnh hưởng gì tới bạn ko : nhi anh thấy vậy nên cải lại

_ nhưng tao không thix tụi bây ở đây biến hết cho tao: nhỏ đó quát

_ tui không biến đó bạn làm ji tui : nhi anh ko chịu thua

_ ko hả Vậy thì..... CHÁT ... nó táng nhi anh một cái làm nhi anh té xuống

_ cô làm ji zậy hả sao đánh bạn tôi : tự giờ ken đứng đó nhưgn khi thấy nhi anh bị đánh thì nói máu lên

_ tui đáng cô ấy đấy rồi sao : nhỏ đó hất mặt lên

_ tôi là con trai ko đánh con gái bỏ qua cho cô lần này : nói rồi chạy lại bên nhi anh

_ nhi anh có sao ko : ken lo lắng

_ ko sao đâu cảm ơn ken : nhi anh cố gượng cười nhưgn thật ra cô đau lắm

_ ko sao ji mà ko sao chảy máu hết rồi kìa : ken lo lắng lấy tay lao cho nhi anh và đỡ cô đứng zậy

_ sao tụi bây biến dc chua : con nhỏ đo vẫn chưa bỏ wa ( tức nó thiết con gái ji àm bạo lực thấy ớn )

_ thôi tụi tui đi : nhi anh nói rồi đi theo ken

Nhưng đang đi thì

AAAA: NHI ANH la lên và té xuống bời con nhỏ đó ném đá vào chân nhi anh

_ cô làm cái ji zậy hả tụi tui đi rồi cô còn mún ji nửa : ken la lên mặt hiện rỏ sự tức giận

_ trời ơi tui lở tay mà ai kêu cô ấy không cẫn thận làm đau chân mình lỡ mà nó có gảy lun củn đáng : nói rồi cười một cái thật là nham hiểm ( tức wa rồi

_ CHÁT đây là bạt tay do chính ken dành cho nó

_ tui đã nói tui ko thix đánh con gái cái này là cô ép tôi: ken nhìn nó như mún ăn tươi nuốc sống

_ mày dám đánh tao hả : nhỏ đó ôm mặt la lớn

_ sao lại ko cô mà dám đụng nhi anh nữa là ko chỉ thế này đâu:KEN NHẤN MẠNH TỪNG CHỮ _ nhi anh à dc thôi cô hãy nhớ đó tui sẽ ko để cô yên đâu : nó nhìn nhi anh một cái tồi bỏ đi

_ nhi nah ơi còn đau không : ken chạy lại bên nhi anh hỏi thăm

_ ko sau nữa rồi cảm ơn ken nha : nhi anh cười

_ thôi đừng cảm ơn ken mà cho ken xin lổi nhi anh nha : ken nói với vẻ mặt buồn

_ sao lại xin lổi ken đâu có lỗi gì đâu :nhi anh ngạc nhiên

_ tại vì ken ko bảo vệ dc nhi anh để cho nhi anh đi đánh : ken vừa nói vửa sờ vào chổ bị dánh của nhi anh

_ ko sao mà tại nhi anh nhút nhát thôi : nhi anh an ủi ken

_ không dc đâu từ nay ken hứa sẽ bảo vệ nhi anh ko để ai ăn hiếp nhi anh nữa đâu : ken nói chắc chắn và ôm nhi anh vào lòng ( còn nhỏ mà gớm nhỏ)

_ ken hứa nha : nhi anh kủn ôm lại

_ thôi tối rồi mình về nhà đi ko thoi ba mẹ la đó : ken nhìn nhi anh nói

_ um về thôi : nhi anh cười tươi

Thề rồi hai đứa cùng nắm tay ra về

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

_ ken hứa sẽ bảo vệ mà bên nhi anh mà sao ken lại bỏ nhi anh mà đi_ nó ngước lên trời và nc mắt tuôn ra

Nó ngồi đo tới tối mới trở về nhà

_ sao con tới giờ này mới về làm mẹ lo quá: mama lo lắng hỏi thăm

_ con ko sao : nó trở lại giòng lạnh lùng

_ em vào ăn cơm đi chắc đói rồi phải ko : trúc anh từ nhà bếp đi ra

_ em ko đói : lạnh lùng

_ từ sáng giờ có ăn ji đâu mau ăn chút ji đi con : papa

_ thôi dc rồi : nhi anh

_ ** ơi đem đồ ăn cho tiểu thư : mama

_ ngày mai tụi con bắt đầu đi học đó _ papa nghiêm mặt

_ sao sớm zậy tụi con mới đi về mà : khánh anh tự jo lo ăn nghe tới đi học mới ngừng

_ ko sớm ji hết mai là trường bắt đầu học lun rôi : papa

_ thôi àm baba cho tụi con chơi vài ngày nửa đi mà : trúc anh làm mặt cún con

_ ko là ko : papa quát lớn

_ dc rồi : khánh/trúc ỉu sìu

_ mà học trường nào zậy baba : nhi anh lên tiếng

_ ANH KHAI : mama chen vào

_ũa trường đó cũa nhà mình àm : khánh anh ngạc nhiên

_ thì học trường nhà mình sẽ tiện thể quan li các con hơn _ papa

_ làm như tụi con nhỏ lắm : khánh anh chề môi

_ ko nhỏ như mà quậy : mama

_ thôi tụi con đừng cải nửa ăn nhanh đi rồi ngủ mai đi học sớm : papa

_ôi những tháng ngày tươi đẹp: trúc anh lắc đầu

_ con ăn xong rồi : nhi anh bước lên phòng

_ nó vẫn như vậy : mama nhìn theo ss

_ tụi con đi học nhớ chong chừng em nha : papa

_ tụi con nhớ rồi : khánh anh

_ nhưng ko pik chừng nào nó mời trở lại như xưa đây : mama

_ từ từ đi mama hi vọng thời gian và những người bạn mới có thể làm nó thay đổi: trúc anh

_ các con ngủ sớm đi mai còm đi học nữa : mama

_ dạ : ss đồng thanh

Khi lên phòng trúc anh gé sang phòng của nhi anh

_ chị vào dc ko : trúc anh

_ vào đi : lạnh lùng

_ em còn bùn về chuyện ken sao : trúc anh nắm lấy tay nhi anh

Ko nói ji

_ nhi anh à em đừng như vậy nửa em đã như zậy suốt 6 năm nay rồi em có pik ba mẹ lo cho em lắng ko : trúc anh ôm nhi anh và rưng rưng

_ em ko có chuyện ji đâu ; nhi anh

_ chị mong em có thể thành cô bé trước kia vui vẻ hồn nhiên như ngày nào chứ ko phải con người lạnh lùng như bây giờ : trúc anh tiếp

_ em sẽ cố gắn thay đổi: nhi anh

- em nói thiệt ko em hứa nha phải sống vui vẽ nha : trúc anh vui mừng

ko nói ji chỉ gật đầu

_ em mệt rồi chị đi nghỉ đi : nhi anh

_ uk chỉ về fong đây chúc em ngủ ngon : trúc anh nói rồi đi ra

" em lơi3564 em ko làm dc đâu em ko thể nào vui vẻ dc nữa mất đi ken làm cho em mất hết niềm tin rồi chị tha lổi cho em tha lổi cho con nha ba mẹ " nó thầm nghỉ nước lại tuông ra

Rồi nó lấy hình của ken và nó ra xem và ngủ lúc nào ko hay

Ngày mai nó đi học một trang mới sẽ mở ra với nó nhưng liệu có làm thay đội dc nó ko hay là lại mang cho nó nhiếu đau khổ

Đợi chap tiếp theo nha

4. Chương 4 : Buổi Học Đầu Tiên

Hôm nay là ngày các sis nhà ta đến trường nhưng mà là pị ép nên ko ai vui tí nào
_ chị hai zậy mau : khah anh là người zậy sớm nhất nên kêu trúc anh dậy

_ từ từ cho chị ngủ tí xúi thôi mà : nói mà hai mắt nhắm nghiềm

_ bây giờ chị zậy ko : nồi máu lên

_ tí thôi mà

_ ko là ko nếu chưa chịu dậy là đừng trách : kháh anh hăm he

_ thôi dc rồi thức thì thức : tới lúc này mới chịu zậy và lảm vscn

Hai ss đi xuồng duoiặp nhi anh đang ngồi đợi

_ em thức sớm thế : khánh anh

ko có tiếng trả lời

Quê wa cô nàng cười trừ

_ các con chuẩn pị xong chưa : mama từ nhà bếp đi ra

_ xong rồi : khánh/trúc đồng thanh

_ mau đi ăn sáng rồi còn đi học : mama

_ thôi tụi con zô trường lun trể oj : trúc anh nhìn đồng hồ nói

_ um cun dc nhưng phai vào căn tin trường ăn đó nha : mama cười hiền

_ dạ tụi con đi đây chào mama : khánh anh hôn mama cái chụp

_ con đi đây mama : nhi anh lạnh lùng

_ uk nhớ hòa đồng với các bạn nha con : mama

ko nói gì chỉ gật đầu

rồi mấy sis ra ngoài xe đi tới trường

TRƯỜNG ANH KHAI

Ở trường hiện giờ đang yên lặng thì bỗng nhốn nháo lên khi có ba chiếc xe hơi chạy tới

Bước ra là các chàng hotboy ( chắc pik ai rồi phải ko ) Mấy đúa con gái nhìn mà mún vào viện hết

_ anh đăng kiệt i love u: nhỏ A

_ đăng tuấn ơi làm boyfriend của em nha :nhỏ B

_ đăng duy là số 1 : nhỏ C

bla bla bla

_ trời ơi ngày nào củn vậy : đăng duy than thở

_ đủng tốt mà ai kêu tụi mình đẹp trai làm chi : đăng tuấn cười gian ( đồ tự tin thấy ớn

_ bộ mày ko bỏ dc cái tật mê gái hả : đăng kiệt nhìn đăng duy

_ sao mà bỏ dc huống chi trên đời này có đứa con trai nào ko mê gái hehe : đăng tuấn

_ có tao nè : đăng kiệt cười rồi chỉ về phía mình

_ mầy đâu có mê chì một ngày mấy em hà : đang duy chen vào

_ tụi nó bám chứ tao có mún đâu : đăng kiệt cải tới tấp

_ thiệt ko : đăng tuấn/duy đồng thanh

_ hú ko nói chuyện với tụi bây nữa : đánh trống lãng

_ thua rồi chứ gì : đăng tuần cười

_ thôi đừng chọc nó nữa đi xuồng căn tin thôi cho tránh dc mấy dứa con gái : đăng duy

_ 2 người đi trc tui phải ra đây một chút: đăng kiệt nói rồi vọt lẹ

_ nó đi đâu mà chạy giữ zậy : đăng tuấn

ai pik kệ nó đi xuống căn tin thôi : đăng duy nói ôồi kéo đăng kiệt đi

QUAY LẠI VỚI CÁC SS NHÀ TA

Khi chiếc xe của mấy sis chạy tới truòng thì ngàn con mắt nhìn về họ

_ sao đông giữ zậy ta : trúc anh ngạc nhiên

_ kệ nó đi bây giờ lên phòng hiệu trưởng : khánh anh

Họ bước đi để lại nhưg ánh mắt của tụi con trai và sự ganh tị của con gái

_ ê tụi bây mấy đứa đó là học sinh mới hả : mấy đứa con gái bàn tán

_ chắc zậy rồi : một đứa chen vào

_ nhìn củn dc thôi zậy mà chảnh thấy ớn : tiếp tục

các ss nhà ta đang đi tới phòng hiệu trưởng thì

_ khoang đã : kháh anh chợt lên tiếng

_ có chuyện ji : trúc anh

_ em phải coi nội wi cái đả : khánh anh

_ coi mấy cái đó làm ji ệt : trúc anh

_ coi để pik nội wi của nhà mình thế nào : khánh anh

_ bộ em tính làm theo mấy cái tào lao đó hả : trúc anh

_ làm ji có em coi để phá thôi : cười gian

_ dc thôi để chị coi cho em với nhi anh đi vào nhận lớp trc đi : trúc anh

_ um zậy chị đi đi : kháh anh

SS chạy đi còn 2 người kia thì zô phòng hiệu trưởng

_ chào thấy : kháh anh lễ phép

_ chào các tiểu thư : ht cuối đầu

_ gọi chúng tôi như bình thường đi : kháh anh

_dạ : ht

_ tụi tui học lớp nào :nhi anh lạnh lùng

_ dạ 10a1 : ông thấy rung rung

_ lớp đó ở đâu ta : khánh anh nhìn ngó lung tung

_ để thầy dẩn em đi coi sơ đố trường rồi chỉ cho em lun :ht

_ ko cần để em ra coi dc rồi : khánh anh nói rồi bước ra

Bây giờ chỉ còn nhi anh và ông thầy ht

sao mình thấy lạnh wa zậy ta : ông ht suy nghỉ

2 người ngồi đó ko nói gi nhi anh thì như tảng băng còn ông thầy thi rung cầm cập

_ xong rồi đi thôi nhi anh : khánh anh bước vào

_ um ; nhi anh

2 ss bước ra khỏi phòng ông thầy như dc giải thoát

_ ơn trời cái tảng băng nó đi rồi : ông thầy thở nhẹ nhỏm

quay lại chỗ trúc anh

_ trời đất nội wi gi mà nhiều thế : ss than thờ

Đang mải mê coi mà ko để ý phái sao nên ss đ4 đụng trúng một người

_ ui da đứa nào đụng bà zậy : trúc anh xoa cái đầu

_ cô đụng tui mà còn la làng hả : người đó cải lại ( nươời đó ko ai khác chính là đăng kiệt)

_ anh đụng tui trc thì có : trúc anh ko chịu thua

_ cô trước : đặng kiệt tiếp

_ anh

_ cô

_ anh

_cô

_ hứ cái đồ con trai zô ziên đùng con gái trước mà còn la làng đồ con trai thúi đồ ngang ngược : tức wa nên ss nói một lèo _ cô...cô... : nói ko nên lời

_ để tui nói dùm cho cô ơi em pị cà lăm tha lổi cho em nha : cô chọc tức đăng kiệt rồi cười lớn

_ đù rồi nha con gái gi mà mất nết :đặng kiệt tức wa

_ đồ con trai zô ziên : trúc anh

bla bla bla

Đang cải wuyet liet thì nghe tiếng khánh anh gọi nên dừng lại

_ tui đi đây ko thèm cỉa nhau với cái đồ như anh : trúc anh nói rồi chạy lun còn pro nhà ta thì bởi từ trc tới gio có dứa con gái nào dám **** mình thậm tệ thế đâu

_ tui sẽ báo thù : đ.kiệt nói vời ánh mặt nảy lửa

_ mày làm ji mà đứng nói năng một mình thế _ đ.tuấn

_ tao vừa gặp phải một đứa con gái mất nết thấy sợ lun : pro nói mà lòng đang nòng lên

_ nó làm ji mầy : đăng duy

_ chuyện là zậy : ***^&* ...

_ HAHA mắc cười wa : đăng tuấn

_ lần đầu tiên đ. kiệt của chúng ta pị gái **** haha : đăng duy ko nhịn dc cười

_ im hết coi thấy anh em pị như zậy còn ươời nữa hả : tức điên lên

_ thôi mà bỏ wa đi : đ. tuấn

Tùng rùng tùng ... tiếng trống vang lên làm cuộc cãi vả dc giam đi phần nào

_ thôi về lớp : đăng duy

_ uk : rồi các pro cùng nhau về lớp

còn bên các sis thế nào ta

_ hồi nảy chị làm ji mà lâu wa zậy: khánh anh hỏi

_ chị vửa cãi với một tên con trai zô ziên hết sức : trúc anh nói tới đây thì như úi lữa sắp phun trào

_ ai mà làm chỉ của em giận thế : khánh anh

_ thôi nửa chị kể cho bây giờ vào lớp nhanh lên

Các ss của chúng ta nhanh vào lớp Cả lớp đang nhốn nháo như cái chợ thì bà cô bước vào

_ trật tự : pà cô nói

Nhưng vẫn ko hề hấn ji

_IM LẶNG : pả đập bàn làm cho cả lớp ko ai nhút nhít

_ hôn nay tụi em có 3 bạn mói từ mỹ wa các em nhớ giúp đỡ nha : bà cô

_ ai dậy ta ko pik boy hay girl : bàn tàn

_ hi vòng là oột anh đẹp trai : nhò kia mơ ước

_ hứ phải là girl mới dc trong lớp mình đả có 3 hot boy vòn ji : nói rồi chỉ xuống chổ ba chàng trai ngôi ( pik ai rồi phải ko các pro của chúng ta đó )

_ trật tự : pà cô quất

_dạ : đồng thanh

_ các em vào đi : pà cô

Các sis của chúng ta bước vào làm cho con trai hết còn con gái thì gạnh tị chê này chê nọ

_ các em giới thiệu về mình đi

_ chào các bạn mình tên là đặng trúc anh mong các bạn giúp đở : nói rồi cười một cái làm bao trái tim rung động

Ở dưới đăng kiệt nhìn lên và..

_ aaaaaa sao cô lại ở đây : hoảng hốt

_ lớp tui tui dc vào cố sao ko : trúc nah lên mặt

_ cô ...cô : cà lăn nữa

_ pộ các em wen nhau hả : cô giáo

_ wa wen nữa là khác : ss nói liếc pro một cái

_ nek con nhỏ đó là ai zậy : đ.duy

_ đúa àm tao kể cho tụi bây nghe đó : đ.kiệt

_ nhìn củn dc chứ mậy : đ.tuấn nhìn rồi cười

_ mệt tụi bây wa : nói rồi way lên

_ chào các bạn mình tên là Đặng khánh anh mong dc làm wen với tất cà các bạn : nói rồi nháy mắt 1 cái làm ấy đứa con trai vào viện hết

Ở dười thì đăng tuấn mải mê chọc đ.kiệt nên ko để ý nhưng khi nhìn lên thì

RẸT.....RẸT .....RẸT... trùng tiếng sét oj

đẹp wa zậy ta : pro suy nghĩ

Pro ta mãi mê nhìn khánh anh cho tới khi

_ nek nek pô mày mê con nhỏ đó rồi hả : đăng duy thấy hắn nhìn vào ss nên hòi

_ đâu...có : chối

_ thiêt ko đó : đ. kiệt way xuồng

_ tụi bây thôi đi : tuấn la lớn

_ ko thì thôi làm ji bức súc thế : đ. duy

Em nói tiếp đi : cô giáo chỉ vào nhi anh

_ đặng nhi anh : 3 chữ ngắn gọn với gương mặt lạnh lùng làm cho tất cả học sinh ko ai nói tiếng nào

_ dc rồi các em ngồi vào chỗ cùa kia đi : cô giáo nói rồi chỉ tay vào chỗ các pro

_ ko dc : trúc anh la lớn

_ em củn ko chịu : đ.kiệt nói

_ ko lôi thôi ji2 hết mau vào chổ đi : cô giáo nhìn với ánh mặt rực lửa

_ dạ : nói rồi mấy ss của chúng ta ai về chổ nấy

_ mấy con nhỏ đó mà dc ngồi kế hotboy à : một đúa lên tiếng

_ có sao ko : nhi anh lạnh lùng

_ ơ ko sao : nhỏ đó nhìn sợ

Thôi chúng ta bắt đầu học : cô giáo

Chúng ta đi từng chỗ nha

trúc anh/đăng kiệt

_ hứ lại gặp cô : kiệt

_ có duyên wa mà :truc anh nhìn ơới mặt căn thù

_ ai them có duyên ơới một đứa như cô : kiệt nói rồi way mặt đi chỗ khác

_ cái đồ con trai zô ziên ai mà lấy chắc vô phước lắm : tiếp tục cho dầu vào lữa ( nek nói zậy nha nữa mà thix người ta thì đứng có nói à nha )

_ cô ...cô : kiệt nhìn sang

_ mỗi lần anh gặp tui là anh đều pị cà lăn thế hả : trúc anh chọc

_ cô wa đáng vừa thôi nha : kiệt chử lại

_ ko pik ai hơn ai à : trúc anh

_ hứ ; nói ko lại nên ko thèm nói nửa

Còn trúc anh củn ko mún cải nên lấy mọt đóng kẹo ra ăn

_ cô ăn gì mà lắm thế : kiệt tuy ko mun nc nữa nhưng thâhss nhà ta như zậy củn phải mở miệng

_ để ý wa : trúc anh vừa nói vừa cho cục kẹo vào miệng

_ tại tui thấy cô là con gái mà ăn như heo zậy : kiệt kiếm lời nói

_ tui ăn như heo hồi nào : trúc anh tiếp tục nhai nhai

_ ko như heo hả zậy cô nhìn đây là cía ji : nói rồi chỉ vào đồng kẹo

_ kẹo chú gì đây chỉ là ít thôi : trúc anh chu mỏ

_ ít wa ha chut cô ăn ngon miệng coi chừng mắc cổ chết lun đó : kiệt nói rồi cười nữa miệng

_ kệ tui mà anh ăn ko : trúc anh nói rồi chìa cục kẹo cho kiệt

_ zậy thì tui ko khách sáo : nhận cục kẹo rồi cười ( củn mún ăn àm bài đặt)

Thế rồi hai người mải mê ăn uông ko nghe giang bài

khánh anh/đăng tuấn

Ở bên này thì k.anh mải mê nhìn cái đống kẹo của chị mỉnh ảm có người tượng nhìn mình nên hồi hợp

sao mà cô ấy cứ nhìn mình haòi zậy ta : tuấn thầm nghỉ

thình thịch thình thịch trời ơi sao mà tim đậy mạnh zữ zậy : vừa nói vửa gờ vào bên trái

Khánh anh thì mãi mê nhìn đống kẹo rồi ươời làm cho ai kia đỏ mặt hết

sao cổ còn cười nữa kìa

mà sao mình lại như zậy ta có nhiều con gái củn nhìn mình zậy mà suy nghỉ nhưng mà cái mặt đỏ hết ( iu rồi đó )

ôột lúc sao chịu ko nổi nữa nên lấy hết can đảm hổi nhưgn khi ngước mặt lên nhìn thì

đơ lun cô ấy đẹp wa " thầm nghỉ mặt bây giờ đỏ hơn cà chua nữa

khánh anh thì tah61y pro nhìn mình nên hỏi

_ làm ji mà nhìn tui giữ thế

_ tui nhìn cô hồi nào : chồi wuyet liệt

- ko có hả zậy ai nhìn tui mà mặt đỏ như trái cả chua hay là thix tui oj : ss nói rồi chỉ vào mặt pro

_ tui có đỏ đâu : lấy tay che mặt đi

_ nhưng àm tại sao anh lại nhìn tôi nảy giờ

_ tui có nhìn cô đâu cô nhìn tui nảy giờ thì có : pro cãi lại

_ tui nhìn anh hồi nào : khánh anh cự

_ thì nảy giờ nè cô nhìn tôi ôồi cười nũa đó : đ.tuấn

_ haha mắc ươời wa : sis ôm bụng cười

_ làm ji àm cười ju zay : pro lúng túng

_ tui nhìn đống kẹo của chị tôi ai mà nhìn anh : vừa nói vửa chỉ cái đóng kẹo của trúc anh

_ tui nhầm xin lổi : pro we wa nên thôi lun

_ đừng có mà mơ tưởng mà cưng : kháh anh chọc

_ ai thèm chứ : đ.tuấn cãi

_ ko thì thôi : ss chu mỏ

Nhứng cô đâu có oik hành động đó đã al2m cho pro nhà ta rung động

mai tiếp nha bây jo t/g bận oj Bay wa chổ cùa đăng duy /nhi anh

Nhi anh thì ngồi thừ ra đó mặt ko biểu lộ tí tình cảm nào làm cho pro nhà ta hơi khó chịu

_ sao lại có đứa con gái ngồi gần mình mà im thinh thick zậy trời: suy nghỉ

_ nè sao cô ko nói ji hết zậy : bắt chuyện

Im lặng

_ nè bộ cô ko pik nói chuyện hả : nhăn mặt

Im lặng ( bà này tôn thờ chủ nghĩ im lặng là vàng )

_ cô vừa phải thôi nha : tức điên người

Im lặng

_ trời ơi là trời cô có miệng để trưng bày hả sao ko nói chuyệnLa làng lên làm cho cô giáo và tất cả học sinh nhìn đắm đuối

_ hê ...hê em xin lổi : wa we oj

_ thôi chúng ta tiếp tục : bà cô nhìn pro ơới ánh mắt ko thân thiện lắm

_ tại cô mà tôi we zậy đó : pro trách ss ( đồ giận cá chém thớt có 1 mình ổng nói tự giờ )

_ nhiều chuyện : bây jo ss nhà ta mới mở miệng

_ ủa cô pik nói hả tui tưởng cô câm chứ : đ. duy

_ kệ tui : lạnh lùng

_ ai mà thèm wan tâm chứ : đ. duy way mặt lên bảng

_ tào lao : nhi anh

_ cô nói ai tào lao hả : đ.duy tức điên lên

_ anh : ngắn gọn

_ cô dám rối tui zậy hả : sôi máu

_ rồi sao : quay mặt nhìn đ.duy với ánh mắt băng giá

_ hứ mà kể coi 1..2 trời đất tự giờ cô nói ko trên 2 chữ : đ.duy đếm lại rồi bất ngờ

_ rồi sao : lạnh lùng

_ là cô ko phải người chứ ji : đ duy

_ rãnh wa : tiếp tục

_ cô ...cô là cái đồ tiết kiệm lời nói thí ớn lun : đ .duy la làng

Ko nói ji

_ đ. duy em ra ngoài cho tui : pà cô tự jo nóng như núi lữa rồi

_ cô tha lỗi cho em lần này đi mà: nhìn với ánh mặt cún con

_ dc rồi nhưng còn lần sao là ko yên đâu : pà cô hăn he

_ thank : cười tươi

Tùng....Tùng...tùng giờ ra chơi

_ may wa đi ăn thôi đói bụng mún chết : khánh anh than thở

_ đồ ham ăn : đ.tuấn chọc

_ kệ tui : khánh anh

_ chị củn đói bụng nữa nè : trúc anh xoa cái bụng

_ từ sáng tới jo cô ăn bao nhiêu là kẹo chưa đủ hả : đ.kiệt

_ zậy anh có ăn ko : trúc anh

_ ơ..ơ tại cô mời tui chứ pộ : trúng tim đen

_ thôi mệt wa xuống căn tin đi _ đ.duy

_ uk cả đám dống thánh ( trừ nhi anh )

bây jo xuống căn tin ai củn nhin theo bọn nó vì đi kế mấy hotboy mà

_ làm ji àm nhìn ju zậy trời : trúc anh

_ ko phải nhìn các cô đâu họ nhìn tụi tui thì có : đ.kiệt cười gian

_ làm như đẹp lắm _ khánh anh

_ ko đẹp sao người ta nhìn : đ.duy

_ thì cứ cho al2 mấy đứa con gái nhìn tụi ông đi zậy còn con trai ko lẻ mấy ông là cái đó đó : trúc anh cười nữa miệng

_ cô..cô : đ.kiệt

_ mỗi lần nc với tui anh đều bị cà lăm : trúc anh cười

_ đủ rồi : nhi anh

_ im thôi tụi bây : khánh anh rung lên

Thế là xuống căn tin mỗi nhòm ngồi một bàn

_ nè ăn ji : trúc anh

_ cái ji củn dc đói bụng wa oj : khánh anh

_ đúng là tham ăn: trúc anh

_ nhi anh ăn ji ko : kahn1h anh hỏi

_ li sửa dâu : lạnh lùng

_ uk để chị đi mua cho : trúc anh nói rồi way đi

Từ xa có một cô gái đi ali5 bàn của ss nhà ta

_ có thể ình ngồi ở đây dc ko: cô gái đó

_ uk bạn ngồi đi : khánh anh

_ cảm ơn : cô gái cười

_đồ ăn tới rồi đây : trúc anh bưng lại một đóng đồ ăn

_ chị ngồi đi : khánh anh

_ ũa ai đây : trúc ah chỉ cô gái

_ mình tên là lina học chung lớp với các bạn đó : lina trả lời

_ sao mình ko pik : khánh anh

_ mình ngồi trên nên các bạn ko để ý thôi : lina cười

_ zậy tụi mình là bạn nha mình là trúc anh chị của 2 đứa này : chỉ 2 ss nói

_ mình là khánh anh còn đây là nhi anh : nói rồi chỉ sang nhi anh

_ chào bạn : lina nhìn nhi anh cười

_ chào : lạnh lùng

_ bạn thông cảm đi nó như zậy thui chứ tốt lắm :trúc anh

Um rồi các ss nói chuyện với nhau say sưa

nhân vật mới

lina : 16 tuổi,tiểu thư của ậtp đoàn đá wi lớn nhất đài loan nhưng ko cảnh chọe tính tình dễ thương,hào đồng coi các sis như chị em .Giỏi võ,hay giúp ss trong lúc khó khăn

IQ ;300 _ nè mày thấy mấy đứa đó ăn như heo zậy : chỉ khánh anh đang

_ nhỏ trúc nah củng zậy nguyên tiếc tao với nó ngồi ăn kẹo ko : đăng kiệt

_ zậy mà củn bài đặt : đ. duy

_ còn mày thì sao : đ.tuấn

_ sao trăng ji tao ngồi kế một cái tảng băng : duy lắc đâu

_là sao : pro đồng thanh

_ là nó có chiệu nói chuyện đâu mặt lạnh băng

_ oh thế à

Tùng...tùng ...tùng vô học

_ thôi vào lớp đi : trúc anh

_ um : ss đồng thanh

Thế rồi các tiếc học trôi wa với chiến tranh bên khánh /trúc anh và đăng kiệt/tuấn ở bên nhi anh và đ.duy thì ôột nươời nói một người nghe

Về đến nhà ss nhánh chống lên phòng rồi way wan bên gđ

một ngày nữa lại trôi wa

5. Chương 5  : Cuộc Sống Mới

Reng....reng..reng
_ cái đồng hồ chết tiệt dám phá giấc ngủ của bổn tiểu thư :trúc anh nói rồi wang cái đồng hồ xuống

_ chị chịu zậy chưa : một giong nói cất lên

_ tí nữa thui mờ : trúc anh ngáy ngủ

_í mầ cái giọng này wen wen : ngước mặt lên nhìn thì thấy nhi anh

_ ũa em đó hả ; giờ mới tĩnh

_ thức zậy : lạnh lùng

_ uk thức liền : nói rồi bay vào làm vscn

2 ss bước xuống thì gặp kháh anh đang ngồi đời .trúc anh chạy lại nắm tay khánh anh kéo đi

_ sao sáng tay em ko kêu chị zậy mà để nhi anh kêu hả : nói nhỏ nhỏ

_ tại vì em pik em kêu chị thì củn chả thức nên để nhi anh kêu : khánh anh cười

_ em wa đáng làm hại chị ko dc ngủ tiếp

_ đi học thôi : nhi anh nói rồi đi ra xe

_ ờ : ss đồng thanh

TẠI TRƯỜNG

_ sao mà đông thế: khánh anh nhăn mặt

_ có lễ hội ji hả : trúc anh

Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy cả đám bu wanh 3 đứa con trai

_ chày 3 cái thằng đó àm làm ji bu ju thế : khánh anh

_ đi thôi : nhi anh lạnh lùng bước đi

Khi đi ngang wa chổ các pro trúc anh cố tình nói lớn tiềng

_ toàn là cái thứ con trai zô ziên ko mà ai củn bu

_ cô nói ai đó : đ.kiệt cố chui wa cái đám con gái

- tui nói ji đó trúng ai thì trúng : trúc anh lên mặt

_ cô ...cô là đứa con gái zô ziên chưa từng có : đ.kiệt la lên

_rồi sao làm ji dc nhau nào : trúc anh ươời nham hiễm

_ cô wa đáng vừa thôi nhe tui có làm ji cô đâu : đ.kiệt bây giờ máu lên tới nảo oj

_ tui cùn đâu có làm ji anh đâu

_ zậy sao cô cứ kiềm chuyện với tui hoài zậy hay là thix tui oj : đ.kiệt nhìn trúc anh

_ tui...tui mà thix hạng người như anh hả : đỏ mặt lên

_ cô mà ko thix tôi hả zậy sao mà mặt cô đỏ thế : cười

_ làm ji có : chối

_ có thì nói thiệt đi may ra tui suy nghĩ lại hehe

_ dc thôi anh mún tôi thix anh chứ ji : vừa nói ss vửa tiến lại gần đ.kiệt

_ nè cô định làm ji tôi đó : đ.kiệt lùi lại

_ chẳng phải anh nói tui thix anh sao : cười nũa miệng

_ tôi nói giỡn thôi nha cô tránh xa tôi ra

_ nhưng mà bây jo tui thix anh oj : chiêu này làm cho pro nhà ta sợ rồi

_ má ơi đồ mê trai : pro nhà ta chạy thục mạng

_ đứng lại đó cho tui anh nói ai là đồ mê trai hã: ss nói rồi rược pro chạy vòng trường làm cho cả trường mắt a miệng ol hết

_ mói sáng sớm đả cãi lộn ; khánh anh lắc đầu

Tùng...tùng zô học rồi

_ hoi...hơi mệt ...wa tha cho anh lần này đấy : trúc anh thở hỗn hển

_ cô...ko ...rược dc tôi ..chứ ji hoi hoi : đ.kiệt mồ hôi nhễ nhải

_ vài lớp nhanh đi : đ.duy

_ uk : đồng thanh (trừ nhi anh )

TIẾT VĂN ĐẦU TIÊN chổ đ.kiệt và trúc anh

sao mà lúc cô ấy nói thix mình tim mình lại đập mạnh ju zậy ta : đ.kiệt nhớ lại cảnh đó

từ trc tới jo nhiều đứa con gái củn nói mình zậy mà lúc đó mình có sao đâu : suy nghĩ

hay là mình thix cô ấy rồi : nghĩ tới đây đỏ mặt lên

_ ê ê : trúc anh lay lay đ.kiệt

_ hả ..hả cái ji : hoàn hồn trở về

_ anh làm ji àm mặt đỏ dữ zậy : ss nói rồi chỉ vào mặt pro

_ ơ..ơ.chắc tại nóng wa đó mà : way mặt ra chỗ khác

_ thiệt ko đó hay là tưởng tui thix anh thiệt nên ...: ss cười

_ hứ tui àm thèm để ý hả : trúng tim đen oj

_ ko thì thôi mà tui nói lun hồin sáng tui chỉ đúa với anh thôi: ss nói rồi ngặm một cây kẹo ( ngày nào kủn ăn kẹo )

pro ko nói ji nhưng mà trong lòng hơi bùn

sao mà mình cảm thấy bùn khi nghe cô nghe cô ta nói zậy : nghĩ thầm ( thix rồi đó )

ko dc ko dc bùn mình đâu có thix cô ta đâu vui lên : wuyet tâm ( dối lòng thí zợ lun )

_ VUI LÊN HAHAHAHAHA : BỖNG NHIÊN LA LÀNG

Cả lớp ai củn nhìn với ôột ý nghỉ như nhau ( trốn viện ) còn bà cô thì đang bóc khói

_ hê...hê...hê xin lỗi : we chua tùng dc we lun

_ em thấy bài học của tui vui lắm hả : bà cô

_ đâu có cô dạy hay lắm : cười làm hòa

_ lần sao thì em ra ngoài sân cho tui RỎ CHUAAAA : PÀ CÔ WAT MÙN BANH CÀI LOP

- DẠ nói rời nôồi xuống

_ nè bô mày bị chạm dây hả : đăng duy hỏi pro

_ chàm cái đầu mày nhiều chiện wa : tức lên

_ ko thì thôi anh em wan tâm nhau zậy mà cùn la : đ.duy

_ ko thèm : nói rồi way lên

- tui ngồi với anh lâu zậy mới pik anh khùng _ trúc anh

_ hứ cô khùng thì có : cãi lại

_ anh khùng

_ cô

_anh

_ cô

Bây jo ba cô nhìn pro với ánh mắt nhá lữa

Ko pik làm ji nên cuối mặt xuống

đ.tuấn /khánh anh

Ông này thì bị tiếng sét ái tình nên ngồi nhìn kháh anh ko àh có lo học ji đâu

_ tui đẹp lắm sao mà nhìn hoài : thấy pro nhìn hoài nên ngứa miệng hói lun

_ ơ làm ji có tui đang nhìn bông hoa mà : nói rồi chỉ tay sang cái bông giả ngoài hành lang

_ anh là con trai củn mê hoa dữ hà

_ chứ sao tui đẹp như hoa mà nên phải nhìn coi ai đẹp hơn : nói àm ko pik mình nói ji

Khánh anh bây jo đơ như cây cơ lun vì đang phân vân con người ngồi kế mính có ọi bình thường ko

Trời ơi mày nói ji zậy đ.tuấn : nghĩ hối hân

_ tui...tui tin anh iu hoa hehe : cười

_ ờ ...ờ : đỏ mặt

Í mà cô ta ươời đẹp gê ta ko pik cô ấy có bạn trai chưa ta : nghỉ rồi cười

_ bộ anh điên sao mà nôồi cười một mìng zậy : khánh anh

_ đâu có mà cô có bạn trai chưa : lúng túng wa nên hoi mà ko suy nghĩ

Trời ơi mình vừa làm cái ji thế

_ anh hỏi có ji ko bộ tính điều tra tôi hả : cười gian

_ làm ji có cô ko nói thì thui

ss pik dc ý định của pro nên nói dóc

_ tui có bạn trai ôồi anh ấy đẹp lắm : khánh anh

_ zậy hà :bủn rồi

_ anh ấy còn tốt bụn nữa : tiếp tục

_ ùm: wa bùn oj

_ anh sao thế : khánh anh hỏi hắn

_ ơ đâu có sao : chối

_ zậy thì viết bài đi : khánh anh

Tên này coi bộ dễ dụ wa mà sao hắn bùn khi nghe mình nói zậy ta hay là hắn.. : nghĩ tới đây ss lắc đầu và wen nhanh

đ.duy/nhi anh

Bên này thì ss nhà ta cứ nhìn chằm chằm vào đ.duy vì pro hơi gióng ken nên làm cho pro ngượng

sao người này hoi giong ken nhưng àm tính tình thì ko jong chút nào : nghĩ thầm

Nhưng thôi ko có ken ngắm đại ông này củn đc : nói rồi tiếp tục ngằn nhưng có pik ai kia đò mặt lên

_ nè tui đẹp trai như kim bum sao àm nhìn dữ zậy ; chịu ko nổi nên nói lun

Ko có tiếng trả lời

_ nè nè : lay nhi anh

_ cái ji : noi nhưng vẫn nhìn vào đ.duy

_ sao cô nhìn tui hoài zậy

_thix thì nhìn

_ cô..cô

_ ngồi yên cho tui nhìn đi đừng có nhiều lời : nói ơới cặp mắt băng lạnh ( pà này nói àm ko pik ngượng nhỉ ) Hết pik nói ji nên đánh nôồi cho ss ngắm

Trời ơi lần đầu tiên mình thấy đứa con gái như zậy : nghĩ rồi nhìn ss

Nhưng sao mà hồi họp wa đây đâu phải là lần đâu con gái nhìn mình đâu hay là mình ... : đỏ mặt lên

Còn nhi anh thấy đ.duy đỏ mặt lên thì nhớ tới ken lúc trước nên ko làm chũ dc bản thân và cuối cùng là

_ dễ thướng quá à : vừa nói vửa bẹo má đ.duy

_ cô làm ji zậy : pro hết hồn

_ tui..tui : ss củn ko hiểu sao mình al2m như zậy

_ tui ji ở đây : nóng lên nhưng mà trong tim thì đập mạnh

_ tui nựng mặt anh đo rồi sao: lấy lại vẻ lạnh lùng

_ cô...cô..: ko nói nên lời

Còn ss thì coi như ko có chuyện ji wen nhah chòng nhưng còn pro thì

Mà ơi tim sao àm đập dữ zậy chày : lấy tay sờ vào bên trái

Cổ còn khen mình dễ thương nữa hay cổ thich mình : nghĩ tới đây thì vui vui trong lòng

Ko ko có cô ta lạnh lùng thế mà sao lại thix mình dc

Nhưng mình củn đpẹ trai mà ( tự tin wa

Và rồi nguyện **** học 3 pro của chúng ta có học dc ji đâu tàon là tâm hồn lạc vào 9 tầng mây ko hà

Thời gian tiếp tục trôi wa nhanh và buổi học kết thúc khi về nhà thì ai củn có việc riêng một ngày lại trôi wa nhanh chống

Nhưng hôm nay có lẽ nhi anh đà tiến triển hơn ví cô đã làm 1 hành đọng hiếm có dành cho đ.duy tuy là chỉ nhớ tới ken thôi nhưng mà như zậy củn tốt rồi

Mai tiếp nhà đối với các ss thì ngày hôn nay là ko có ji để suy nghỉ nhưng với các pro thì khác à nha

Bây giờ thì ss của chúng ta đang chìm vào giấc ngủ còn mấy pro thì

Phòng của đ.kiệt

_ sao mà ko ngủ dc zậy chày : nhăn nhó

Mà sao bữa nay mình ồan nghĩ về cái con nhỏ zô ziên ấy ko zậy : nghĩ hoài chiện đó nên có ngủ dc đâu

_ nhưng mà nó có thix mình đâu chỉ giởn thôi mà sao lúc đó mình hồi hợp ju zậy ta : nói 1 mình

_ thôi ko nghỉ nữa ngủ thôi : tự nói với lòng

Nhưng mà có ngủ đâu nằm lăn wa lăng lại hoài

_hơi sao zậy ta : bực mình

_ á có cách oj : nghĩ ra sáng kiến

1 con cừu.2 con cừu.3 con cừu......101 con cừu : sao zậy nè trời

tác giả bùn ngủ mún chết àm ông này chưa chịu ngủ nữa

Pro hết cách nên lầy gồi chùm đầu mình cho dễ ngũ

phòng đ.tuấn

_ ngủ ngủ đi mà sao mày ko nhắm lại hả mặt : nói rồi lấy tay kéo mắt xuồng

_ mà sao bữa nay ko ngủ dc zậy ta

hay là tại khánh anh ..ko ko phải tại mình uống nhiều cà phê

mà mình có uống cà phê bao jo đâu

nhung mà hôm nay sao nghe cô ta nói có bạn trai rồi thì mình lại bùn ta ( iu rối đó )

_ ko lẻ nào mình thix..: ngồi bật zậy

_ ko có đâu mình thiếu ji bạn gái sao mà có thể để ý con nhò đó : nói tiếp

Thôi ngủ mau thức khuya mất vẻ đẹp traj hết thấy ớn wa )

Nắm lăng wa lăng lại một hồi

_ ngủ đi mà sao mầy ko nhắm lại : nổi điên lên

Cố ngủ tới đâu củng ko dc

Phòng đ.duy

bây jo là 11g55'

_ trời ơi sao ko cho con ngủ hả : gên gì

Mà sao hồi sáng cô ta lại nựng mặt mình còn nói mình dễ thương nữa : lấy tay sờ vào mà

Hihi nhưng mà sao lúc đó thấy vui vui zậy ta ( phái rồi )

hay là mình thix ...ko cái tảng băng đó ai mà thèm chứ ( dối lòng wa duy ơi

_ thôi ngủ mau mơi còn đi học : nằm xuống

12g30'

_ trời ơi là trời sao cô nựng mặt tui làm chi mà jo tui hết ngủ dc rồi nè : diên rồi

_ nhắm mắt lại là gặp cái bảng mặt cô ta sao mà ngủ đây trời

Thế là mấy pro nằm như zậy tới 3.,4[size="3"] ji sáng mới ngủ dc thức zậy ai cùn thánh baby mắt nâu hết

thế là song một chap rồi

nek chap sao bắt đầu gay cấn chư ko bình yên như zậy đâu

6. Chương 6  : Rắc Rối Bắt Đầu

tại trường
Các sis đang đi thì gặp lina

_ bạn đến sớm thế : trúc anh

_ um mình chờ các bạn : lina cười

_ thôi tụi mình vào lớp đi : kháh anh

_uk đi thôi : lina nắm tay ss kéo đi

_ à mà mình vừa xin cô chuyển xuống gần chổ mấy bạn đó : lina lứa đi vửa nói

_ zậy hả vui wa : trúc anh nhảy tưng lên

_ zậy là có nhiều chuyện để tám oj : khánh anh

_ con gái ji mà nhiều chuyện thấy sợ : tiếng đăng kiệt đi từ xa

_ cái thằng nào dám ngắt lời bà : khánh anh nóng

_ thằng này nè : đ.kiệt

Khi các sis way lại thì

AAAAAAAA gấu trúc xuất hiện

_ đâu gấu trúc đâu : đ.duy way wa way lại

_ gấu trúc là mấy ông đó : lina chỉ mấy pro

_ sao dám nói tui là gấu trúc : đ.tuấn sôi máu

_ zậy chứ sao mắt mấy ông đen thui zậy: trúc anh

_ tại..tại... :đ.duy ko dám nói

Ko lẻ giờ nói là nhớ mấy cô ko ngủ dc trời :đ.kiệt nghĩ

_ chắc là đi ăn trộm rồi : nhi anh ( trời ơi bà này củng pik nói đúa nữa )

_ cô nói ai ăn trộm : đ duy la lên

_ anh : ngắn gọn

_ cô ...cô : cà lăm

_ tui sao : nhi anh lạnh lùng

_ cô hãy nhớ đó tui sẽ báo thù : nói như hăm dọa

_ để coi : nhi anh hất mặt lên

_ nhi anh sao bữa nay em nói nhiều ju zay : trúc anh ngạc nhiên

_ phải đó lúc mình mới gặp bạn củn đâu nói nhiều như zay : lina củn ko kém

Ờ hé sao mình nói nhiều ta : nhi anh suy nghĩ

Tùng tùng tùng

_ thôi zo lớp : khánh anh

_ uk đồng thanh

đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm

_ trời ơi lại là bà này : trúc anh gên gĩ

_ chàn mún chết : khánh anh

_ hay là ngồi nghe nhạc đi khỏi chán : lina

_ ý hay : trúc anh

_ hay wa hé các cô ko lo học mà nghe với nhạc : đ.kiệt chen zo

_ do nhiều chuyện : các ss đồng thanh ( trừ nhi anh )

_ đồ ỷ đông hiếp yếu : nhăn mặt

_ trồi sao : trúc anh chu mỏ

_ tui là coi trai ko chanh chấp với con gái tha cho cô lần này đấy : đ.kiệt

_ ai thèm : khánh anh

Câu nói này ..sao jong của ken thế : nhi anh suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào đ.kiệt

_ làm ji mà nhìn như mún ăn tươi nuốt sồng tui zay : kiệt thấy ss nhìn mình hoải nên hỏi

Ko có tiếng trả lời ss cứ nhìn thẳng vào đ.kiệt

_ em có sao ko sao mà nhìn cái tên này zay: khánh anh

_ ko sao : nói rồi way đi

Nhưgn mà hành động vừa rồi làm cho ai kia khó chịu

Sao mà cô ấy cứ nhìn đ.kiệt hoài zay ta hay là cô ta thix đ.kiệt : duy suy nghĩ

Hứ cô ta thix ai thì mặt kệ chứ có liên wan ji tới mình ( làm pộ hay nhỉ

Thế là buổi học cứ tranh cãi mải

Tùng tùng tùng

_ ra chơi rồi xuồng căn tin thôi : khánh anh

_ uk đi thôi : lina

_ cho tụi tui đi chung với : đ.tuấn ( đi để gần khánh anh đó mà )

_ sao mấy ông ko đi riêng đi : lina

_ ko thix cho đi với : đ.duy

_ zay thì đi thôi ; trúc anh

Họ bước xuống căn tin làm cho nọi người nhốn nháo lên

_ sao mấy đứa đo đi chung với hotboy thế : một đứa lên tiếng

_ xấu mà dám lại gần hotboy : đứa khác

_ đúng đó

Nhi anh bây jo nhìn mấy đứa đó lạnh lùng nên căm như hến lun

_ ăn ji : d0.kiệt

_ gọi hết đi đói bụng oj : khánh anh

_ ăn nổi ko mà kêu nhiếu : đ.tuấn

_ sao ko chị em tui ăn mà: trúc anh

_ zay tui đi mua cho:đ.kiệt nói rồi đi

Tứ xa một đám con gái đi tới làm cả trướng ai củn sợ hết

_ mày lại kêu 4 đứa đó ra cho tao : nhỏ cầm đầu lên tiếng

_ dạ : đàn em

_ mấy bây ra cho chị hai nói chuyện

_ sao tui phải ra : khánh anh

_ chị hai kếu mày phải ra : nhò đó tức

_ ko ra đó rồi sao : trúc anh mặt lạnh

_ ko ra thì đừng có trách : nhỏ đó

_ dc thui các người ra đi tí tụi tui ra : nhi anh lạnh lùng

_nhớ đó : nói xong bước đi

_ sao các bạn dám ra : lina lo lắng

_ nó nói zay rồi phải ra thôi: khánh anh

_ nhưgn mấy đứa đó là chị hai của trường đó :đ.duy

_ sợ sao ai kên kiếm chuyện trc : trúc anh

_ nhưgn mà : đ.tuấn

_ ko nhưgn ji hết tụi tui đi ra đây các anh đứng có xen vào : khánh anh

_ uk : nói zay thoi chứ lo lắm

_ ủa mấy cô ấy đâu oj : đ.kiệt mua đố xong hỏi

_ kia kìa : đ.duy chỉ tay về phía ss

_ họ dám đánh nhau với mấy đứa đó hả : kiệt ngạc nhiên

_ uk can rồi ko chịu nghe : đ.tuấn ( người ta có võ mà làm ji sợ )

_ zay là co phim coi rồi: đ.kiệt nói rồi ngồi xuống

Bện các sis

_ có ji ko : khánh anh _ có chứ : nhỏ cầm đâu

_ nói lẹ đi : trúc anh

_ tao cảnh cáo ày pik mày mà còn đến gần các hoyboy nữa là ko yên đâu : nhỏ thừ

2

_ ý mày nói 3 thắng đó hả : khánh anh chỉ tay về phía các pro

_ uk đó : nhỏ cầm đầu

_ tụi bây làm ji hả : lina

_ làm ji thì cứ từ từ tụi bây sẽ pik : nhỏ cầm đầu cười

_ ko có bản lĩnh thì nói đại đi : khánh anh

_ mày..mày nói ji : nhò thứ 2 tức

_ sao rồi ko dám mở miệng hả : trúc anh cười nữa miệng

_ lên tui6 bây : nhỏ thư 2 noi

_ hứ bấy nhiêu thôi mà cũng bài đặt : lina cười

_ khời động thơi lâu wa ko dánh nhau rồi : khánh anh

Thế là đánh nhau tới tấp bay jo chỉ có nhi anh là ở ngoải coi trận đấu

_ thôi để em ra jup : đ.duy ngồi ko yên

_ dúng đó anh củng pik mấy đứa đo ko tầm thường mà: đ.tuấn

_ ngồi yên đi : đ.kiệt nói rồi chăm chú xem trận đấu

5 phút sau mấy đứa kia nằm lổn ngổn

_ về tập vỏ lại đi : khánh anh

_ tụi bây nhớ đó: nhỏ thứ 2

_ nhớ mải chứ sao ko : lina

_ có sao ko :nhi anh

_ ko sao mấy đứa này mà nhằm nhò ji : trúc anh

_ đi ăn thui đói bụng oj : khánh anh

_ uk đi ăn lun đi nhi anh :lina

ss chuẩn pi6 bước đi thì

_ cô là nhi anh à : nhỏ cầm đầu

_ rồi sao : lạnh lùng

_ thế à lâu wa ko gặp : nhỏ đó cười

_ cô..là : nhi anh ko nhớ ra

_wen tui rồi sao : cười nữa miệng

_ cô là ai : lạnh lụng

_ mới 6 năm thôi mà wen nhanh thế : nhỏ đ1o nhắc ( ít wa hà )

_ thì ra là cô : nghiêm mặt lại

_ ai zay nhi anh: trúc anh

_ cái đứa mà đánh em ờ dồi chông chống đó

_ thì ra là mày dám đánh em tao : khánh anh nắm cổ áo nhỏ đó lên

_ rồi sao nó vẩn chưa we hả

_ chát ..cô mà còn nhắc lại nửa thì đừng có trách : trúc anh tán nhỏ đó

_ mày dám đánh tao hả : nhỏ đó tức dây ss ra

_ rối sao: khánh anh

_ 2 chị ra đi chuyệ này để cho em giải wuyet : nhi anh

_ nhưng..: trúc anh

_ đi ra : nhìn với ánh mắt lạnh băng

_ uk em cẩn thận đó : khánh anh

- uk : nhi anh

Hai ss đi ra một bên

_ có chiện ji zay lina

_ ko có ji : trúc anh

_ kể cho tụi tui nghe đi : đ.duy

_ uk tụi mình là bạn mà: lina

_ chiện là zay : *&%^^^#$ : khánh anh kể

_ con nhỏ minh cúc đó củn gớm nhỉ : đ.tuấn

_ minh cúc là ai : khánh anh

_ là con nhỏ cầm đầu đó : lina

_ còn con kế bên là an an: đ.duy

_ thế à : trúc anh

_ uk nhưng mà hồi đó ai dánh con nhỏ đó : đ.kiệt

_ chiện này anh ko cần pik: nói tới đây khánh anh lạnh lùng

_ ko nói thì thôi : đ.kiệt

Quay wa bên ss

_ mày tính sao : nhi anh

_ hồi đó tao pị thằng bạn mày đánh bây ji điên nhiên phải đòi lại chứ : minh cúc

_ mày có khả năng đó sao : nhi anh

_ sao ko mày chỉ là đứa ăn bàm thằng đó thôi : minh cúc cười nham hiểm

_ chát.... mày nói laịu coi: nhi anh táng con nhỏ đó ( bây jo nhi anh võ đầy mình nha)

_ tao nói mày là cái đồ ăn bám : nhỏ an an tiếp lời

_ bốp : nhi anh đánh vào bụng nó

_ mày dám đánh tao hả mày pik tao là ai ko : an an hét

_ mày ko là cái ji àm tao ko dam đánh : lạnh băng

_ mày...mày: an an tức lên _ mày ..mày : an an tức

_ tao nói ày pik cái này là nhẹ thôi đứng có xía vào chuyện của tao : nhi anh nhấn mạnh

_ mày là ai mà dám dại đời tao : an an nhìn nó

_ tao ko là ji cả nhưng mày ko có liên wan ji tới vụ này thì biến ngay : nhi anh hết to

_ tao ko nghe đó : an an hất mặt

_ cun ko sao : nhi anh nói rồi bỏ đi

_ chị ơi con nhỏ đó : an an bây jo năn nỉ minh cúc

_ để chị tính cho : minh cúc từ từ đứng zậy

_ tao ko ngờ mày trải wa 6 năm mà giỏi võ như zậy ko jong như con bé lúc trc tao gặp : minh cúc nói

Nhi anh vẫn bước về phía các ss

_ nhưgn mà sao tao ko thấy cái thằng nhóc lúc trc đánh tao gì mày nhỉ : nói tới đây minh cúc cười nữa miệng

Nhi anh thì đứng lại ngay

_ hay là thằng đó thấy mày nhát wa nên bỏ mày oj củn đung thôi anh ta đẹp trai như zậy tại sao lại thix một đứa như mày chứ : tiếp tục chọc tức nhi anh

Nhi anh bây jo way lại nhìn minh cúc bằng ánh mắt giết người tất cả học sinh trong trường ai củn im re và dường như ko dám thở nữa

Còn minh cúc thấy nhi anh như zậy củng zợ lắm nhưng là chị hai trong trường nên tiếp tục nói

_ sao ko dám nói ji à tao nói đúng rồi chứ ji thắng đó nó bỏ mày rồi nó ko còn bên vực mày nữa đâu : nói rồi nhấn mạnh từng chữ

Mặt nhi anh lúc này chỉ toàn là băng giá hiện lên chết chóc

_ à thì ra là bị bồ bỏ củn đáng lằm : an an lên tiếng

_ nói xong chưa : nhi anh

_ chưa còn nữa thằng đó bây jo chắc hạnh phúc bên đứa con gái khác rồi : an an châm dầu vào lửa Nhi anh bây jo ko còn ju dc bình tĩnh nữa ss way sang khánh/trúc anh và lina nói

_ con nhỏ này nhờ mấy chị xử dùm : nói rồi chỉ sang an an

_ dc thôi : lina nói rồi tiếng lại gần an an

_ mày ngon lắm dám chọc jan em tao : trúc anh mặt đằng đằng sát khì

_ các người mún ji : an an bất đầu sợ ( muộn rồi em

_ muốn ji hả chát ..chát..: khánh nah đánh con nhỏ đó

_ mặt mủi củng đẹp mà sao ác wa zậy : lina tức lên

_ nó đẹp mà tính tình xầu zậy thìd9aui6 có dc : trúc anh nhìn nó ươời nham hiểm

_ các người tính làm ji tôi : nó sợ run lên

_ mái tóc đẹp đó thui cắt ngắn lên nha : lina cầm tóc an an

_ ko dc : an an hét

_ mày ko có wuyen đua kéo đây : khánh anh kêu con nhỏ đan em đưa kéo

_ dạ...dạ ...: nhỏ đàn em run

_ ngắn tới đâu nhỉ : trúc anh hòi nó

_ ko dc cắt : nhỏ đ1o khóc lên

_ nếu pik sai như zậy thì đứng có lảm : lina

_ dạ..kéo đây

_ đi đi: khánh anh

Thế rồi các sis của chùng ta cắt tóc nhỏ an an lên ngắn như con trai làm nhỏ đó chạy nhanh đi vì xấu hổ

_ chị giải wuyet xong rồi nhi anh : khánh anh

_ dc thôi bây jo tới mày : nhi anh nhìn minh cúc

_ mày tính làm ji : minh cúc sợ

Nhi anh đẩy minh cúc vào tường

_ chat..chat...chát...chát : mày nói tự jo đã miệng lắm phải ko

_ chát...chát...chát : nhi anh càng căm tức hơn

_ mày thôi...đi : minh cúc bây jo mới van xin mặt cô bây jo bầm lên

_ thôi hả ..bốp ..bốp..bốp : nhi anh đánh vào bụng nó

_ dưgn2 lai đi nhi anh : đ.duy la lên nhưng nhi anh ko dể ý tới

_ cậu ko có wuyen ngan can nó : khánh anh

_ sao lại như zậy các cô là chị phải ngăn cảng chư : đ.kiệt

- nó bị như zậy là đáng : trúc anh nhìn chỉ tay vào minh cúc

_ tốt nhất các anh đừng nói nhiều wa : lina

Bên nhi anh hiện jo cô lấp cái ghế đệp vào đầu minh cúc làm chop học sinh trong trường hoãng hôn hết

_ cô ...dừng ali5 đi..tôi xin lổi : minh cúc năn nỉ

_ nêu mày pik nói như zây ngay từ lúc đầu thì đâu có ra nong nổi như thế này : nhi anh lạnh lùng

Cái nổi buồn cô chôn dấu 6 năn trước bây jo lại bị minh cúc khơi lại làm cho nhi anh đau khổ hơn bao nhiêu buồn bả tức gjận cô trút hết lên minh cúc

Còn các sis thấy minh cúc pị như zậy củn đủ rồi nên chạy ra can

_ dc ôồi nhi anh tha cho nó đi : trúc anh

_ đùng rồi đ1o : lina

_ buông ra : nhi anh

_ đừng như zậy nửa : khánh anh

_ mày đi đi : trúc anh kêu minh cúc đi

_ các nươời nhớ đó tao sẽ ko để yên đâu : nói rồi bỏ đi toàn thân đầy máu ( con nhỏ any2 tha à ko cam ơn

_ nhi anh à về thôi : khánh anh nắm tay nhi anh

_ buông tôi ra đừng đụng vào tôi : nhi anh hất tay ss ra mặt lạnh tanh bước đi

_ NHI ANH : lina hét to

_ chị ơi nhi anh lại zậy nữa rồi nó mới có chuyển biến tốt mà sao jo lại như zậy huhu : khánh anh ôm trúc anh khóc

_ nìn đi khánh anh : lina an ủi

_ chỉ tại con minh cúc và an an khơi ali5 chuyện của nó làm nó trở nên lạnh lùng hơn nếu như nhi anh mà có chuyện ji thì cả dòng họ hai đứa đó sống ko yên đâu : trúc anh nói vói ánh mắt căm thù

_ đi thôi : khánh anh đứng lên

Các ss bước đi làm cho ai củn sợ hãy cón các pro chứng kiến tất cả nhưgn ko làm ji dc họ ko hiều sao nhưgn cô nàng tinh nghịch trong lớp mà bây jo lại..

Mỗi nươời oột suy nghĩ nhưgn họ củng đã hiểu thêm về ss phần nào

Trúc anh bình thường cô rất đáng ghét nhưng ko ngờ cô lại thương em mình như zậy hôm nay cô đánh hay lắm làm cho tui củn ngở ngàng : đ.kiệt suy nghĩ

Khánh anh sao em lại khóc em có pik em khóc anh đau lòng lắm ko anh củn mún chạy lại lau nc mắt cho em nhưgn hình như bức tường ngăn lại : đ.tuấn thì đau lòng

Nhi anh thật ra cô đang nghĩ ji tại sao cô lại đánh minh cúc tàn tạ như vậy khi nghe cô ta nói tới nươời con trai đó thật ra người đó là ai ? : đ.duy thì thắc mắc

Còn về nhi anh cô lang thang khắp nơi jua trời mưa jo nước mắt của cô hòa vào mưa cô đau lòng lắm nhưgn ngàng muổi dao đang khứa nát tim cô cô nhớ ken bao nhiêu kí ức về ken lại hiện về còn bên khánh anh mọi nươời đều tim 2kie61m nhi anh nhưng vô vọng

_ ko pik nhi anh đâu rồi : trúc anh

_ chắc nó lại nhớ vể ken : khánh anh buồn

_ đáng lí ra nó đã wen dc rồi chỉ tại 2 đứa kia : trúc anh giận ju

_ thôi chị bình tĩnh lại đi cứ cho nhi anh một lúc yên tĩnh cho đó suy nghĩ đừng làm phiền nó: khánh anh

_ uk : trúc anh

_ hai bạn nói đi thật ra nhi anh có chuyện ji : lina

_ ko có ji đâu " khánh anh giấu ko cho lina pik

_ có có dấu mình nếu như koc ó chuyện ji sao nhi anh lại như zậy : lina

_ nhưng mình : trúc anh

_ các bạn có coi mình là bạn ko : lina hỏi ss

_ có chứ : đồng thanh

_ zậy thỉ kể ình nghe đi mình sẽ ju bí mật : lina

_ uk bạn hứa nha và đừng nhấc chuyện này trc mặt nhi anh : khánh anh

_uk hứa mà : lina chắc chắn

_ chuyện là như zầy %^*&#$9 :trúc anh kể cho lina nghe

_ tội nghiệp nhi anh wa : lina nghe xong củn bùn

_ thôi tụi mình về đi tối chắc nó củn về thôi : khánh anh

_ uk mà mình ở nhà mấy bạn dc ko ba mẹ mình đi công tác nc ngoài oj ở nhà 1 mình bùn lắm : lina

_ wa dc : trúc anh cười

Nhi anh à thì ra bạn khổ như zậy yên tâm đi từ nay nếu có ai khơi lại chuyện wa khứ của bạn hay ăn hiếp bạn thì mình ko để yên đâu : lina suy nghĩ wa wuyet

Zậy là các sis của chúng ta ra về .ở nhà các sis chờ nhi anh về cho tới tối

_ sao nó lâu về wa zậy : khánh anh lo lắng

_ á về rồi : lina chạy ra mở cửa

Nhi anh bước vào nhà mà mình mẩy ước như chuột lột ( dầm mưa mà )

_ sao em ướt hết zậy : trúc anh

Ko có tiếng trả lời

_ em sao zậy : khánh anh

Ko trả lời

_ nhi anh đừng làm mình sợ nha : lina lo lắng

Nhi anh ko nói ji đi thẳng lên lầu

_ nó sao lại như zậy : khánh anh khóc

_ đừng khóc nữa chắc nó bùn thôi : lina an ủi

_ từ từ đi lúc ken chết nó củng zậy mà : trúc anh

_ nhưng... lờ nó ..: khánh anh định nói nhưgn bị lina bịt miệng

_ ko dc nghĩ tới điều đó : lina

_ thôi ngủ đi mai còn đi học nữa : trúc anh

_ uk :đồng thanh

Buổi tối hôm đó nhi anh khóc đến sưng mắt

_ ken ơi con nhò lúc trc nó tìm lại nhi anh nè nó định đánh nhi anh nữa sao ken ko bảo vệ nhi anh : nhi anh khóc

_ ken hứa mà sẽ ko để ai chọc nhi anh mà hix ..hix ken ơi mau về bên nhi anh đi : nhia nh thầm gọi ken

Cô cư khóc mải và ngủ lúc nào ko hay

_ nhi anh ơi nhi anh : ôột tiếng con trai vang lên

_ ai đó : ss

_ ken nè nhi anh ko nhớ ken sao : thì ra người đó là ken

_ ken sao ken lại bỏ nhi anh đi : nhi anh khóc

_ ken xin lổi nhưgn ken ko ở bên nhi anh dc : ken nói

_ ken hứa rồi mà nhi anh ko chịu đâu

_ nhi anh à ken nhớ em lắm : ken khóc

_ nhi anh nhớ ken lắm ken ơi ở lại với nhi anh đi huhu : nhi anh khóc níui ken lại

_ em đừng khóc em khóc làm anh đau lòng lắm : ken lau nước mắt cho nhi anh

_ em ko khóc nửa ken đừng bỏ em mà

_ xin lồi anh ko hứa với em dc anh đc anh đi đây : ken nói xong bay theo chiều jo

_ ken ..ken đừng đi mà : nhi anh tỉnh zậy thì ra chỉ là giấc mơ

_ nhi anh em sao zậy : trúc anh nghe tiếng la nên chạy sang

_ ken...ken ...đừng bò em : nhi anh vẫn gọi ken

_ em mớ hà ken ko có ở đây : khánh anh

_ mơ sao : nhia nh lao nc mắt

_ uk bạn ngủ đi : lina

_ uk mấy chị vầ phòng đi : nhi anh

_ em củn ngủ đi : khánh anh bước ra

Trong phòng jo chỉ còn mình cô

_ ken ơi ken có pik nhi anh nhớ ken nhiều lắm ko : giot nước mắt lăn xuống

_ ko dc khóc ken nói mình khóc là ken đau lòng mình sẽ ko khóc nữa : nhi anh lau nước mắt

Cố cứ nghĩ tới ken và chìm vào giấc ngũ

Một ngày nữa lại trôi wa nhi anh vẫn ko thể wen ken dc mà vết thương lòng của cô ngày càng sâu liêyu nhi anh có thề vượt wa dc ko các bạn chờ cháp sau nha

À wen giới thiệu nhân vật cái đã

Lâm minh cúc 16 tuổi tiểu thư của nhà tại phiết có tiếng trên thế giới ,xinh đẹp,nhưgn tính tình độc ác xấu xa luôn *** hại các ss nhà ta . chị hai của trường anh khai IQ:300

an an 16 tuổi , con gái của hiệu trưởng trường anh khai là em họ của minh cúc,nhìn củng dc,xấu xa giống chị mình luôn muốn hotboy thuộc về mình .Nham hiểm bày ra kế để hảy hại các sis

7. Chương 7  : Em Sẽ Thay Đổi

Nhi anh tỉnh zậy trong người cô bây jo nặng trỉu nổi đau cô còn ko mún đi học nữa nhưng khi đang chuẩn bị đồ thỉ
_ tút..tút...tút..: có tin nhắn

_ai mà sáng sớm nt thế ko pik :nhi anh nhăn mặt

Đang lấy diện thoại ra nhìn vào thỉ hết hồn lun

_ tin..tin...nhắn..sao mà...ko có..hiện ..sdt :rung lên nói cà lăm( lạnh mà củn pik sợ )

_ chẵng lẻ ma sao trời : nói một mình

Nhưng sợ thì sợ vẫn cô ju lấy bình tĩnh mà mở koi trong đó nói ji

Nhưng khi đọc xong tn thì cô khóc

nội dung tin nhắn đây

nhi anh à em đừng bùn nữa hảy vui vẽ sống đừng lạnh lùng và cứ khóc vì anh mãi.em khóc làm anh đau lòng lắm .anh muốn nhìn thấy nụ cười trước kia của em anh ko mún thấy em như zậy

em hảy pik rằng anh lun ở bên cạnh em ko rời xa em đâu nên em hảy sống tốt ANH YÊU EM NHIỀU LẮM

kí tên

KEN

_ sao lại là ken : nhi anh như ko tin vào mắt mình nữa

ko dc khóc ken nói mình phải ươời lên nếu ko ken sẽ bùn : thầm nghĩ

_ em pik lúc nào anh củn lun bên cạnh em mà em hứa với anh em sẽ sống tốt ko để anh lo lắng đâu : nhi anh ôm lấy chiếc dt vào lòng

_ nhi anh ơi xuống đi học : khánh anh la lớn

_ anh xuống liền : nhi anh

_ em đi học đây chỉ cần ngày nào em củn nhận dc tn của anh là em vui lắm oj dù ken có là ma thì em vẫn iu ken nhiều lắm : nói rồi nó nở một nụ cười nhẹ đây là nụ ươời đầu tiên của nó từ khi ken ra đi

Nhi anh bước xuông lầu tung tăng

_ đi thôi mọi người : nhi anh nói xong nở một nụ cười làm cả nhả choáng váng

_ nhi...anh em...em .cười sao : trúc anh ấp úng

_ uk : nhi anh

_ ko thề tin dc ôột cô nàng băng giá mà củn pik cười : lina ngạc nhiên

_ chứ sao tui củng là người mà : nhi anh chạy lại nhéo mà lina

_ con thay đổi rồi nhi anh : mama ss khóc vì vui sướng

_ con xl mama vì làm ama buồn : nhi anh chạy lại ôm mama

_ ko sao miễn sao con vui vẻ là dc rồi : mama hôn ss

_ mà sao tự nhiên em lại thay đổi như zậy : khánh anh

_ tại vì có nươời kêu em ko dc bùn nữa : nhi anh ngây thơ trả lời

_ ai : cả nhà đồng thanh

_ ken : nhi anh

_ cái ji : cả nhà lại một trận hú hồn nữa

_ chẳng phải ken chất rồi sao : trúc anh chưa hoàn hồn

_ thì ken nt cho em củn dc zậy : nhi anh

_ nhưng là ma sao pik nt trời : lina thắc mắc

_ thì tn đâu có sdt đâu mà ai nói với mấy người ken là ma : nhi anh nổi máu

_ thì chết ôồi ko là ma chứ là cái ji : khánh anh cãi

_ ko dám đâu ken là một thiên thần : nhia nh mơ mộng

_ ọa thí gớm : ss ói hết

_ mấy người mama ơi tụi nó chọc con : nhi anh chạy lại méc mẹ

_ thôi đừng chọc em nữa mau đi học đi : mama

_ dạ : ss đồng thanh

Ko ngờ tính tình nhi anh lại trẻ con đến zậy nhi anh nay đã thay đồi rồi cô sẽ trở lại ơới cô bé vô tư ngày nào

cón ken anh là người làm cho nhi anh mất đi nụ cười bây jo củng chính anh llà người tìm lại nụ cười cho nhi anh

Tại trường

Các sis bước vào làm cho cả trường ngạc nhiên bới ai củn xinh như thiên thấn ai củng ngạc nhiên khi thấy nhi anh vừa đi vửa cười

_ trời ơi công chúa băng giá mà cười kía tụi bây : nam sinh A

_ đúng đó chuyện lạ có thiệt nha : nử sinh A

_ đpẹ wa ước ji cô ấy chịu làm bạn gái tao : nam sinh b ước mơ ( thôi đi ông ơi ông ko có cửa đâu )

Các ss vô lớp làm ai củng nhạc nhiên nhất là pro nhà ta

_ chào các bạn : nhi anh nói rồi cười oột cái làm cho con trai

_ làm ji mà nhìn dữ zậy ko tah61y ngườ đẹp hả : trúc anh la lớn

_ thấy gớm wa : đ.kiệt

_ hứ tui đẹp thì tui nói tui đẹp dc ko : trúc anh cãi lại

_ ko : đ.kiệt

_ anh...anh : tức wa ko nói nên lời

_ haha tới cô thua tôi rồi haha : đ.kiệt khoái

_ thôi cho tui xin về chô đi cô vô kìa : lina can

_ tha cho anh/cô đó : đ.kiệt và trúc anh đồng thnah

_ hứ ko thèm : tập 2

_ thôi nha : tập 3

_ im coi : tập 4

Ko dám nói nữa nhồi xuống lun

_ coi bộ hai người tiến triển ju hà : khánh anh chọc

_ tiến bô cái ji : đ.kiệt la

_ tự hiểu đi : khánh anh cười

Trong jo học bên kiệt và khánh anh như chiến tranh còn bên đ.tuấn và kháh anh sao ta

Khánh anh thì ngồi ko dể ý gì tới đ.tuấn hết nên anh chàng bực bội

Làm ji mà suốt tiết nghe ngạc ko thèm dể ý tói mình : nóng lên

_ nè cô đừng o 1nghe nữa dc ko : đ.tiuấn chiu6 hết nổi giất tai phone cùa ss ra

_ anh làm ji thế tui thix nghe thì tui nghe dc ko : khánh anh nhăn mặt

_ nhưng tui ko thix đó rồi sao : tuấn

- ko thí hả : khánh anh hỏi lại

_ uk tui ko thix : đ.tuấn

_ kệ anh chứ liên wen ji tới tui : khánh anh làm we pro

_ cô..cô..: tức lên

_ nè anh đừng có học cái kiểu cà lăm đó jong anh của ông : khánh anh nhắc pro

_ hứ kệ tui

_ thì thôi : ss nói rồi nghe ngạc tiếp

Pro thì ko mợ miệng nữa vì sợ we

Cái con nhỏ này sao mình lại thix nó dc chứ : đ.tuấn nghĩ thầm

Wa bên hai người còn lại nha

đ.duy thì ừ khi thấy nhi anh cười tâm hồn lơ lửng trên cành cây

Cô ta cười đẹp thiệt zậy mà trước jo giấu kỉ táấy sợ : thầm nghĩ ( ông ơi người ta có nổi khổ chứ giấu ji )

Pro định quay sang nói chuyện với ss nhưng khi way wa thì thấy ss đang nhìn mình nên way chổ khác mặt đỏ lên Tròi ơi cô ta sao nhìn mình như mún ăn tươi nuốt sống zậy : nghỉ mà mặt đỏ lên vì ngượng

Cái thằng này sao mà đỏ mặt dữ zậy ta ; ss củn nhìn đ.duy nghĩ ( pà ơi tại pà đó )

_ nè sao cô nhìn tui hoải zậy thấy đẹp trai hả : pro tâấy hết can đảm nhìn lên

_ thấy gớm : nhi anh

_ chứ sao cô nhìn tui hoài rồi jong lần trước nhéo mà tui khen tui dễ thương : pro nói tới đây mặt đỏ chót

_ thôi đi ông ơi tại lúc đó tui ko kèm lòng dc là ji tại anh giống 1 người

_ ai : pro tó mò

_ hòi chi đồ nhiều chuyện

_ hư ko nói thì thôi : pro

_ pik zậy thì tốt

_ cưng ngoan lắm : nhi anh nói đùa từ "kưng "

_ sao cô gọi tui là cưng : nghe xong đỏ mặt hết

- thix thì gọi dc ko : ss cười

_ ko nói nời cô nữa : way đi để che cía mặt mình

thời gian trôi wa nhanh ơới đây đã hết jo học

trước cổng trường

_ ngày mai các cô có đi chơi đâu ko : đ.duy

_ chưa pik nữa : khánh anh

_ zậy thì mơi nghỉ tụi mình đi chơi đi : đ.kiệt

_ củn dc : trúc anh

_ khánh anh đi ko : đ.tuấn

_ đi chớ đi chơi có ăm mà : khánh anh

_ tham ăn wa : nhi anh

_ kệ chị : khánh anh chu mõ

_ lina đi ko : trúc anh hỏi

_ thôi mơi các bạn đi chơi đi mình bận oj

_ sao zậy : khánh anh

_ tại ơới pama mình về nước nên mình phải đi đón : lina hơi tiếc

- uk zậy thôi tụi này đi sẽ mua wa cho bạn : trúc anh

- thank : lina cười

_ zậy mơi 7 jo tị tui sẽ lại đón : đ.kiệt

_ mấy ông pik nhà ko mà lại: nhi anh

_ pik cưứ tụi tui mà : d.duy tự tin

_ok : khánh anh

_ thôi đi về : nhi anh

_ uk : cả đám đồng thanh

Thế là ngày hôm ấy trôi wa nhanh chống với đầy ấp tiếp cười

Ngày mai sẽ là một ngày thú vị các bạn nhớ đón coi nha

8. Chương 8 : Buổi Đi Chơi Thú Vị

Sáng hôm sau các pro nhà ta đã có mặt ngay tại nhà các sis
_ lâu quá : đ.duy than

_ đúng là con gái :đ.kiệt

_ thôi mới đợi tí xúi mà than thở hoài :đ.tuấn

_ mày hay ưa hé đợi tự jo là 15 phút rồi đó :đ.kiệt la

_ tại họ phại sữa soạn mà: đ.tuấn

_ mày làm ji mà binh mấy đứa đó ju zay :đ.duy

_ ơ tại tao ... :đ.tuấn ấp úng

_ à pik roài tại chị khánh anh mình đó mà :đ.kiệt cười nham nhở

_ uk pik roài còn hỏi : đ.tuấn đỏ mặt

_ mà con nhỏ đó tao thấy có ji đâu mà mày thix : đ.duy thắc mắc

_đúng đó vừa ham ăn,lại hung dữ ,,, :đ.kiệt liệt kê hàng loạt ra

_ tụi mày nói cái ji :đ.tuấn sôi máu

_ tao nói nó ko xứng dc ko :đ.duy

_ tụi bây im hết coi làm ji mà nói xấu khánh anh iu dấu của tui : đ.tuấn nóng

_ thôi ko nói nữa xứng đôi dc chưa :đ.kiệt chào thua

_ pik zay thì tốt lần sau mà nói xấu khánh anh nữa là ko anh em ji cả :đ.tuấn lướm hai pro mọt cái làm nín hêt

_ mấy anh đợi lâu chưa :nhi anh lên tiếng

_ jo này :đ.duy định chữ một hơi nhưng khi nhìn lại thì

các pro cũa chúng ta đơ

trúc anh

khánh anh

nhi anh

_ hơ hơ các anh bị sao zay : nhi anh wo wo tay

_ ko ...sao: đ.kiệt hoàn hồn

_ hôm nay khánh anh đẹp wa : đ.tuấn

_ cam on : khánh anh đỏ mặt

_ đi thôi : trúc anh

_ uk : đồng thanh

thế là 3 chiếc xe chạy thẳng tới trung tâm vui chơi

_ woa đẹp ưa :nhi anh ngất ngây

_ bây jo đi đâu đây : khánh anh

_ thôi chia nhóm ra đi nữ với nữ nam với nam : trúc anh đè nghị

_ KOOO : đ.tuấn la làng

_ mày sao zay : đ.duy

_ tự nhiên hôm nay rủ các cô đi chơi mà tự nhiên chia zo zien zay : đ.tuấn bức xúc

_ đúng đó bây ji bóc tham cho công bằng : đ.kiệt

_ là sao ko hiểu :nhi anh ngơ ngác

_ là zay bay jo tui se làm 3 lá thâm rồi ghi tên mấy cô vào tụi tui bắt trugn1 tên ai thì sẽ đi cặp với người đó : đ.kiệt jia thix

_ OK : cả đám đồng thanh

Mong trời phù hộ cho con với khánh anh đi : đ.tuấn cầu nguyện

_ rồi mấy người mở thâm đi :trúc anh

Các pro từ từ hé thâm ra

_ AAAAAAA khánh anh ơi cô đi với tui nè : đ.tuấn la lên

_ hết hồn làm ji ju thế đi thì đi : khánh anh

_ trúc anh cô đi với tui : đ.kiệt dơ thâm lên

_ sao tui xui thế : trúc anh gên

_ zay là khỏi mở củng pik cô đi với tui : đ.duy nói rồi chỉ nhi anh

_ dc rồi đi thôi đúng 11 jo tập trung tại đây : nhi anh

_ ok : đồng thanh

bây jo từng cặp trước nha đầu tiên là khánh anh và đ.tuấn

_mình đi đâu đây : đ.tuấn

_ đi ăn đi tui đói bụng wa hà : khánh anh xoa bụng

_ uk zay đi : pro nói rồi kéo tay ss đi vào một wan ăn ( à trong khu vui chơi củn có nha mấy bạn )

_ chị ơi cho em một mì bò,một to phở,một bánh mì sandwwich,,,,: khánh anh kêu một hơi

_ cô ăn nhiếu thế : tuấn

- tui đói mà : khánh anh

_ đây thưa wy khánh : chị phục vụ

_ cảm ơn : khánh anh

bây jo cô bắt đầu ăn tới tấp

_ ăn từ từ thôi cô chừng mắc nghẹn dó : đ.tuấn nhắc nhở

_ dc mà : khánh anh tiếp tục ăn

Còn pro thì ko ăn ngồi nhìn ss

Công nhận cô ấy dễ thuơng thiệt lúc ăn củn dễ thuơng nữa nhưgn mà cô ấy có bạn trai oj bùn wa : đ.tuấn suy nghỉ rồi bùn ( người ta nói dóc mà củn tin

_ sao anh ko ăn đi : khánh anh hỏi

_ tui ko đói cô ăn đi : đ.tuấn cười

_ mà sao anh nhìn tôi haòi zay ; ss

_ tại tui thấy cô dễ thuơng nên nhìn : trả lời tỉnh bơ

_ tui dễ thuơng lâu oj : tự tin

_ uk cô ăn nhanh đi rồi đi chơi : pro

_ uk : ss

_ xong rồi : khánh anh no nê

_ cô ăn dính miệng kìa : nói rồi đ.tuấn lấy tay chì đi

_ cảm ơn : ss ngượng đỏ mặt

_ đi thôi : đ.tuấn

_ đi đâu bây jo : khánh anh

_ đi đạp vịt đi cho nó lãng mạng : đ.tuấn

_ tui với anh có phải người iu đâu àm lãng mạng : nói zay thui chứ vui thấy mồ

_ thì ...thì có sao đâu : pro lúng túng

_ zay thoi đi : nói rồi hay người dắt tay nhau đi ( ko là người iu là thân thiết thế

Ko ngờ lần đầu tiên có một đứa con trai thấy mình ăn nhiều zay mà ko nói ji hết,mà hắn củn tốt chứ đâu phải tệ đâu nhìn kỉ cũng dễ thuơng .Mà kiểu này chắc mình thĩ hắn mất : khánh anh nghĩ thầm rồi mỉm cười

Hai người đi tới chỗ đạp vịt rồi lên đạp tới jua hồ thì hết sức nên ngồi nói chuyện tùm lum hết ko để ý những người xung wanh đang nhìn mình tới cặp đ.kiệt và trúc anh nha

Hai người này đi chơi nhưg toàn cãi nhau ko hà

_ nek cô đừng có chạy lung tung dc ko : pro nhăn mặt

_ kệ tui đi chơi với anh chán chết : trúc anh

_ zay thui dung có đi

_ lo boc tham oj : ss

_ nhưgn đi riêng củn dc zay có ai pik dau : kiệt

_ ok : ss nói xong chay đi

Còn pro thì hối hận vì mún đi chơi chung với ss lâu oj mà jo tự nhiên nói như zay

_ ngu wa kiệt ơi : pro vừa nói vửa đánh đầu mình

Nhưng nói zay thui chứ đ.kiệt cứ lẻo đẽo theo sis hoài hà

_ nè sao nói ko thix mà :trúc anh

_ thì đi một mình bùn wa nên..: trả lời mà tay gãi gải đầu

_ hú tui ko t anh đi chơi riêng đi : trúc anh hất mặt

_ cô wa đáng vừa thôi nhe dc đi chơi chung với tui sướng thấy mồ mà còn bày đặt : pro cãi wuyet liệt

_ thấy gớm : trúc anh

_Bao nhiêu người mún đi chơi với tui mà ko dc đó : pro la lớn

_ zay thi bay jo ah đi chung với mấy người đó đi : ss tức

_ dc thôi : nói rồi mõi người mỗi hướng

Nhưgn khi hai người này tách ra thix

_ anh đẹp trai ơi ban có bạn gái chưa : một đứa con gái jong nủng nĩu ( đồ mê trai)

_ anh ơi mình làm wen nha _ đúa khác

_ đi chơi vói em đi : tiếp theo

_ đẹp trai wa hà :

bla bla bla

_ chào mấy em : pro cười ôột cái làm mấy đứa điên đão hết

_ anh cười đẹp wa hà

_ làm bạn trai của em đi

bla bla

ss thấy cảnh đó thì tức điên lên ( sao mà jong ghen du ta )

_ cái tên mê gái : trúc anh nói một mình

Hứ dám đuổi tui hả tui cho cô tức nè : pro suy nghĩ rồi đóng kịch

_ hay là tụi mình đi chơi nha : cười

_ anh đồng ý rồi hà

_ vui wa

_ iu anh wa

Còn pro thì làm bộ ôm eo mấy cô đó cho trúc anh tức

_ đồ hám gái thấy gái là tươm tớp : trúc anh giận lên

Mà sao mình tức khi thấy hắm ôm mấy nho đó ta : nghĩ thầm ( iu rồi )

_ chẳng lẻ mình......: la lớn

Ko ko đời nào : tự nhủ

Còn pro thì thấy ss như zay khoái lắm

_ để tui coi cô se như thế nào : pro đắt ý

còn ss thì ngồi chơi đánh đu ( tâm hồn rẻ con )nhưng vẫn có thề thấy pro

Từ xa một anh chàng cực kì baby tiến tới ss

_ chào bạn : chàng trai

_ chào : ss cười

_ sao bạn ngồi đây có một mình zay : chàng trai bắt truyện ( thôi gọi chàng trai là K đ)

_ uk tại bùn wa nên đi chơi : trúc anh cười

_ ình ngồi kế bạn dc ko : k nói

_ uk ngồi đi : trúc anh

_ bạn ình làm wen nha : k

_ uk : trúc anh cười làm cho k xao xuyến

_ bạn ươời đẹp wa : K

_ cảm ơn : ss ngượng

_ mà bạn tên ji zậy: K

_ tên là trúc anh

_ tên bạn đêp lắm : K

_ còn bạn tên ji

_ mình tên gia bảo

_ uk : trúc anh

Nhưng ở cách đó 10 m có người ngọn núi lữa sắp phun trào ( pik ai oj phãi ko )

_ cái thằng nào dám lại nói chuyện vói rúc anh mà còn cười nói vui vẻ nữa : tức điên người

Pro nhìn ánh mắt viên đạn về phía bảo

_ anh ơi đi chơi đi : một đứa nói jong ngọt sớt

_ ko đi đâu hết mấy người biến hết cho tui : la làng

_ hồi này anh nói đi mà

_ bây jo tui ko thix nữa dc ko : kiềm chế

_ nhưgn mà ..

_ ko có nhưgn ji hết biếnnnnnn : pro la mún banh cái khu vui chơi

Mấy cô đó tự tự tãng ra hết còn đ.kiệt thì xùng máu đi về phía ss

_ hai tụi mình đi chơi đi : gia bảo

_ ko có đi đâu hết : đ.kiệt từ phía sau nói

_ ơ sau anh ko đi với mấy người kia đi : trúc anh

_ tui ko thix : đ.kiệt

_ anh này là ai zay : bao

_ là bạn mình tên là đ.kiệt : trúc anh giới thiệu

_ chào bạn : gia bảo cười ( với nụ cười này có thể lấy đi pik bao trái tim con gái )

_ chào : đ.kiệt lạnh lùng

_ hay tụi mình đi chơi chung đi : gia bảo

_ uk củn dc : trúc anh cười

_ ko có chung chóe ji hết : đ.kiệt tức

_ sao zay : ss ngây thơ ( người ta ghen đó bà )

_ tui ko mún đi chơi mà có 3 người : pro

_ zay thui hai ban đi đi tui về : gia bảo hiều điền mà đ.kiệt nói

- sao zay : trúc anh bùn

_ người ta đã nói rồi mà còn hỏi ji nữa : đ.kiệt vui trong lòng

_ zay thui bữa nào mình gặp há : trúc anh

_ cùn dc bạn ình đại chỉ liên lạc đi : gia bảo bỗng vui lên

_ đây nà ^#$%^ : trúc anh

_ cảm ơn thui bye hai bạn nha : gia bảo chạy đi

_ sao anh ji2 thế : trúc anh trách pro

_ tại tui ko thix thằng đo đi chung với mình: pro

_ sao zay thì anh đi chung với đám con gái đó tui đi chung với gia bảo : trúc anh cãi

_ nhưgn tui ko thix nó đi chung với cô : pro nhăn mặt

_ sao zay anh ghen à : trúc anh cười gian

_ làm...ji..có : pro bị chuíng tim đen ( thix thì nói đại đi bài đặt hoài )

_ thiệt ko đó : trúc anh

_ thiệt mà làm ji hỏi nhiều thế ; đ.kiệt la

_ ko hòi thì thui : trúc anh

_ thôi đi chơi đi : pro

_ ủa nói ko thix đi chơi mà : trúc anh cười

_ thì bây jo đi dc chừa

_ nhưgn tui ko mún đi

_ thoi àm chị trúc anh dễ thương đi chơi đi mà : pro nủng nịu ( lần đầu tiên đó )

_ uk đi thì đi : trong lòng ss bây jo vui như tết

Hứ ko đi chơi với cô cái thằng chết bằm đó lại thì sao : nghĩ tới đây pro nóng lên

Thế là hai người đi chơi vui vẽ củng còn cải lộn nhưng ít thôi tới nhi anh và đ.duy

ss thì dừa đi vửa tung tăng thấy ớn lun nhưng điều đó khiến cho ai kia xao xuyến

Ko ngờ cô ta trẻ con thậy zay mà lúc đó làm mặt lạnh với mình : suy nghĩ rồi cười nhẹ

Nhưgn ss đang tung tăng máu ca thỉ đụng trúng một người nên té

_ ơ bạn có sao ko : người đó hỏi ôồi đở ss zậy

_ ko sao cảm ơn bạn

Khi ss ngước mặt lên thì làm cho gả đó ngơ ngác nhìn ss hoài lun

_ ơ bạn sao zậy : nhi anh wo wo tay

_ ko sao bạn đẹp wa : nươời đó khen

_ cảm ơn : ngượng

Tự jo đ.duy thấy hết mau ghen trong người nổi lên

_ nhi anh có sao ko : pro nắm lấy tay ss dực ra khỏi người tên kia

_ ơ bạn là ai : người đó ngơ ngác

_ đây là... : nhi anh chưa nói hết câu thì

_ tui là bạn trai của cô ấy : ( trời ui )

_ anh ..anh : nhi anh ngạc nhiên

_ thì ra bạn có người iu rồi à tiếc wa : người đó bùn

_ sao lại tiếc : nhi anh ngu ngơ ( bà này ngây thơ thật )

_ thì tại tui thix bạn oj : người đó nắm lấy tay nhi anh

_ ơ..: nhi anh

Người đ.duy bây jo ồan là lữa và lữa

cái thằng chết bắm dám nắm tay nhi anh của tao hả : tức lên

_ nè sao anh nắm tay bạn gái tui haòi zậy : kiềm chế

_ ơ..xin lỗi : buông ra

_ thôi mình đi chơi đi : đ.duy nắm tay ss kéo đi

Đang đi thì nhi anh dừng lại hòi

_ anh nắm đủ chưa

_ ơ ..ơ mà tui nắm đó rồi sao : ấp úng

_ ko sao hết nhưgn mà sao anh nói tui là bạn gái của anh : nhi anh bực

_ tại tui ko thix thằng đó lẻo đèo theo cô : duy

_ tại sao

_ tui thix dc ko : pro cãi

_ hứ hai là thix tui nên ..: cười gian

_ làm ji..có : pro đỏ mặt ( ko thix mà hồi nảy ghen )

_ mà anh yên tâm đi tui ko bao jo thix ai ngoài người đó đâu : nhi anh hơi bùn ( nè nũa thix người khác rồi sao ta 0

_ người đó là ai : duy hỏi

_ ko có ji thôi đi chơi tàu lượn siêu tóc đi : nhi anh kéo pro đi

Nhưgn đi thì đi pro vẫn nhớ tới câu nói của nhi anh

Thật ra người đó là ai tại sao nhi anh lúc nào củn bùn khi nhắc tới người đó còn nói là ko thix ai ngoài người đó nữa : trong đầu pro hiện ra vô số câu hỏi

Trước mặt hai người là tró chơi tàu lượn siêu tốc

_ cô..dám chơi..cái nảy hả : pro hơi bất ngờ

_ tui..tui củn sợ..độ cao lắm : nhi anh run

_ zậy sao còn tới đây : pro la

_ tại...tại mà thôi lỡ tới đây rồi chơi đại đi : nhi anh ( sợ mà cùn gang dữ há )

_ uk đi : pro

Trời ngu wa ưự nhiên hồi này kéo hắn tới đây chi ko pik : ss hối hận

Hai người này lên tàu mà chân rung đến mức ko dám đi

Mà ơi thấy gê wa : nhi anh hồi hợp

Cứu con với : pro mếu máo

tró chơi bắt đầu thì

AAAAAAAAAA : hai người này la mún bể cái khu vui chơi lun

Khi xuống đấy mặt ai cùn xanh như tàu là chuối đầu óc way vòng vòng và cưới cùng cả hai

_ chết tui rồi : nhi anh lạng chạng

_ zậy mà cô..đòi đi cho dc : pro dịnh cái cây mới đứng nội

_ đỡ tui đi đi tui chịu hết nỗi oj : nhi anh năn nì pro

- chắc tui còn sức đỡ co ậy hà : pro tức

_ hứ ko thì thôi : nhi anh làm mặt giận

_ thôi mà đừng giận tui nữa tui mua kem cho : pro làm hòa

_ cái này thì dc nà ; nhi anh cười lên wen cả việc say sóng hồi nảy

Cả hai đi mua kem mỗi đứa cầm một cây đang đi chợt ss la lên

_ chết rồi : nhi anh

_ cái ji : pro hú hồn

_ 11g15' rồi mình nói là 11g có mặt mà : nhia nh nhìn đồng hổ nói

_ ớ hé thôi chay nhanh lên ko thôi mấy người đó chữi nữa : nói rồi hai ngườic hạy thụt mạng đến điểm hẹn

Khi chạy đến đã thấy 4 người kia đợi

_ mấy người đợi lâu chưa : pro

_ zo nay pik mấy jo rồi ko hả : trúc anh la lớn

_ xin lỗi tại tụi em wen thông cảm đi mà : nhi anh làm mặt cún con

_ hay là tại hai người đi chơi vui wa nên ko thèm để ý gơờ lun : đ.tuấn chọc

_ làm..làm..ji có : đ.duy ấp ùng

_ thiệt ko : cả đám xúm lại chọc

_ hứ các người ...ỉ đông hiếp yếu huhu : nhi anh ngồi xuống khóc ngon lành

_ thôi mà chị giờn thui đừng có khóc : khánh anh năn nỉ

_ cho chị xin lỗi nha : trúc anh

- ko chơi với mấy người nữa bo xì : nhi anh khóc ( pà này đóng kịch hay nhỉ )

_ thôi đừng khóc nữa cho tui xin lỗi : đ.kiệt

_ tại mấy người đó làm nhi anh khóc rồi nè : đ.duy giận

_ tui giởn thôi mà : khánh anh

_ nhưgn sao mà mày wan tâm ji hà : đ.tuấn cười nữa miệng

_ tại..tui...: ko nói nên lời

_ thix em tui rồi phải ko : trúc anh

_ làm..ji có : chối

_ thôi đừng chọc ổng nữa lo dỗ nhia nh nè : khánh anh

_ uk : cả bọn đồng thanh

_ nhi anh cô nín đi rồi muốn ji củng dc : đ.kiệt

_ thiệt ko : ngước mặt lên

_ thiệt mà : trúc anh

_ haha các người hứa rồi nha : nhi anh mửng rở

_ cô/em : cả đám đồng thanh

_ hứ nhi anh này mà khóc vì ba cái chuyện nhỏ nhặt đó hả đừng có mơ : nhi anh cười

_ thua em/cô lun : đồng thanh tiếp

_ thôi bây jo thục hiện lời hiện lời hứa đi : nhi anh cười gian

_ dc thôi cô mún ji :đ.tuấn

- đi ăn các người phải bao tui ăn : nhi anh

_ ok : nói rồi cả đám bỏ đi sau khi đi ăn xong mạnh ai về nhà đó nhưng mà để t/g đi theo mới pik dc wa ngày hôm nay ss của chúng ta có thay đồi cách suy nghĩ về phía pro ko

_tại nhà các sis

_ trời ơi nó wa đi hết nổi oj : khánh anh gên la

_ ai kêu ăn cho nhiều zo : trúc anh

_ hứ nươời ta bao mà ko ăn sau dc : khánh anh

_ ko pik bao ai à nha : nhi anh hỏi lại

_ ơ..ơ thì bao em : khánh anh we

_ hú đi ăn ké mà còn lên mặt : nhi anh lườm ss

_ thôi cho tui xin hai cô : trúc anh năn nỉ

_ uk..mà hôm nay chị đi chơi vui ko : nhi anh

_ chị mún khùng với thằng đ.kiệt lun đi chơi với chị mà cái tật mê gái ko bỏ : trúc anh tức lên

_ thì mấy ông đó ai mà ko mê gái : khánh anh

_ mà chưa hết nha ổng còn lấy mấy đứa đó chọc tức chị nữa : trúc anh la làng

_ zây chi có tuc ko: khánh/nhi anh đồng thanh

_ củn hơi hơi : nói tới đây thì nói nhỏ xíu

_ haha zay là chi ghen oj : khánh anh cười

_ làm...làm..ji có : trúc nah đỏ mặt

_ thiệt ko : ss đồng thanh

_ um..um : cà lăm

_ ko nói dc chứ ji zay la chị thix hắn oj : nhi anh chọc

_ ko dám đâu : trúc anh chu mỏ

_ thôi bò wa đi mà chị thấy đ.kiệt thế nào : nhi anh

_ củn dc : trúc anh

_ zy là dc oj : khánh anh

_ thôi nói tới em đi hôm nay đi chơi thế nào : trúc anh chỉ sang khánh anh

_ em đâu có chuyện ji đâu : đánh trống lãng ( thix đ.tuấn mà )

may thiệt nhờ mình đổi chủ đề nếu ko hai ưứa này điều tra hoài chắc chết mà mình ko nói tới chuyện cái thằng gia bảo đến làm wen rồi đ.kiệt ghen nếu mà nói ra chắc 2 ưứa này ko để yên đâu mô phật : trúc anh suy nghĩ

_ thiệt ko hay là thix người ta oj : nhi anh cười gian

_ uk thì cùng hơi hơi : khánh anh đỏ mặt

_ mà sao em thix hắn zậy : trúc anh

_ tại ví đ.tuấn ko giống mấy ưứa con trai khác : khánh anh

_ là sao chị thấy con trai ai củng như ai mà : trúc anh thắc mắc

_ chị nói zay là sao : kháh anh lườm ss

_ uk thi đứa nào củng thấy gét mê gái : trúc anh kể hàng loạt ( zậy ông đ.kiệt sao ta )

Bây jo có 4 viên đạn đang nhìn ss

_ chị dám nói dám nói đ.tuấn zay hả : kháh anh sùng lên ( binh ju ta )

_ y chị nói là ken cũng zay phai koooo : nhi anh la lớn

_ đâu có ken của em là số 1 ko jong mấy đứa kia : trúc anh rugn lên làm diu cơn tức của nhi anh

_ pik zay thi tốt : nhi anh

_ còn em thì sao dám nói đ.tuấn hả cho chị chết nè : khánh anh nhào zô quánh trúc anh

_ thôi tha cho chị tuânn1 dc chưa : trúc anh chịu thua

_ hứ : khánh anh

_ nè mà sao chị cưứ bên đ.tuấn hoài zậy : nhi anh

_ chuyện là zay :$%&*( : kháh anh kể

_ oh hắn củn tốt nhỉ : trúc anh

_ chứ sao : khánh anh tự tin

_ còn em sao nhi anh : khánh anh

_ ko có ji củng bình thường: nói rồi bay lên phòng nghĩ

_ em khỏi hòi nó dù nó có đi chơi với diễn viên nồi tiến củng ko có ji ấn tuộng đâu : trúc anh

_ là sao : khánh anh ngây thơ

_ là nó chỉ thix ken thôi hiểu chưa : trúc anh giận

_ pik rồi thôi đi ngủ mai còn đi học " khánh anh

Thế là xong một bên còn các pro thì sao ta

_ hơi mệt wa bao mấy con nhỏ đó ăn mún xạt nghiệp lun ăn như heo : đ.kiệt than thở

_ anh nói ai ăn như heo : đ.tuấn nhìn pro nhá lữa

- thì còn ai khác ngoải khánh anh : đ.kiệt

_ anh dám nói khánh anh zay hả anh coi chừng em đó đụng tới khánh anh là ko anh em ji hết nghe chưaaa : đ.tuấn giận wa tuôn một lèo

_ làm ji dữ zậy cái ji từ từ nói : đ.duy

_ từ từ cái đầu mày nó nói con nhi anh của mày lún đó : đ.tâấn la lại đ.duy

_ anh dám nói nhia nh ảh tin em xử anh liền tại đây ko : đ.duy nhìn pro bằng ánh mắt hình viên đạn

_ hai đứa bây ji gái wen anh em hả : đ.kiệt tức

_ rồi sao : đồng thanh

_ à hai đứa thix ...: cười gian

_ làm..ji có :đ.duy chối

_ ko có mà binh ju :đ.tuấn

_ um..um rồi sao em thix đ1o làm ji dc nhau nào : đ.duy hất mặt lên

_ thì anh đi nói cho nhi anh pik : đ.kiệt cười nữa miệng

_ anh..anh : cà lâm

_ anh em ji : đ.kiệt

_hứ cứ nói đi em ko sợ đâu : đ.duy

_ em..em : tới ông này

_ mà sao anh ko chọc thằng tuấn đi chọc em haòi : duy

_ nó hả nó chết mê chết mệt con khánh anh rồi chọc ji nữa : pik zậy thì tót : đ.tuấn

_ còn anh với trúc anh sao oj : đ.duy

_ chẳng có ji hết : pro

_ thiệt ko sao mà em nghe khánh anh kể anh tức khi cái thằng nào đó rủ trúc anh đi chơi : đ.tuấn

_ ơ..ơ : đỏ mặt

_ thix rồi chứ ji zay ma bay đặt chọc tụi em :đ.duy cười

_ hứ thôi anh đi ngủ ko nói với em nữa : đ.kiệt chuồng đi

_ haha dám chọc em ảh cho pik thế nào là lể độ :đ.tuấn

_ thôi đi ngủ mai đi học : đ.duy

- uk

Thế là xong một ngày đi chơi đi chơi ngày mai sẽ hấp dẫn đây 2 nhân vật phản diện sẽ lại xuất hiện

9. Chương 9  : Cuộc Thi Cam Đảm

Sáng sớm các ss của chúng ta đã tới trường ( nhưng trừ 1 người )
_ hây đây nek : lina từ xa gọi

_ sao đến sớm thế : khánh anh

_ mới tới thôi : lina

_ uk đi zô lớp : trúc anh

_ ũa nhi anh đâu : lina hỏi

_ à nó có chút chuyện tí vào sau : khánh anh

_ uk đi thôi : lina

Khi bước vào lớp các ss đã đụng mặt với các pro

_ hihi cháo buổi sáng : đ.tuấn

_ chào : khánh anh

_ hôm wa đi chơi vui ko : đ.kiệt

_ đi chơi với ông sao vui nổi : trúc anh

_ pà nói zậy là sao : nổi máu

_ là đi chơi với ông ko vui dc chưa : trúc anh táp lại

_ cô..cô : pro tức ko nói dc

_ thôic ho tui xin mới sáng sớm cải nhau hoải : lina can

_ tại anh/cô ta chứ pộ ; trúc anh đ.kiệt đồng thanh

_ cô/anh : tập 2

_ trời mới đi chơi một ngày mà hiểu ý nhau gê : khánh anh chọc

_ làm ji có : tập 3

_ im : tập 4

_ haha pó tay hai người lun : đ.tuấn

_ kệ tui ông để ý wa há : trúc anh wat

_ ko thì thui làm ji ju zay : đ.tuấn

_ nè duy sao mày ko nói ji hết zậy : đ.kiệt lay lay duy

_ ơ..nhi anh sao chưa zô : đ.duy mới hoàn hồn tự jo ko tâấy nhi anh nên bùn mà ( mà củn kì hỏi 1 đằng trả lời một nẻo )

_ à thì ra là ko táấy nhi anh nên bùn : lina chọc

_ nhớ thì nói là nhớ đâu cần phải dấu : trúc anh

_ mới hôm wa mà bây jo mong nhớ người ta rồi kìa : đ.tuấn

_ IMMMM HẾT CHO TUI : đ.duy lấy hết hơi sức của mình

_ ko nói thì thôi làm ji mà áp bức tui ju zậy : chưa hết giận

_ thui thui bình tĩnh : lina

_ nhi anh nó bị bệnh oj nằm liệt ở nhà rồi : khánh anh ( haha pà này dám trù em mình bị bệnh )

_ ua sao hòi nảy ..: lina chưa kịp nói đã thấy khánh anh nháy mắt nên

_ đúng rồi hồi nảy tui thấy nhi anh ho nhiều lắm : lina

Rồi ss nháy mát ấy pro trừ đ.duy ra

_ à wen nữa hồi nảy nhi anh gọi cho tui àm jogn yếu lắm : đ.kiệt ( mấy người này wa đáng )

_ sao nhi anh bệnh hả? nặng ko? ho nhiều rồi cho uống thuốc chưa ? mà mấy cô là chị sao ko chăm sóc em mình ji hết zậy ? : tuông một lèo

_ sao mấy cô ko ở nhà chăm sóc nhi anh đi ở trong này làm ji : đ.duy trách ss

_ STOP : khánh anh la lớn

_ trời ơi cậu làm ji àm hỏi như tra khảo tù nhân zậy từ từ tui trả lời : khánh anh bực bôi

_ nhi anh ko sao hết chị bị nhẹ thôi uông thuốc rồi nên tụi tui ko cần ởnha2 chăm sóc nhi anh dc chưa anh 2 : khánh anh

_ oh thế à : : đ.duy

_ ko ngờ wan tâm ju há : đ.tuấn

Mới nói xong nhi anh bước vào lớp và pị đ.duy chặn lại

_ nè cô bị bệnh sao ko ở nhà đi zo đây làm ji : đ.duy

_ tui..tui : ko hiểu ji hết

_ tui cái ji cô mau zề nhà đi ko thôi cảm lạnh đó : đ.duy hối ss

_ tui có pị ji đâu pộ anh pị khìn hả : nhi anh chịu hết nồi

_ ủa cô pịnh mà

_ pịnh cái đầu anh

_po anh mong tui bệnh lắm hả : ss nóng

_ tại mấy người kia nói mà : pro wa lại thì mấy người kia đang cười nghiêng ngữa

_ hahahaa pị dụ mà ko pik : khánh anh

_ ngu wa haha : lina

_ duy nhà ta củn wan tâm nhi anh dữ há :đ.kiệt

- các người... : duy như núi lữa phun trào

_ thôi thôi jon xia mà : trúc anh

Ko nói ji2 đi zề chỗ

Tugn...tùng

Thấy bước vào lớp và công bố một chuyện

_ à thấy báo ấy em pik cùn như hàng năm nhà trường có tổ chức trò chơi cam đảm nên mấy em chuẫn pị đi : ông thấy nói

_ cuối tuần này sẽ bắt đâu

_ DẠ ; cả lớp đồng thanh ( trừ ss mới chuyển trường nên đâu có pik )

_ ũa trò chơi cam đảm là cái ji : trúc anh hỏi khánh anh

_ em đâu pik nghe tên hơi kì : khánh anh

_ nè em pik ko nhi anh :trúc anh

_ no : ngắn gọn

_ các bạn ơới zề nước nên ko pik trò chơi này củn đúng thơi : lina

_ nhưng trò này chơi làm sao : trúc anh

_ là như zậy khi trò chơi bắt đầu âất cả học sinh sẽ tập trugn tại sân sau của trường chia mỗi nhóm 2 người 1 nam 1 nử vào chung một phòng : đ.duy chen vào

_ sân sau : nhi anh

_ đúng zậy khi chia nhóm thì tất cả mỗi nhóm sẽ tự vào phòng như sắp đặt trước và ở cho tới sáng nêu như trong vòng khoảng thời gian từ lúc bắt đầu cuộc chơi cho ơới khi kết thúc ai mà ko trụ nổi coi như là thua : đ.kiệt

_ như zậy dễ mà chỉ cần ở trong ấy ngủ là xong : khánh anh ( vừa mê ăn lại còn ngũ nữa )

_ ko dơn giản zậy đâu ở phái sân sau của trường là nơi gê nhất và nghe đồn rằng ở đó có ma : lina

_ nhưgn như zậy củn có ji đáng sợ đâU : nhi anh

_ àm còn cái ji trụ nổi là sao :trúc anh

_ nếu như chỉ như thế thì ai àm ko làm dc khi tất cả học sinh đã vào phòng thì thầy cô và các người phụ trách trò chơi sẽ tiến hành phần việc của mình : đ.duy

_ đó là khởi động thử thách : lina

_ khởi động thử thách : khánh anh

_ đúng trong mõi căn phòng đếu có cài đặt những âm thanh rùng rờn nào là tiếng con nít khóc ,tiếng cho sủa,,, và họ sẽ hóa trong thánh những con ma đi hù từng phòng : đ.tuấn

_ mỗi thấy cô có mỗi cách riêng để khiến học sinh mình sợ hải và một khi ko chịu nổi thì học sinh có wuyen mo cữa ra nỏ chạy ra ngoài và xem như bỏ cuộc : lina

_ oh thì ra là thế : trúc anh

_ chưa hết những nươời bõ cuộc sẽ ko nhận dc phần thưởng mà phải trục vệ sinh ở sân sau 1 tháng : đ.duy

_ nếu thắng cuộc thì nhận thưởng và có wuyen ưu tiên trong trường trong vòng 1 tháng : đ.kiệt

_ ưu tiên cái ji : khánh anh

_ bất kể cái ji mình đều có wuyen lam hết : lina

_ thì ra la zay : nhi anh

Thôi chuẩn pị tinh thần đi trò chơi này ko đơn giản đâu : đ.tuấn

- uk thôi học bài : trúc anh

Nhưgn ở cách đó ko xa có một đám con gái đang nói chuyện

_ trò chơi cam đảm sắp bắt đầu rồi : 1 đứa con gái lên tiếng

_ dạ tụi mình sẽ ấy đứa đó pik thế nào là lễ độ : đứa thứ 2

_ tao sẽ làm cho tụi nó là người bỏ cuộc đầu tiên : nhò đó

- nhưgn bằng cách nào chị hai : nhỏ thứ 2 ( chị hai ko ai khác chính là minh cúc )

_ cứ điều tra xem tụi nó sợ cái ji nhất rồi ..: minh cúc cười nham hiểm

_ dc rồi em sẽ làm ngay : nhỏ tưứ 2 ko ai khác là an an

_ dể tui coi các người làm sao dể vượt wa trò chơi này tui sẽ trã thù : minh cúc nói mặt hiện lên vẻ đọc ác _ trời ơi mau hết tiết dùm cái đói bụng wa : trúc anh

_ cái đồ tham ăn : đ.kiệt

_ hứ kệ tui đồ nhiều chuyện : trúc anh

_ đồ tham ăn

_ đồ nhiều chuyện

_ tham ăn

_ nhiều chuyện

_ mệt wa : nhi anh hét

_ hai người mà cải nhua thử coi tui chém liền đó : nhi anh nhá lửa

_ im thì im :đ.kiệt

Tùng...tùng...tùng

_ year ông trời củn jup mình keke : trúc anh

_ đi ăn thôi : khánh anh nhảy tưgn tưng

_ cho tui đi chung với : đ.tuấn cười

_ uk đi thôi : kháh anh kéo tay đ.tuấn đi làm cho tim pro mún nhảy ra ngoài

Á hạnh phúc wa khánh anh nắm tay mình hihi zay là khánh anh thix mình oj : nghĩ rồi cười thầm

Bây jo 7 người đang ngồi chung một bàn

_ nè lina bạn tham ja trò này lâu chưa : khánh anh

_ lâu rồi : lina

_ zậy bạn có thắng ko : nhi anh

_ ko mình toàn bỏ cuộc ko hà : lina bùn

_ nhát như bà sao mà trụ nồi : đ.duy chen vô

_ nè con gái đang nói chuyện sao ông xen vào : trúc anh bực mình

_ tui thix đó :đ.duy

_ nói tiếp đi bộ đáng sợ lắm hả : khánh anh

_ uk lúc đầu chỉ là âm thanh thôi nhưng mà từ từ sẽ có mấy con ma lại thậm chí là sao lưng mình hồi nào củn ko hay pik nữa là : lina

_ tụi tui còn thua nữa mà huống chi các cô :đ.tuấn nói xong 2 chiếc dép bay vào mặt pro

_ đồ ngu ai đánh mà mày khai hả : đ.kiệt

_ haha zậy là mấy ông cùn chịu thua : khánh anh cười

_ hotboy hàng dởm : nhi anh cười

_ tại mày đó thằng wy : đ.duy hét vào mặt đ,tuấn ( anh em ji mà )

_ mày im cho tao cấm mày mở miệng nữa :đ.kiệt

_im thì im : đ.tuấn ỉu sìu :

_ mà mấy bạn sợ cái ji : lina

_ tui ko sợ ba cái trò đó đâu tui chỉ sợ chuột ; khánh anh

_ còn mình thì sợ sâu nhất : trúc anh

_ cô mà sợ sâu : pro đồng thanh

_ chứ sau nó thấy gê lắm ọa ọa nhắc tới là mún ói : trúc anh xanh mặt

_ còn nhi anh bạn sợ ji : lina

- nó mà sợ ji : khánh anh

_ là sao : lina

_ nó chỉ sợ .. : trúc anh chưa nói đã pị khánh anh bịt miệng

_ sợ ji : các pro và lina đồng thanh

_ ko có ji : trúc anh

_ lina bọ cậu wen tụi này đă kể cho cậu nghe à : khánh anh lạnh lùng

_ um..mình xin lỗi tại mình wen : lina

_ ko có ji từ nay đừng nhắc tới nữa : trúc anh thay đổi sắc mặt

_ nè mấy cô nói ji tui ko hiểu ji hết : đ.kiệt

_ ko có ji ăn nhanh đi rồi zo học : khanh anh

Nhưng mà cuộc trò chuyện vừa rồi cảu họ đả có một người nghe thấy và người đó cười nham hiểm

_ chị hai em pik tụi nó sợ ji rồi : an an

_ tốt lắm : minh cúc

_ nhưgn làm cách nào đây ; an an

_ để chị tính em nói đi tụi nó sợ ji : minh cúc

_ dạ *&5^$# : an an kể hết ra

_ haha chiến này tụi nó chết chắc : minh cúc cười đắc ý

_ nhưng mà con nhỏ nhi anh nó ko nói : an an lo lắng

_ ko sao nó là con gái đương nhiên nó sẽ sợ ma : minh cúc ( ko dám đâu cưng )

_ dạ bây jo em sẽ tiến hành ngay

_ trò chơi của tụi này sắp bắt đầu rồi : minh cúc cười

Thế là củn đến ngày trò chơi can đảm bắt đâu mọi người ai ai củn hồi hợp dù đã pik luật chơi từ lâu nhưng mổi năm là mõi khác ko phải chỉ dùng 1 chiệu hoài

Đang đứng thì lina kéo các sis ra ngoài nói chuyện

_ các bạn bình tỉnh nha : lina

_ uk tui pik ôồi nhưng lở có chuột thì sau tui sợ : khánh anh lo lắng

_ kos au đâu ở đây thấy cô wet don kỉ rồi : lina an ùi

_ zậy thì tụi mình yên tâm : nhi anh

_ nhưng mà tui sợ bòn minh cúc sẽ phá các bạn : lina

_ ko sao đâu tụi nó củn thi mà : trúc anh

_ nhu7gn mình lo lắm : lina bùn

_ lina lo cùn đúng chắc tụi nó sẽ nhớ lại lần trc và trả thù : nhi anh

_ zậy phải làm sao : khánh anh

_ đây là cơ hội tốt để cho tụi nó tar3 thù chắc nó sẽ ko bỏ lở đâu : lina nghiêm mặt

_ zậy có cách ji ko : trúc anh

_ em có cách nhu7gn cần phải có sự hợp tác của lina : nhi anh nhìn lina

- bạn nói đi : lina

_ và hai chị cùn phải bình tình nếu tụi nó pik dc điểm yếu của hai chị thì.. : nhi anh ( pik rồi cô ơi )

_ ko sao đâu chị sẽ cố gắng : khánh anh

_ zay thì làm theo kế hoạch này &*%^&7* : nhi anh

_ dc thôi : ss đồng thanh

Xin thông báo các em vể ngay vị trí lớp mỉnh : thầy hiệu trưởng

_ đi thôi : trúc anh

Tất cả ss về ngay lớp mình

_ bây jo các em trong ơớp bóc thăn để chọn ra đồng đôi : ht

_ và ko dc wuyen gian lận : ht

Cuộc bóc thăm bắt đầu mọi người đều cả có nhóm riêng

nhi anh/đ duy

trúc anh /đ.kiệt

khánh anh/đ.tuấn

còn lina ở nhóm khác để thực hiện kế hoạch

_ xong chưa : ht hỏi lớn

_ dạ rồi : cà trường đồng thanh

_ bắt đầu vào phòng : ht ra lệnh

Thế là ai nấy đề về phòng cua mình căn phòng rất rộng nhưng chỉ có hai người thôi màu chủ đạo là đen và đỏ nhìn cảnh vật của phogn thôi củn lạnh xương sống rồi huống chi là ở tới sáng

tới đây thui cho nó hồi hộp Khi mới bước vào phòng thì đã thấy lạnh xương sống nhưng mà đối với mấy người kia thôi còn ss thì làm ji có

Phòng của khánh anh/đ tuấn

_ hơi mệt wa : khánh anh nói rồi nắm xuống giường

_ trời ơi cái giường ji mà cứng ngat zay : than tho

_ ở đây là cuôc thi chứ ko phải là đi nghỉ mát đâu em : đ.tuấn

_ hứ nhưng củn phải đầy dủ tiện nghi chứ : ss nhăn mặt

Ss vừa dứt câu thì những âm thanh đáng sợ bắt đầu vang lên

- huhu...hix ..

_ gau..meo...hahaha

_ cờ này có tiến pô wa : đ.tuấn

_ là sao

_ cô ko thấy là nhưng âm thanh này có thể làm cho cả đám học sinh bên phòng khác chạy tán loạn sao : đ.tuấn

_ sao anh pik

_ lắng tay nghi đi

_ á á

_ ờ há có xíu thôi củn sợ : ss thấy bên các phogn2 kia học sinh nử chạy ra mún hết

_ zay chắc khặp ma mấy người này chết hết : pro cười

Vừa đứt câu một con ma đã đứng trc mặt pro

_ hơ..hơ : mặt mài xanh lè

_ làm ji mà anh sợ du zay : ss bình tĩnh

_ ma...ma : rung cầm cặp

_ phiền phức : khánh anh đá con ma oột cái làm nó chạy ra ngoài lun

_ cảm..ơn : chưa hết sợ

_ hihi anh hahaa : khánh anh ôm bụn cười

_ sợ ma thấy ớn hahaa : tiếp tục cười

_ tui sợ ma có ji xấu đâu : đ.tuấn cãi

_ con trai ji mà nhát thí ớn ko pik có ai thương ko : khánh anh ( nè zay cô có thương ko )

_ cô nói tui ế đ1o hả ko dám đâu cả tá con gái theo tui đó : bục lên

_ tại mấy đứa đó ko pik anh sợ ma : khanh anh

_ cô..cô : tức

_ thôi ko nói chuyện với anh nữa tui nghe nhạc : nói rồi lấy máy nghe ngạc ra

_ cô cho tui nghe với ngồi ko nghe mấy âm thanh đó củn sợ : pro lại ngồi kế ss

_ mệt anh wa nghe đi : gắn tay nghe còn lại zo tai pro

Hai người này ngồi nghe mải ngủ hồi nào ko hay

trúc anh/đ kiệt

Trúc anh thì ngồi ăn kẹo ko để ý tới xung wanh và cả mấy con ma 9 pà này thiệt sống chỉ pik có kẹo )

_ cô ăn kẹo ji àm nhiều thế

_ nhiều chuyện

_ cô nói ai

_ anh đó tui ăn kệ tui mắc mớ ji tới anh

_ mặc kệ cô lun : nói xong way ra chổ khác làm mặt giận

Ss thì đâu có wan tâm cô ngồi nhai nhai kẹo và truyện đorêmon ( nhí nhố thấy ờn )

Thấy người ta giận cùn ko pik xin lỗi nữa con gái ji mà : pro nghỉ

Zay ma ko pik sao mình thương nỗi à ( cái này tự nhận nha )

Rồi hai người đó ngồi ôột góc ko bận tâm ji đến nhau hết nhưng đau lòng nhất là đ.kiệt

nhi anh/đ.duy

Cô nàng này thì ko như hai chị mình bất đồng với pro mà bây jo hai người đang ngồi đọc conan say sưa

_ cô đem cái này củn có ích đây : đ.duy

_ chứ sao tui pik zo đây chán lắm nên đem phòng hờ : nói đầy tự tin

_ mà sao cô có nhiều conan thế ở nhà tui làm ji mà có thứ này

_ tui thix đọc mấy câu chuyện thám hiểm nên mua mà sao anh ko mua đọc đi

_ tui có mua mà pị hai thằng anh nó ko coi xong bò tùm lum nên ko còn cuốn nào hết : bun

_ oh tội anh gê: nói xong nựng mặt pro một cái và tặng thêm cái cười

_ nè cô làm ji mà nựng mặt tui haọi zay : pro che cái mặt đõ của mình

_ cô thix tại anh đẹp trai wa hà : ss ươời nham hiểm

_ dọc truyện tiếp đi : đánh trống lạng

Cái tên này củn biết ngượng nữa nhín cái mặt đỏ ra cùn đáng iu gê : nhi anh thầm nghĩ

Nhưgn mọi chuyện đâu có suông sẽ zậy ở bên ngoại phòng của ss có oột nhóm nươời đang bàn chuyện

_ chuẩn pị xong hết chưa : 1 ưứa lên tiếng

_ dạ xong hết rồi : đứa khác

_ chừng nào chị 2 ra lệnh là thả vào : nhò đó

- dạ

Bộng chuông điện thoại nhò đó roe lên

.....: bên kia

_ dạ em làm ngay : nhỏ đó

....: em pik rồi: nhỏ nói xong cúp máy lại

_ thả vào nhanh lên rồi về phogn ko thôi pị pháy hiện ra bây jo

Rồi mấy đứa đó thả cái đo..đó vào

Bên phòng khánh anh và đ.tuấn đang ngủ thì ss nghe tiếng

_ chip..chip..chip

_ mở mắt ra thì

AAAAAAA : ss la lên

- cái zi zay : pro choàng tỉnh zậy

_ chuột..chuột sao..mà nhiều wa zạy

Pro thì như ko tin vào mắt mình

_ sao chúng lại ở đây : pro hòi

_ tui...ko..pik..tui sợ : khánh anh sợ tới nổi ko đứng zậy dc

Rồi bỗng đâu có nguyện con chuột nhảy lên người ss

AAAAA : tránh ra huhu : ss hất con chuột ra khóc tất tửi

_ đừng khóc nũa tui diệt chuột cho : đ.tuấn an ủi

_ đuổi chúng đi đi huhu : ss khóc lớn hơn

_ dc rồi tui đuổi chúng đi cho : pro nói xong thôi ra oột đống thuốc điệt chuột

_mày ăn đi ày chết dám làm khánh anh tao khóc hả : đ.tuấn nói lảm nhảm một mình

Một lát sau mấy con chuột đó chạy ra hết vì trúng thuốc rồi

_ nó đi hết rồi đừng khóc nữa : pro nói với ss

_ thiệt ko : khánh anh ngước lên dàn giụa nc mặt

_ thiệt mà nín đi cô khóc tui bùn lắm đó : pro lao nc mặt cho khánh anh

_ tui khóc sao anh bùn : ss hỏi ( pà này ngây thơ góm nhỉ )

_ tại ..tui: pro ấp úng

_ anh sao

_ tại vì cô khóc tui thấy đau lòng : đ.tuấn nhìn ss đắm đuối

_ tui pik oj : ss đỏ mặt

_ khanh anh tui có chuyện mún nói với cô

_ anh nói đi

_ tui..tui..anh..thix em : pro nói mà hồi hợp

_ hả : khánh anh tròn mắt nhìn đ.tuấn

_ em làm bạn gái anh nha : pro lấy hết can đảm

_ em..em..đồng ý : khánh anh cúi mặt xuống

_ haha mừng wa anh còn tưởng em ko chịu chứ : pro nhảy tưgn tưng

_ anh sao zay

_ anh vui wa mà : nói xong ôm ss

_ anh kì wa : khánh anh ngượng chín mặt

_ người iu anh thì anh dc wuyen ôm chứ

_ thôi ngủ đi em bùn ngủ wa hà : khánh anh ôm đ.tuấn ngủ ( mới wen mà sao ..

_ chúc vk ngủ ngon nha : nói xong đặt váo mà khánh anh oột nụ hôn

Còn trúc anh cô và đ kiệt mõi người ngồi một góc

_ aaaaaa : trúc anh la lên làm đ.kiệt giật mình

_ cô làm ji àm la lớn zậy : pro hét

_ con..sâu nó ...: ko nói hết câu

_ con sâu nào

_ con sâu nó tử trên nóc nhà rời xuông : trúc anh xanh mặt

_ có con sâu thôic ùn sợ

_ anh wa đáng lắm

Vừa dứt câu tự nhiên sâu ở đâu bò zô phòng nhóc hết nó bò lúc nhút ( trời ơi t/g thấy ớn wa )

_ huhu thấy gê wa : ss chạy vòng vòng

_ cô dừng lại coi chống mặt wa : đ.kiệt

_ tui..sợ huhu : trúc anh đứng dậm dậm oột hồi rồi chạy lugn tung khiến mấy con sâu nó chết weo hết

_ cô hay thiệt : pro khen

_ hay cái ji : ss vẫn chạy

_ cô nhìn lại nền nhà đi

ss nhìn lại thì sâu nó chết ngắt hết

_ ủa sao nó chết hết oj : ngây thơ

_ cô vừa chạy vửa dậm hỏi con nào sống nổi : pro

- à..à :

- cô củng đâu có sợ ji lắm đâu

- kệ tui : nói ôồi ngồi xuống giường ko thém nói chuyện với pro

_ sao zay : đ.kiệt hỏi

_ ko có ji : ko them nhin pro

_ pộ giận tui hả

_ làm ji có ai mà dám jan công tử như anh

_ thôi mà hồi nảy tui tưởng cô ko sợ sâu nên nói zay thui đừng jan tui mà : đ.kiệt

_ ko them tui ghét anh tui ko mún nói chuyện với anh : trúc anh nói xong đi ra chổ khác

Nghe mấy lời đó tim đ.kiệt đau lắm pro chạy lại nắm tay trúc anh

_ tui xin lỗi đừng jan tui mà

_ hứ : ss ko them nghe

_ đi mà đừng jan nữa tui mua kẹo cho : dùng kế

_ thiệt hả : mắt sáng chưgn

_ nhưgn àm cô ko giận tui mới mua : pro

_ dc tồi ko giận nữa mua cho tui đi : trúc anh làm mặt

_ uk : pro cười

Thê là xong chỉ còn nhi anh thôi nhưgn mà để sao cho nó hấp dẫn

à nói trước lun chap này các pro sẽ pik dc wa khứ của nhi anh và pik dc thật sự nhi anh sợ điều ji nhất mà các sis ko nói ra Bọn minh cúc đã phá khánh anh và trúc anh xong bây jo tới nhi anh

Hai người này còn mải mê đọc conan

_ hơi mỏi mắt wa đọc như zậy tới sáng chắc tiêu lun : ss dụi mắt

_tui củn chán wa hà ở trong phòng có 2 đứa mà đọc truyện ji đâu toàn là vụ giết người : đ.duy

_ thôi đi ra ngắm sao đi : nhi anh vừa nói vửa đi về phía cửa sổ

_ mà sao phòng mình lại có cửa sổ ta : pro thắc mắc

_ chắc tại ưu tiên cho con gái đẹp : tự tin ( mắc ói wa )

_ hứ cô mà đẹp ji : pro

_ ko cải với anh nữa : nhi anh ngước lên ngắm sao ( à wen nói lun cái phòng này có cửa sổ là tại ji an an kêu thấy ht chuận pị riêng để thực hiện kế hoạch đó mà )

_ sao đẹp wa : đ.duy cười

Nhưng vừa dứt câu thì ở ngoài cửa sổ xuất hiện nguyên con ma mặt mũi máu ko làm cho

_aaaaaaaaaaaaa cứu con má ơi : đ.duy la thất thanh

Còn nhi anh thì coi như ko có chuyện ji bởi cô đâu có sợ ma

_ điếc lổ tay wa : ss chủi pro

_ ma..ma..ma : đ.duy sợ nói ko nổi lun

Rồi bổng đâu con ma cười một tiếng làm cái mặt đáng sợ hơn và hét lên thất thanh

_ má ơi..cứu con : đ.duy ko pik làm ji hết nên chạy tán loạn

_ chết nè đang ngắm sao củn ko yên : ss đá đấm con ma tơi tả làm cho nó chạy mất tiêu

_ ôm đủ chưa : ss nói

_ ơ...xin.lổi : thì ra tự giờ pro sợ wa chạy lại ôm cứng ngắn ss

_ pik thừa cơ hội wa hé : ss cười

_ tui...sợ ma..mà : đ.duy đỏ mặt

_ chưa thấy đứa con trai nào sợ ma như ông : nhi anh

_ tui củn là người mà : đ.duy táp lại

_ thôi ko nói với anh nửa : ss lấy dt ra

_ cô gọi cho ai thế : pro

_ nhiều chuyện

Ss móc dt gọi cho trúc anh

_ alo chị hả : nhi anh

_ uk

_ tụi nó có làm ji chị chưa

_ rồi nó thả sâu vào

_ chị gọi cho khánh anh đi nếu củn lị tụi nó phá thì kế hoạch bắt đầu

-uk

Nhi anh nói xong cười lên

_ cô làm ji mà gê zậy : đ.duy

_ tui có làm ji đâu

_ xạo ;pro chu mỏ

_ ko dc nói chị zậy nha cưng : nhi anh bẹo má đ.duy

_ cưng ji mà cưng : pro đỏ mặt như trái cà chua

_ mắc cở hả : nhi anh cười

- thôi đọc truyện tiếp đi : pro

Nhi anh ko nói ji chỉ cười

Còn trúc anh thì gọi cho khánh anh pik ss củn pị như zậy thì kêu lina kế hoạch dc thực hiện

bây jo cả 3 ss tuy ngồi khác phòng nhưng

_ 1,2,3 : ai củn đếm và sau đó là tiếng la của bọn minh cúc

_ haha thánh công rồi : trúc anh nhảy lên

_ pộ cô pị chạm mạch hả : đ.kiệt thấy lạ nên hòi

_ anh pị thì có

- ai kêu tự nhiên cô cười rồi còn nhảy tưng tưng

_ kệ tui

Còn phòng khánh anh

_ dám chọc chị mày hả ày chết bấy nhiêu là còn nhẹ nha cưng : ss nói rồi cười nữa miệng

_ em làm ji mà thấy gê zậy :đ.tuấn

_ đâu có ji : ss

_ zậy sao em nói cái ji anh ko hiểu ji hết : đ.tuấn ngố mặt

_ nè sao ck nhiều chuyện wa zậy : ss nhéo vào mong đ.kiệt

_ á đau wa : pro la làng

_ vk làm ji mạnh tay wa zậy : pro xoa xoa cái mông

_ ai kêu ck hỏi woai : khánh anh

_ thôi ko hỏi nữa

Nhưng tất cả ss đâu có ngờ cái đó chỉ là nhẹ thôi còn đây mới là điều đáng ngại nhất ( chú y ko phải bòn minh cúc làm đâu )

bây jo phòng nào củn vui vẻ nói chuyện này nọ nhưng tự nhiên đèn trong các phòng đều tắt hết

_ sao zậy nè : trúc anh la lên

_ chắc cúp điện chăng

_ ko thề nào cúp điện ngay jo này ko thể : trúc anh hét

_ sao zậy có điều ji chăng : pro

Trúc anh ko nói ji nhưgn mặt mài xanh lè

Còn bên khánh anh

_ cúp điện rồi : ss lo lắng

_ có sao đâu : tuấn bình tĩnh

_ ko sao hả anh có pik : định nói nhưng ss dừng đúng lúc

_ pik ji

_ ko có ji

Zậy là 2 sis ngồi nhưgn lòng lo lắng lắm

Còn nhi anh thì

- đừng đi đừng đi mà ; nhi anh ngồi co vào một góc nói lảm nhảm

_ cô sao zậy nhi anh : đ.duy

_ đừng đụng mà dừng lại đi : ss nói mà khóe mắt đỏ lên

_cố sao zậy đừng làm tui sợ nha : đ.duy càng lo thêm

_ ko : nhia nh hét và om chắm lấy đ duy

- cô : pro wa bắt ngở

_ ken ơi..đừng xa em mà ; nhi anh khóc

Pro tâấy nhi anh khoc mà lòng đau như cắt

_ nín đi đừng khóc có tui nè : pro an ủi

_ ken ơi tỉnh lại đi đừng bó nhi anh mà : ss như ko nghe lời pro nói

ken là ai tại sao nhi anh lại gọi tên này.còn nói là đừng xa cô ấy chuyện này là sao : câu hỏi hiện ra

Còn bên hai phòng kia

_ kodc tui phải đi tìm nhi anh : trúc nah tính chạy lại mở cửa thì pị pro nắm lại

_ jo này cô chạy ra là thua đó

_ tui mặc kệ tui phải đi thôi : ss nói xong mở cửa chạy ra ngoài đ.kiệt thấy zậy củn chạy theo.Ra tới ngoài sân cô đả gặp khánh anh,lina .đăng tuấn

_ chị ơi nhi anh : khánh anh khóc

_ ko sao mau tìm nhi anh mau lên : ss

_ nhưng trời tối wa : lina

_ tối củn phải tìm : khánh anh khóc to hơn

_ chuyện này coi chừng lả tụi minh cúc gây ra : trúc anh hiện lên vẻ giận ju nhưgn suy nghỉ ấy bay đi khi nghe tiếng loa

_ thầy thông báo hiện tại nhà trường bị mất điện do hư đg dây nhưgn ko sao các em cứ coi đây là thử thách đi

_ thì ra ko phải : lina

Thực ra nhi anh ko sợ ji hết đều mà cô sợ đó chính là bóng tối cô sợ nó vì màng đâm đả cướp đi người cô iu nhất cướp đi hạnh phúc nên mỗi khi trời tối đến cả nhà nhi anh đều phải mở hết đèn.Mỗi khi cúp điện nổi ám ảnh về vái ngày đó lại hiện lên làm cho nhi anh đau đớn lắm đó là lí do vì sao cô lại nói nhũng lời đó khi cúp điện

_ các cô nói ji trui ko hiểu ji hết :đ.kiệt

_ tui sẽ nói sau bây jo mau kiếm nhia nh mau lên : nói rồi mọi người chạy đi tìm ngay Mọi người ai củng túa ra tìm dc một lúc thì cả phát hiện ra nhi anh đang ôm đ.duy khóc

_ nhi anh ơi em sao rồi : trúc anh chạy lại kéo nhi anh ra khỏi đ.duy

_ chị ơi..ken đâu : ss khóc

_ ken đi mua bánh sinh nhật cho em rồi em đừng khóc nữa : trúc anh thấy nó như zậy cun 2ko kèm nổi nc mắt

_ ken ..mua bánh sinh nhật cho nhi anh rồi : ss nói

_ em đừng khóc nữa tí ken êề với em : khánh anh ôm nhi anh khóc

_ ken đừng đi lâu nha đừng bó nhi anh : ss nói lảm nhảm

Mọi người ở đó cứ ko theo cô ( trừ các pro nha bởi đâu có pik chuêện ji đâu ) Nhi anh wa kiệt sức nên ngất đi

_ nhi anh..tỉnh lại đi : lina lắc nhi anh

_ đừng kêu nó nữa cứ để nó ngủ đi : trúc nah

_ phiền mấy anh chở tui6 tui về nhà dùm : lina

_ uk : nói rồi cả bọn phóng nhanh về nhà về tới nơi lina vội đưa ss vào phòng nằm ngay còn mấy người cón lại ở dưới phòng khách

_ thậy ra nhi anh có chuyện ji : đ.kiệt

_ tại sao lúc nảy các cô nói ji tụi tui ko hiểu ji hết zay : đ.tuấn

_ ko có ji : khánh anh

_ các cô định giấu tụi tui bao jo nữa : đ.kiệt la lên

_ tui ko mún giấu các anh nhưng chuyện này ko thể : trúc anh

_ ken là ai : đ.duy tự jo mới lên tiếng

_ anh...sao..anh pik ken : khánh anh nghe pro nói giật mình

_ hồi nảy lúc cúp điện nhi anh cứ gọi mãi tên ken : đ.duy

_ơ..ơ : trúc anh

_ các cô nói đi nếu ko tụi này đợi nhi anh tỉnh zậy hói à ;đ.kiệt

_ trúc anh à nói cho họ pik đi cố giấu hoải củn có ngày lộ ra thôi : lina từ trên lầu đi xuống

_ nhưng...: trúc anh

_ nếu để họ trực tiếp hỏi nhi anh thì mình ko dám bảo đảm chuyện sẽ ra sau đâu : lina

_ thôi dc rồi tui sẽ kể cho các anh nghe nhưng các anh phải hứa ko dc tiết lộ cho bất cứ ai : khánh anh lạnh lùng

_ dc ;đồng thanh

_ và cùn ko dc nhắc trc mặt nhi anh :trúc anh

_ uk

_ chuyện là zậy %$#^*&*$ : khánh anh kể hết ra

_ nhi anh ko ngờ cô ấy có wa khứ đau bun như zay : d.tuấn

_ nếu các anh hiểu rồi thì ban nảy các anh pik tụi tui nói như zậy là đúng phải ko : lina

_ uk

_ mà sao lúc đó nhi anh lạnh lùng lắm mà sao jo vui vẻ trở lại : đ.kiệt

_ Là zậy &^%& : trúc anh

_ hả ken..nt cho nhi anh : đ.tuấn rung

_ uk tui củn ko tin lắm nhưng thấy nhi anh như zậy củn phải tin thôi : khánh anh

_ đúng là tâm bệnh :đkiệt

_ cần phải có tâm dược : trúc anh tiếp lời

Hai người này coi bộ hợp ý gê ta còn đ.duy khi nghe ss kể xong thì ngồi thừ ra suy nghỉ

Nhi anh ơi thì ra em đã có người iu rồi sao, nhưng mà người này đã chết rồi ma ( chưa chắc ) chẳng lẻ những ngày ở bên anh em ko vui sao chẳng lẻ anh vẩn ko bằng ken sao .

_ thôi mấy anh về đi tối rồi : lina

_ uk mấy cô nhớ chăm sóc nhi anh đó :đ.duy

_ pik rồi : trúc anh

Thế là pro ra về hết chỉ còn ss ở nhà thôi bỗng nhiên chuông điện thoại trúc anh reo lên

_ a lu ;ss

_.....

_ thiệt hả : nhảy lên

_....

_ nhớ anh wa hà

_.....

_ bye mai gặp

_ ai zậy : lina

_ ox dan về nc rồi : trúc anh nhảy lên vui mừng ( trời ơi ox nào nữa trời )

_ zậy hả trời ui vui wa : khánh anh

_ mà ox dan la ai : lina ngố

_ là zậy nè *&^$ : trúc anh kể

_ haha củn dữ lém rồi : lina cười

_ thôi ngủ đi mai đi học : khánh anh

Nói xong tất cả đi ngủ hết chuẩn pị ngày mai đón thánh viên mới

10. Chương 10  : Người Bạn Mới

Sáng sớm ss đả tới trường như vừa bước vào cửa thì thất 1 cãnh tượng
_ hứ tại mày nói tụi tao sợ ma mà mấy đứa kia nó cười zô bản mặt tao nhục mún chết : đ.kiệt wanh tới tấp đ.tuấn

_ sao mày ko nín miệng lại đi thiếu ji chuyện ko nói nói ra chiện đó : đ.duy đánh pro

_ tại tao lỡ miệng : đ.tuấn mếu máo

_ lỡ hả oột hồi mấy đứa đó zô pik nói sao đây : tiếp tục wanh

_ DỪNG TAYYYYYYY : khánh anh la lên

_ mấy anh làm ji mà đánh ck tui ju zậy : khánh anh chạy lại đỡ đ.tuấn ( mùi mẫn dữ ta )

_ CK : cả ss và pro đồng thanh

_ chứ sao ck tui mà ai dám đánh hả tui cho ăn đón bây jo : kháh anh hăm he

_ trời ơi em có lầm lẫn ji ko : trúc nah

_ hết chiện iu tên này : nhi anh

_ rồi sao :khấnh nha

_ nè làm ji mà hòi vk tui nhiều zậy ; đ.tuấn can

_ binh ju há : đ.duy

_ cưứ sao vk iu tao mà : nói rồi kéo kháh anh về phía mình

_ ọe thấy gớm : đồng thanh

Tùng tùng tùng

Tiếng trống váo làm jam đi phần nào sự tra tấn

_ hôm nay các em có 2 bạn mới từ mỹ về sẽ học lớp chung ta : giọng bà cô thánh thót

_ ko pik boy hai girl ta : bàn tán

_ chắc xinh lắm đây

Bla bla bla

_ im : bà cô đập bàn

_ hai em vào đi : bà cô nói xong 2 người bạn bước vào làm cho

_ chào các bạn mình tên là DAN mong dc giúp đỡ : dan nói xong cười oột cái làm cho đám con gái

_ đẹp trai wa

_ anh ơi ngồi kế em ne

_ chào các bạn mình tên là BI rất vui dc làm wen : nói xong nháy mắt làm cho con trai

_ trời ơi đẹp như thiên thần

_ i love u

_ các em xuống ngồi ở bàn 3 đi ; ba cô

Hai người này đi xuống thì

_ BX củn học lớp này nữa hả vui wa : dan chạy lại ôm trúc anh

_ nhớ ox wa : trúc anh cười

_ hai em wen nhau hả :bà cô

_ dạ

_ cái ji bx ox : pro đồng thanh

nhưgn àm 2 người này đâu có pik ôột ánh mắt viên đạn đang hướng về họ

Cái thằng này ở đâu ra mà dám kêu trúc anh là bx hả : đ.kiệt sôi máu tự jo

_ lâu wa ko gặp mà nhớ chị trúc anh ko hà : kháh anh gong như giận

-- đâu có cô be này sau mà wen dc : dan mi gió khánh anh

_ nè làm ji mi gió vk tui : đ.kiệt thấy cảnh đó như nùi lửa phun trào

_ em có ck rồi ảh bùn gê : dan chọc

_ um : khánh anh

_ chào anh dan ; nhi anh

_ chào bé dạo này vui rồi ảh ko còn lạnh như băng nữ sao : dan bẹo mà nhi anh

Cái thằng chết bấm dám bẹo mà nhi anh của ta ; đ.duy nòng lên

_ lâu wa ko gặp khỏe ko : bi lên tiếng

_ khỏe chị ơi : ss đồng thanh

_ đây là : bi hỏi

_ đây al2 bạn của em tên lina còn đây là đ.tuấn kiệt /tuấn /duy : khánh anh giới thiệu

_ cháo mấy bạn : dan và bi cười

- chào : pro đồng thanh như trong lòng mún ăn tươi nuốt sống dan

_ đây là anh dan và chị pi : nhi anh

Thế là buổi học học nhánh chóng kết thúc với sự nóng rung người của các pro bời vì nguyên buổi học ss toàn nói chuyện với dan và pi ko àh ko có chơi ơới pro À WEN ĐỂ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI

TÊN :DAN 17 tuổi, hotboy đẹp trai,là tay sát gái chuyên nghiệp , bạn của ss khi ở bên mỹ coi ss như em gái .Tính tình vui vẻ,hay thix chọc ss .Thiếu gia của tập đoàn bất động sản CBRE lớn nhất thế giới ,bạn trai của BI .giỏi võ loại nào củn pik .

IQ : 300

TÊN : BI 17 tuổi ,hotgirl xinh đẹp tài năng củn là bạn của ss khi ở mỹ .tiểu thơ tập đoàn tài chính citigroup hùng mạnh tính tình hài hước,tinh nghịch ,thix quậy phá rất thương ss ai đụng tơi ss là ko bỏ wa.đai đen là bạn gái của DAN

IQ: 300

zậy là xong à để t/g nói sơ wa cho các bạn hiêTha6r5t ra khi buổi đầu qua mỹ học các sis chưa wen lắm khi sống ở nơi lạ nên thường bị mấy đàn chị trong trường ăn hiếp ( lúc này khánh/nhi anh chưa có võ ) Nhưng trong một lần pị đám nữ sinh kiếm chuyện thì gặp dan và bi nên họ ra tay cứu và chỉ cho các sis các loại võ để phòng thân.Nhưng vì ko an tâm với ss nên dan và bi nhảy xuống học chung với ss để bảo vệ.Còn việc dan gọi trúc anh là bx và khi học ở đó con trai trong trường hay để ý tỏ tình với ss ( đó là nguyên nhân làm cho ss bị bọn nữ sinh ghét ) nên trúc anh nhờ dan giả làm bạn trai mình và làm anh trai khánh/nhi anh rồi từ đó trong trường học ỡ mỹ ss ko còn sợ bị ăn hiếp nữa ( võ đầy mình đụng mà chết ) dan thì cứ gọi trúc anh là bx hoài nên wen ko sữa dc

Bây jo thì hiều rồi chứ

trở lại chuyện

Sáng sớm các sis cùng với dan và bi đi đến trường làm cho cả trường mún nổ tung ko khí như lễ hôi ( chắc là có sự xuất hiện của dan và bi )

_ anh ấy đẹp trai wa: 1 đứa lên tiếng

_ đẹp như hotboy trường mình

_ ko pik có bạn gái chưa ta

Bla Bla Bla

_ cô ấy xinh như thiên thần

_ dễ thương wa

bla bla bla

Đang đi thì đụng các pro

_ vui vẻ ju há : đ.kiệt bực mình khi thấy dan nói nói cuời cười với trúc anh

_ vui chứ sao ko vui : khánh anh

_ chào vk iu : đ.tuấn cười

_ chào ck : chạy lại bên đ.tuần

_ mùi mẫn wa : nhi anh

_ hứ ko dc tức hả ji :khấnh anh

- ko thèm : nhi anh chu mỏ

_ mà sao mấy người đi chung zậy : đ.duy

_ thì ở nhà chung đường nhiên phải đi chung oj : dan trả lời tự nhiên

_ CÁI JIIII : pro hét lớn mún banh trường

_ làm ji bà dữ zậy : trúc anh

_ sao...mấy..người cho..cái tên này ở chung nhà : đ.kiệt lấp bắp chỉ dan

_ tên này là tên nào : dan nhăn mặt

- có ji đâu : khánh anh

- nè ở chung nhà rồi cậu cậu có làm ji vk tui ko :đ.tuấn nghiêm jong

_ làm ji là làm ji : dan hỏi

_ làm có lợi dụng lúc tui ko có ở đó cái,..: đ.tuấn nhìn dan

_ có chứ : trúc anh chen vào

- làm ji thế : đ.duy

- thì hồi tối dan và vk ông đi chơi tới khuya mói về : bi chọc

_ cái ji sao ông dám cưa cẩm vk tui hả : đ.tuấn bốc lữa

_ rồi sao : dan cười

_ ông...ông : tức xì khói

_ nè ck bình tĩnh đi: khánh anh can

_ bĩnh tĩnh hả hồi tối vk đi đâu ơới cái tên này : đ.tuấn

- có đi đâu đâu ck bị tụi nó dụ đó

- thiệt ko : hỏi như dò xét

_ thiệt mà vk chỉ iu ck hà : khánh anh nủng nịu

_ thấy gớm : bi

_ ở nơi công cộng nha : nhi anh

_ nươời ta thánh đôi rồi có khác : đ.duy

- im hết coi : đ.tuấn la

TÙng Tùng Tùng

thế là cuộc cải nhau chấm dứt khi nghe tiếng trông về lớp ai củn với tinh thần thoải mái ( trừ mấy pro nha ) rồi bà cô bước zô thông báo một tin

- các em đã thi xong cho nên mày mốt là thứ sáu trường sẽ tồ chức đi chơi ở hawai tới chủ nhật sẽ về nên mấy em chuẩn bị đi sáng thứ sáu là xuất phát

_ YEARRRRR : cả lớp reo lên

_ i đi chơi kìa bx : dan nói với trúc anh

_ uk

_ hay là mai tụi mình đi mua đồ chuẩn bịi đi : khanh anh

_ ok : ss đồng thanh

- cho ck đi với : đ.tuấn chen vào

_ ko : lina

_ có hỏi bà ko : đ.tuấn

_ nhưgn tui ko cho ông đi ; lina

_ vk ơi bạn của vk ăn hiếp ck kìa huhu : đ.tuấn làm bộ khóc

_ nek làm ji mà ăn hiếp ck tui : khánh anh

_ trời ơi mới nói có tí xíu mà méc vk oj : lina chọc

- hứ

- khánh anh cở này pik binh ck wa : bi cười gian

_ thôi nghe thấy vk tui hiền chọc hoài hả : đ.tuấn

_ hiền wa : đ.kiệt/duy đồng thanh

_ mấy người nói zậy là sao

_ là hiền như mụ xinla : nhi anh chen vào

_ em nói chị zậy hả : kháh anh sôi máu

_ thôi thôi cho tui can : trúc anh làm sứ giả hào bình

nhờ trúc anh can nên mới giảm dc phần nào cuộc đấu khẩu này trong nguyên buổi học cả đám toàn bạn chuyện đi mua sắm để chuẩn bị thôi có lo học đâu.và ngày hôn ấy củn kết thúc nhanh chống

Sáng hôm sau trường cho nghỉ để chuẩn pi cho cuộc đi chơi .bây jo trước cửa công ti mua sắm lớn nhất đài loan các pro cà ss đả đừng sẳn

- haha lâu rồi ko đi mua sắm : nhi anh cười nham nhở

_ nhớ wa : lina

- phải chơm chỉa hết mới dc : bi

_ đi thôi : đ.duy

cả đám kéo vào khu mau sắm nhưgn ko đi nguyên đám mà chia ra từng cặp nhỏ

trúc anh/đ.tuấn

ss gặp cái ji củn lấy wang cho pro cầm khiến một công tử nhà giau bây jo biến thánh osin

- cô mua ji mà nhiều du zậy : pro than thở

_ ít rồi đó cha :

_ it wa he :

_ mệt anh wa cầm đi nói nhiều

Tội nghiệp pro toàn là cầm jum ko hà có mua dc ji đâu

khánh anh /đ.tuấn

_ ck thấy bô này đẹp ko : kháh anh đưa cái vấy màu hồng

_ đẹp vk mặc ji củn đẹp hết : pro nịn

- hihi ck wa khen

_ thôi bây jo đi lụa đồ cho ck nha : nắm tay pro kéo đi

nhi anh /đ.duy

_ mau cái này mâu cái này nửa ; ss chơm chĩa hết

_ trời ơi cô định mặc hết cái đống này trogn 3 ngày hả : pro ôm đống wan ao mún gẩy tay

_ đâu có mua để dành : trả lời àm tay vẫn hoạt động ( mua wan ao àm còn để dành )

_ cô mua thì tự cầm đi sao bắt tui cầm ; pro

_ anh là con trai phải phụ con gái chứ

_ ko cô tự cầm đi

_ cầm dùm đi mà duy dễ thương : đưa ánh mắt cún con

_ thôi mau lựa đi ; phải bó tay ơới mỹ nhân kế thôi

lina/bi/dan

Do 2 người kia mới về nc ko rành đường nên lina đi củng >nhưgn 2 người này toàn là bàn chuyện thời trang ko hà có để ý tới dan đâu

Tính đi với bi thôi tự nhiên xuất hiện nguyên con kì cà làm cản trở hết : dan bực mình

Mọi người cứ mua cho tới 4 jo chiều ( tính mua lun khu đó hả trời ) rồi đi ăn đi khắp thánh phố cho tới tối thí ai củn mệt lù ra mãnh ai về nhà nấy ngủ sớm để chuẩn pị cho ngày mai

à trong chuyến đi chơi náy sẽ có rắc rối lớn đây nêu ko khéo thì..... dọc rồi sẽ pik

11. Chương 11 1 : Kỳ Nghỉ Ở Hawai

Buổi sáng thứ 6 tất cả mọi người đả tập trung ở sân bay nhưng thiếu nhi anh
_ trời ơi lâu wa sau nhi anh lâu tới wa : lina

_ bạn ko pik hôm nay là ngày ji sau kháh anh

_ ngày ji : lina ngu ngơ

_ nếu nó thix nó sẽ đến còn ko thì thôi : trúc anh

_ các cô nói ji zậy hôm nay là ngày đi chơi mà soa ko đến dc ;đ.kiệt

_ hôm nay là ngày sinh nhật của nhi anh : bi chen vào

Nghe dc câu nói đó ai củn ko nói lời nào có lẻ họ hiểu cái ngày này là ngày định mệnh của nó 6 năm trươc .vả mõi năm khi tới ngày này dù là có chuyện ji wan trong hay dù ở bấy kì nơi đâu nó củn kều phải ở bên cạnh ken .Mõi khi tới ngày này nó sẽ trở lại bản chất của nó lạnh lùng băng giá và dù có chuêện vui ji đi nữa thì nó củn ko nở một nụ cười

Nhưng ss đang đứng ở đó thì gặp bọn minh cúc

_ chào cuộc thi can đảm thế nào : an an

_ củn tốt vì cả trường ko ai thắng cả : lina

_ ko pik có ai bị chuột,sâu,với ma nhát ko ta : minh cúc cười gian

_ thì ra là các cô bày trò : đ.duy nòng lên

_ hứ ai kêu họ lần trc1 dám đánh em : minh cúc nhìn đ.duy nói

_ ai là người kiếm truyện trc ; trúc anh

_ chị ơi đừng có cải nhau với hạn người này :khấnh anh

_ ờ hé ko pik có ai pị máu đổ lên người với bị mấy con cóc nháy nhảy lên người ko ta ; lina trợn mặt

_ là tụi bây làm hả ; an an giận

_ gậy ông đập lưng ông : bi

_ cô là ai : minh cúc

_ ko cần pik nhưng cô còn đụng tới em tui ưữa là coi chừng tui đó : bi tiến lại gần minh cúc

Nhò đó thấy zậy định tán bi nhưng bị một bàn tay ngăn lại

_ đụng tới bi coi tui xử cô thế nào ; người đó ko ai khác là dan

an an thì trúng tiếng sét ai tình nên nhìn chắm chằm vào dan

_ biến đi nơi này ko hoan ngênh các người : đ.kiệt chì vào mặt minh cúc

- dc lắm các người đơi đó : minh cúc nói hăm he

_ tụi nó đi rồi đừng để ý nữa : liina

_ mà hôm đó cô xử lí chúng sau zậy : đ.tuấn

_ hehe tui thà cóc náy rắn ( ko đọc nha ) vào phòng tụi nó : lina

_ còn nửa tụi tui lấy nc trắng pha lên một ít bột màu đỏ và mắt mèo tạt vào người tụi nó : kháhj anh

_ ưữa đó nếu chúng tôi ko nương tay thì : trúc anh cười

- mấy cô củn ác lắm : đ.duy

_ chứ sao :lina

_ mà sao nhi anh lâu tới wa zậy ; bi

_ hi vọng nó sẽ tới : kháh anh vừa dút câu thì

_ chào : nhi anh lạnh lùng

_ em đến rồi hả tưởng ko tới chư : dan cươi

_ đi thôi : lạnh lùng

_ đừng ngạc nhiên wa ngày hôm nay nó sẽ bình thường thôi : trúc anh

Bầu ko khí đang căng thẳng như khi nghe tiếng thông báo của thấy cô thì tất cả như bị rủ bó hết.Khi vào trong máy bay ai cả đám đều kiềm trò vui chơi với nhua nhưng nhi anh thì ko cô ngồi nhìn ra cửa sỗ mắt nượm buồn

đây là lần thư hai cô bước lên máy bay với tâm trạng nảo nề lần thứ nhất cô ra đi là để wen ken lần này cô đi là để tìm niềm vui mới nhưng tâm trạng của 2 lần này đều jong nhau.đáng lí ra cô đã định ko đi nhưng cô đã nhận dc một tin nhắn ko có số bảo là cô nên đi và đi chơi thật vui vẻ đó ko ai khác chính là ken đả nhắn tin cho cô .Ngồi nghỉ một hồi cô ngủ thiếp đi và bị đánh thức do tiếng thông báo của giáo viên khi máy bay đã hạ cánh xuống hawai

_đẹp wa : khánh anh cười tươi

_ mát nũa ; lina

_ ko khí trong lành : bi

_ các em lên xe ta vế khách sạn : bà cô

tất cả cùng nhau lên xe đến nơi thì đám tui6 nó dc chia ra

nhi anh / bi : phòng 10

khánh anh/trúc anh /lina : phòng 11

đ.tuấn /dan : phòng 12

đ.kiệt/đ.duy : phòng 13

Chia phòng ra ai nấy đều bình thường chỉ có đ.tuấn là khó chịu vô củng

Khi ko lại chugn phòng với tên này : nghỉ

_ nè sao mặt hầm hẩm zậy : dan bắt chuyện

_ ko có ji

_ thiệt ko hay là pik tui đi chơi với vk của ông nên bùn : dan

_ mà tui hỏi ông ông với đám con gái có wan hệt ji

_ hỏi chi

_ nói mau nêu ko ...: mặt nham hiểm

_ thì chuyện là zậy **$#^* : dan sợ nên kể

_ chỉ có zậy thui ha

_ uk

_ làm tui hết hồn : đ.tuấn thở nhẹ nhỏm

Nói xong nạnh ai thay đồ rồi bước xuống phòng khách bửa nay mấy ss của chúng ta mặc đồ tắm nên các pro đứng như tượng

_ nè làm ji mà nhìn đắm đuối zậy : lina

_ bộ chưa thấy người đẹp ha :trúc anh

_ ơ..ơ : đ.kiệt ( mê gái )

_ dồ mê gái ; bi có đầu từng pro

_ à pik đau ko : pro đồng thanh

_ ai kêu nhìn hoài : nhi anh

_ uk thì..tại hôm nay..mấy cô khác nên : đ.duy đỏ mặt

_ nên mê đúng ko : khánh anh

các pro ko nói ji chỉ gật đâu nhưgn sau cái gật đâu đó là nhửng cú đấm mà tát giả là đ.tuấn

_ mê vk tao ne : pro vứa nói vừa đánh

_ làm ji ju zậy : dan

_ ai kêu nhìn vk tui hoài : táp lại ngay

_ tui nhìn vk tui mà ai nhìn vk ông đâu : dan nói rồi kéo bi lại

_ nè sao ông kêu trúc anh là bx rồi lại kêu bi là vk là sao : đ/kiệt

_ thix ; dan cười nữa miệng

Nói xong tất cả cùng nhau nhào ra biển tắm ko khí ở biển wa là mát từng cơn gió tôổi mạnh nhưng đánh tan hết ưu phiến,buồn bả mọi người cùng nhau chơi bóng chuyền, lái cano,.. chỉ có mõi nhi anh là ngôi đó cô ngồi mắt nhìn về xa xăm .

Nhưng đang có một ánh mắt hung tàn đang nhìn về phái ss và chuẩn pị thực hiện một điều ji đó rất nguy hiểm nêu như các pro ko tới cứu kiệp thì .... Một lúc sau tất cả mọi nươời củn vui đủa thỏa thix nên way trở về khách sạn ăn chiều.Trước mắt họ bây jo toàn là đồ ăn với đồ ăm

_ trời ơi ngon wa : kháh anh nhìn đắm đuối

_ hết chịu nổi oj : trúc anh

_ đói bụng wa : đ.tuấn

- ĂN THÔI ; ĐỒNG THANH

Thế là mọi người cứ ko pik trời trăng ji hết

_ ăn xong đi đâu đây : bi

_ đi vòng vòng chơi : đ.duy

_ chính sát ở đây chán lắm : lina

_ mún đi thì ăn nhanh lên : trúc anh

_ uk

Tất cả tích cực ăn cuối cùng củng xong mạnh ai nấy lếch sát về phòng thay đồ

nhi anh/bi

_ em có đi chơi với tụi chị ko : bi

_ ko

_ em nên ra ngoải hít thở ko khí đừng ở trong phòng hoài

_ em pik rồi chị đi chơi đi ; nhi anh nhìn ra cửa sổ ( à wen ss và pro ở trên tầng 8 của khách sạn )

Bỗng tiếng chuông đt của bi vang lên

_ a lu

_ xuống mau đi tụi tui ở dưới này hết rồi : trúc anh

- uk xuống liền : nói xong cúp máy

_ thôi chị đi nha : nói xong đóng cửa lại

Mấy người kia thấy bi xuống nên hói

_ nhi anh đâu ; dan

_ nó ko chịu đi : bi

_ sao cô ko kéo nhi anh xuống ; đ.duy

_ nó đả ko thix thì thôi đứng ép ; kháh anh

- thôi đi chơi đi : đ.kiệt

- uk

Rồi cả đám củng nhau kéo ra ngoải đường chơi. ban đêm ở đây đẹp vô cùng những ánh đén lấp lánh đủ màu sắc làm khung cảnh thêm lãng mạng.nhưng ở cách đó ko xa có ôột đám nữ sinh đang bàn chuyện

_ chị đỉnh xử đám đí như thế nào : nhỏ đàn em

_ kế hoạch đây : minh cúc đưa tờ giấy ra

_ chị hai hay thiệt : nhỏ khác

- mình ko xử con nhi anh lun à ; an an

_ ko nó chị sẽ tính sau : minh cúc

_ zậy chị tính bỏ wa cho nó à ; an an

_ làm ji dễ zậy tao còn phải nhờ nó để dụ bọn kia ra : minh cúc ươời nham hiểm

_ em hiểu rồi ; an an khuôn mặt toát lên vẻ độc ác

Trở lại vói ss và pro họ đang đi cùng thỉ mấy pro bị mấy đứa con gái bu wanh nào là khen đẹp trai, hỏi có bạn gái chưa làm mấy pro ko kịp đi cùng ss.Các sis thấy zậy nên củng đi trc lun ko thèm đợi pro.bây jo các sis đang ở bãi biển ngồi hóng mát , gió thổi nhè nhẹ , tiếng sóng vổ vào bờ khiến cho ai nấy đều thấy thoải mái tâm hồn

_ ở đây tuyệt thật : kháh anh

- đúng đó ước ji ngày nào củn có thể ngồi đây hóng mát,ngắn trăng sao thì tuyệt : lina

Ss đang mãi nói chuyện với nhau thỉ bỗng đâu có 1 cô bé trên tay câm jo hoa hồng chạy lại cô bé cở 8-9 tuổi

_ chị có mua hoa ko : bé nói

_ ko cảm ơm em : bi nhìn bé cươi

_ um có người nhờ em đưa bức thư này cho chị : bé đưa là thư ra

_ em pik ai ko : khánh anh

- dạ cô ấy nói wen thân ơới mấy chị

_ ai zậy ta : trúc anh thắc mắc

- đọc thư coi : lina

_ cảm ơn bé nha ; khánh anh

_ zậy em đi nha : bé đó nói xong bỏ đi

_ để coi : bi

_ ai gời thế : trúc anh

_ nhi anh nó kêu mình lại ngôi nhả đg XXX gần bải biển nó có bất ngờ : bi nói

- ủa hồi nảy nó nói ko đi mà : lina

_ có khi nào gởi nhắm ko : khánh anh

_ chắc ko đâu con nhỏ này tinh ngịch zậy mà : trúc anh

_ thôi đi thử xem lỡ nó mún chơi với tụi mình thì sao : bi

_ uk : nói xong cả nhóm kéo nhau đi ( trồi ơi sao đi đó là bẫy đó )

Khi ss tới nơi thỉ ở đằng sao có người đập ss thật mạnh ss bất tỉnh và chỉ tỉnh lại khi có ai đó tạt nc vào mặt mình

_ đây là đâu : lina

Bây jo họ đang ở trong một căn phòng tồi tàn củn nát toàn là màu đen chỉ nghe dc tiếng sóng biển vổ ầm ầm

_ sau tay bị trói hết zậy nè : khánh anh cựa way

_ đừng nhút nhít ko thoát dc đâu : an an cười

_ thì ra là tụi bây jo trò : bi nhìn với anh mắt câm giận

_ rồi sao bây jo tụi bây bị trói rồi ko làm ji dc bọn tao đâu hehe : minh cúc cười nham nhở

_ mày ..mày : lina tức

_ haha hồi sáng nói hay lắm mà sao bây jo ko nói nữa đi hả ; an an

_ tụi bây là đồ ác độc : khánh anh

_ chát một cái tán lên gương mặt nhỏ của kháh anh

_ ai cho tụi bây đánh em tao : trúc anh la

_ chát..chát : minh cúc tán ss

_ tao ko những đánh nó mà còn đánh hết tụi bây rỏ chưa : minh cúc hiện lên vẻ mặt đáng sợ

_ hứ hèn : bi

- mày nói cái ji : an an

_ táo noi mày là đồ hèn : bi lập lại

_ đánh hết tụi nó cho tao : an an kêu bọn đàn em

Bọn nó xong vào đánh ss tơi tả ko còn pik ji hết một lát sau thì ss bất tỉnh

_ nó xỉu hết oồi tính sau đây : an an

_ cứ như kế hoạch nhấn chúng xuống biển ; minh cúc

_ dạ

_ tao cho tụi bây đêm nay làm mòi cho cá haha : minh cúc cười như điên loạn trở lại với nhi anh cô đang ngồi trong phòng ôột mình nhìn ra cửa sổ tâm trạng thì ko thể vui nổi

_ ken ơi jo này ngày này hôm nay vào 6 năm trước là lúc ken và nhi anh đi ra công viên chơi nè ; nói một mình

Thẩm chí có lúc cô tự trách mình là người đã gây ra cái chết cho ken ( sao kì thế ) nếu như lúc đó cô ko rủ ken đi choi thì đâu có chuêện ji cô tự trách mình.Ngồi nghỉ một lúc thì nước mắt cô rơi ra nhưg suy nghỉ bổng cắt ngang do

_ cốc cốc cốc : nhi anh ơi cô có trong đó ko : đ.duy

_ tui ra liền : wet nc mắt chạy ra mở cửa

_ mấy người kia về chưa sao ko thấy ở trong phong zậy : đ.kiệt

_ họ đi chơi với mấy anh mà sao hỏi tui : nhi anh

_ thì lúc đầu đi nhưng tụi tui bị con gái bám theo nên mấy cô ấy đi trc : dan

_ tự gio tui có thấy ai về đâu : nhi anh

_ để tui gọi cho vk thử coi : đ.tuấn móc dt gọi

số dt tạm thời ko ....

_ ko dc tắt máy oj : đ.tuấn

_ để tui gọi cho trúc anh thử xem : đ.kiệt

_ dc ko : đ.duy

_ ko dc

bây jo mấy pro và nhi anh bắt đầu lo lắng nên chạy đi tìm mấy sis liền nhưng tìm mãi ko thấy bỗng nhiên cô bé bán bông hồi nảy chạy lạ

- mấy anh chị mua bông ko

_ ko : dan lạnh lùng

_ mà bé ơi em có thấy 4 chị nào cao cao đi dạo ko : nhi anh

_ có phải một chị tên bi ko : bé

_ đúng rồi em pik họ ở đâu ko : nhi anh

_ hồi nảy có người nhớ em chuyển lá thư ấy chị ấy nên em có pik : bé

_ em pik ai gời thư ko : đ.tuấn

_ dạ ko : bé lắc đầu

_ zậy hồ nảy em gặp mấy chị đó ở đâu em dẫu tụi anh tới đó dc ko: đ.duy

bé đó dẫn pro và nhi anh ơới chỗ bãi biển hồi nảy nhưng ko thấy một ai hết

_ em chắc là chổ này ko : dan

_ dạ chắc

_ sao ko thấy ai hết zậy : đ.kiệt

_ em đưa lá thư ấy chị ấy rồi em có pik chị ấy đi đâu rồi ko : nhi anh

_ em ko pik

_ em gáng nhớ lại đi : đ.tuấn

_ để em cố : bé cô gắng nhớ ra

_ cô có pik ai hẹn vk tui đi đâu ko : đ.tuấn

_ sao tui pik : nhi anh

_ hay là bọn minh cúc : đ.duy

_ sao anh nghĩ zay : nhi anh

_ đoán thôi

_ á em nhớ rồi lúc em đi nhưgn mà có nghe mấy chị đó nói ngôi nhà gần dg XXx ( tính tai nhỉ )

_ cảm ơn em nha mấy anh đi đây L nói xong cả bọn chạy đi ngay cầu mong họ tới kịp

Trở lại bên ss

Bọn minh cúc đang khiên ss tới bãi biễn nhưng ss kịp tĩnh zậy

_ thả ra tụi bây đưa bọn tao đi đâu : lina chống cự

_ buông ra : khánh anh

_ ngồi yên đi : an an

_ tụi bây tính làm ji hã : trúc anh

_ ngừng lại : minh cúc

_ mún ji : bi hét lớn

_ tao mún tụi bây ra ngoài kia : minh cúc ươời chỉ tay ra phía biển

_ mày...mày ác lắm : lina

_ đồ con gái ko có tính người : trúc anh

_ chát..: sắp chết mà con **** hả : an an

_ tao **** đó : lina

_ dc thôi mún cưửi thì ra biển **** đi khiên nó ra : minh cúc

_ buông ra : bi

- tao nói ày biết mày chết đi thằng bồ mày sẽ lả của tao haha : an an cười ( còn lâu )

_ tao có chết dan củn ko iu mày đâu : bi

_ đểu koi : an an chợm mắt lên

_ thôi tạm biệt nha : minh cúc

Thế là mấy đứa đó đưa ss tới biển rồi kêu đàn em khiên ra nhấn xuống nước

_ hôc..hôc : : bi

_ buông...ra : trúc anh ngạt nước

_ chị....ơi : trúc anh

_ ck ơi cứu vk : khánh anh gáng ngôi lên nhưng bị đẻ xuống mạnh

Vòn về phần pro thì lấy hết tốc lực mà chạy mõi người 1 suy nghỉ

_ trúc anh cô đứng co chuyện ji nha : đ.kiệt sợ lắm

- vk ơi em gáng đi anh tới cứu em : đ.tuấn còn sợ hơn anh sợ sẽ mất đi người mình iu nhất

_ lina cô phải cố lên bình thường cô can đảm lắm mà : đ.duy

_ bx em đừng bỏ anh nha : dan

_ mấy chị đừng có mệnh hệ ji em mất đi ken là wa đủ ôồi em ko mún mất đi thêm 1 ai nữa đâu : nhi anh khóc cô ko mún ngày sinh nhật cô lại có thêm người nữa ra đi

_ minh cúc an an đừng để tui bắt dc các người nếu ko đừng trách sao tui tần nhằn : nhi anh dù khóc vẫn ko bỏ wa Họ cố chạy mong là sẽ kịp

Còn bên kia ss đã đuối sức cộng thêm bị thương nên tất cả buông sui ko còn sức để chống cự nữa

_ ck ơi em xl : khánh anh khóc

_ dan ơi : bi

_ đ.duy mong anh hạnh phúc : lina chìm dần

_ đ.kiệt tạm biệt : trúc anh

_ vĩnh biệt ; minh cúc cười đắc ý

Kết wa thế nào đây ta các bạn dự đoán xem nào Tạm biệt : minh cúc cười

_ DÙNG LẠI : dan chay lại la lớn

Minh cúc thấy pro đi tới nên mặt mày ko còn một hột máu

_ cô hay lắm ; đ.tuấn nhìn mun ăn tươi nuốt sống

_ mau ra cưu mấy chị ấy đi ở đây để em lo : nhi anh lạnh lùng

pro nhanh chống chạy ra biểu tìm cứu ss còn minh cúc và an an tính chạy nhưng bị nhi anh cản lại

_ tính đi hả : nhi anh chợn mắt

_ mày...mún ji : an an ấp úng

_ mày nhấn chị tao xuống biển như thế thì mày mun tao phải làm ji mày : ss tiến lại an an

_ tao ko sợ đâu ; an an wat

_ mày nói đó nha : nhi anh cười

_ cô nghỉ một mình cô có thể cản chung toi sao : minh cúc hất mặt lên

_ haha lần trc bị tao đánh chưa tởn hả : nhi anh cười lớn

_ đễ tao ảy pik bọn bây lên : minh cúc

Nhi anh chuẩn pị tinh thần đánh tán loạn bọn nó chỉ vài phút đã nằm la liệt dười đất ( dám đụng tới hả cưng )

Mầy pro thì vớt dc ss lên nhưgn dùng nhiều cách cũng ko tỉnh zậy thế là chỉ còn cách cuồi cùng hô hấp nhân tạo

_ trúc anh tỉnh lại đi : đ.kiệt

_ lina tình đi lina : đ.duy

_ vk ơi đừng bỏ ck : đ.tuấn mếu máo

_ bx ơi : dan

khụ...khụ ..mấy sis ọc nc ra hết và tình lại

- mấy chị sao oj : nhi anh

_cảm..ơn...ko sao : bi kiệt sức

_ vk ơi tưởng đâu vk bỏ ck oj hix hix : đ.tuấn khóc( mít ước wa )

dan thì ôm bi vào lòng,đkiệt củn zậy còn đ.uy thì đở lina ngồi

_ khoe hết rồi phải ko ; nhi anh mặt đanh lại

_ em làm ji ghê zậy : khánh anh

_ zậy hì mấy chị ngồi đây coi màn kịch hay đi : nhi anh cười nữa miệng

_ em tính làm ji : trúc anh

_ chờ tí mấy người wa đây : ss chỉ pro

_ có ji ko : đ.kiệt

_ xử chúng : ss lạnh lùng chỉ tay về minh cúc

_ tí nữa wen chiện này đâu dễ bó wa : đ.tuấn cười

_ em định xử chúng sau đâu : dan

_ hồi nảy tụi nó làm sao thì mình làm zậy : nhi anh

_ ok : pro đồng thanh

_ khoan chừa minh cúc và an an lại : nhi anh

_ sao zậy : đ.duy

_ tụi nó cầm đầu ko têể xử nhẹ dc

_ uk thôi để tụi tui xử đám đàn em nó trc rồi tính : đ.kiệt

Nó là làm mấy pro kéo hết bọn đán em nó ra nhấn nc hết nhưng ko để xảy ra án mạng

_ xong chưa : nhi anh

_ xong rồi : dan

_dc rồi mấy anh zô nghỉ đi : nhi anh

_ chưa xử 2 đứa này ma : đ.tuấn

_ 2 đứa này mấy người ko xử dc : nhi anh

_ WHY : đồng thanh

_ bây jo đi zô coi tui xử : nhi anh la lên

Mấy pro thấy zậy ko dám nói nửa zô nghĩ

_ mấy chị còn sức ko : nhi anh

_ còn chứ : trúc anh

_ chắc ko

_ chắc ; sis đồng thanh

_ zậy thì ra đây xử tui6 nó

_ ok

_mấy bây mún ji ; minh cúc

_ từ từ rồi tụi bây pik : nhi anh

_ làm ji bọn nó đây : lina

_ em nhờ lina và chị bi chuẩn bị cho em hai thùng nc biển

_ để chi : bi

_ thì cứ làm đi : nhi anh nhăn mặt

Ss đi chuẩn pị rồi nhờ pro kéo lại dùm ( zậy mà nói cho người ta nghĩ )

_ xong rồi : lina

_ bây jo làm phiền mấy anh way mặt đi chổ khác : nhi anh

_ sao zậy : đ.kiệt

Nhi anh ko trả lời chỉ nhăn mặt nhưgn điều đ1o củn đủ làm pro sợ rồi

_ way thì way : đ.kiệt

_ còn chị trúc /khánh anh nhờ 2 người cở đồ 2 đứa này dùm còn lina bạn đi kiềm 4 sợi dây thừng lại đây : nhi anh

_ cái ji cởi đồ : la mún banh cái biển

_ một hồi thì pik : nhi anh

_ uk : nói xong hai người lột sạch đồ minh cúc và an an

_ sao nữa : trúc anh

_ dây thừng đây : lina

_ trói tay chân nó lại : nhi anh

Ko nói ji chỉ làm theo

_ ok bây jo khiên nó bỏ zô thùng nc : nhi anh

Sao khi làm xong mấy kêu pro way lại

_ mấy bây ngồi trong thùng nc này tới sáng nếu có người cứu thì thôi còn ko thì chết lun đi : nhi anh nhẹ nhàng nói

_ mày ác wa zay : an an

_ ai ác hơn : bi

_ nhần tụi tao xuống biển mà còn lên jong hả : khánh anh hét vào mặt an an

_ bây jo tao đi hy vong sẽ có người cứu tụi bây haha : nhi anh nói xong bỏ đi

_ nè lỡ nó chết rồi sao : đ.tuấn

_ lo thì mau lại cứu đi : lina

_ tui chĩ hỏi thôi mà

_ như zậy là đáng lắm : trúc anh

Nói xong mạnh ai nấy về khách sạn nhưng có 2 cặp ko về

trúc anh/đkiệt

_ sao anh ko về đi

_ zậy còn cô

_ tui mún ngắm trăng

_ tui ở lại ơới cô mắc công cô bị ji nữa

_ sao anh wan tâm tui zậy ( iu mà )

_ tại...tại : ko pik nói sao

_ thôi ko mún nói thì thôi

_ trúc anh nè hồi nảy cô pik tui sợ lắm ko : nhìn ss

_ sợ ji

_ tui sợ lở cô có chuyện ji ko ai cho tui chọc hết,ko ai cỉa lộn ơới tui

_ chứ ko phải tui chết đi anh sướng lắm sao

_ cô ko dc nói zậy nghe chưa : đ.kiệt bị miệng ss

_ ko nói thì thôi

_ trúc anh nè tui...tui

_ nói nhanh đi ko thôi tui về à: trúc anh đừng lên

_ tui...tui : ko nói dc

SS way đi nhưgn bị một bàn tay nắm lại

_ anh yêu em : lấy hết cam đảm

TRúc anh đứng như tơời trồng

_ anh...anh : tới bà này

- làm bạn gái anh nha : pro

_ em..em..cùn thix anh : trúc anh lí nhí

Pỏ ôm chầm lấy ss rồi đặt lên môi ss oột nụ hôn ( lãng mạng wa)

nhi anh thì đang đi dạo bãi biễn rồi gặp đ.duy hai người nói chuyện 1 hồi thì về khách san.

sáng hôm sau mọi người bay về đài loan sớm nhưgn lina ko đi chung

_ mấy bạn oột hồi vào trường trc đi mình có việc : lina

_ sao ko đi chung với tụi mình : trúc anh

_ hôm nay anh trai mình về nc mình phải ra đón : lina

_ oh thế à : khánh anh

_ có học chúng lớp mình ko : nhi anh

_ hình như là có thôi mình đi đây trể rồi : lina chạy nhanh

SAu khi về nhà thì ss nghỉ một lúc rồi đến trường ngay

_ ko pik anh của lina đẹp trai ko ta : bi

_ nè nói zậy là sau : dan

_ thì nêu đẹp là bỏ anh chứ sau : bi

_em..em dám ko : dan

_ sao ko chị tui mà : khánh ah

tùng tùng tùng tiếng trống vào vào học

TẠI SÂN BAY

MỘT chàng trai bước ra làm cho bao trái tim lỗi nhịp bời vì wa ư là đẹp trai nhưgn cùn wa lạnh lùng

_ anh hai em nè : lina vẩy tay

_ lâu wa ko gặp : chàng trai

_ thôi mình đi đi anh : lina kéo tay chàng trai

bé ơi anh về rồi anh sẽ ko để bé xa anh nữa đâu : chàng trai nghỉ rồi cườ

TẠI TRƯỜNG

_ hơi ..hơi tưởng đâu trể học chứ : lina thở

_ anh bạn đâu : trúc nah

_ ở pht lấy lớn rồi

Bà cô bước vào lớp nói

_ hôn nay mấy em có học sinh mới em vào đi

chàng trai bước vào làm cho bọn con gái

_ VƯƠNG MINH HUY : LẠNH LÙNG

tên này nghe wen wen ko lẻ là.... : nhi anh nghỉ thầm rồi

_ KEN : nhi anh đứng lên nói rồi rơi nc mắt

12. Chương 12  : Bất Ngờ

_ VƯƠNG MINH HUY : lạnh lùng
Cái tên này nghe wen wen ko lẻ

_ KEN ; nhi anh nói rồi rơi nước mắt

_ NHI....ANH : ken rưng rưng

_ ken ơi...huhu : nhi anh chạy lại ôm ken

_ huhu sao ken bỏ nhi anh đi huhu : khóc wa trời

_ nín đi ken ko bỏ nhi anh nữa đâu ; ken ôm chặc nhi anh

Tự jo cả lớp như trời trồng có pik ji đâu ( kể cả ss và pro nữa )

_ nhi...anh...em có lầm ko...minh..huy là ken hả : trúc anh cà lâm

_ uk : ss buông ken ra

thật ra thì tên minh huy ngoài lina và nhi anh ra ko ai pik hết còn tên ken thì lina ko pik nha bời vì ở nhà toàn gọi minh huy ko hà

_ anh..hai là ken sao : lina

_ uk : lạnh lùng

_ mấy em wen nhau à : bà cô

_ dạ ; nhi anh

_ cô em mun ngồi kế nhi anh : ken nói ko biểu lộ tí cảm xúc nào

_ nhưng ..đ.duy ngồi rồi mà : bà cô

_ ko sao đâu ken ngồi đi tui ngồi kế lina : đ.duy

_ cảm ơn : nhi anh cười rồi kéo ken ngồi xuống

_ né duy sao mày kì zậy : đ.kiệt

_ kì ji : duy ngơ ngác

_ thì mày thix nhi anh mà : đ.tuấn

ken ngồi tren nghe thấy liền way xuống

_ cậu dám thix nhi anh của tui hả ; ken

_ hê..hê..cái đó là lúc trước bây jo thì ko nha : đ.duy

_ là sao ông bỏ cuộc hả : khánh anh

_ uk bời vì những điều đặng nhi anh nói lun lun đúng : đ.duy cười

_ chứ sao : nhi anh

_ mấy người nói ji tùm lum hết dan nhăn mặt

_ là như zậy : nhi anh

hồi tưởng

Buổ tối hôm mà xử bọn minh cúc ở bãi biễn nhi anh đi dạo thì gặp đang duy

_ sao cô ko về nghỉ đi củng mệt rồi : đ.duy

_ tui mun ngồi đây tí : nhi anh

_ hôm nay chắc cô sợ lắm phãi ko : đ.duy ngồi xuông cạnh ss

_ sao anh pik : nhi anh

_ tui pik chứ tại hôm nay là sinh nhật cô mà : dduy

_ cùn đúng cái ngày này cứ ám ảnh tui mải mà hôm nay bọn minh cúc tính lập lại 1 lần nữa nên tui ko thể bỏ wa

_ nhi anh nè sao cô ko mở lòng mình lại đi : đ.duy nắm tay ss

_ mở lòng ư điều đó đói với tôi là ko thề : nhi anh cười chua chát

_ cô ko làm sao pik ko dc

_ ti cười nói dc như ngày hôm nay là wa tốt rồi : nhi anh

_ nhi anh tui thix cô lâu lắm rồi cô có thể đón nhận tình cảm của tui ko : nhìn ss

_ tui củn pik điểu đó nhưgn tui ko thể : nhi anh

_ tại sao

_ bởi vì người tui yêu là ken ko có ai có thể thay thế ken hết : nhi anh

_ nhưgn ken đả... :đ.duy chưa nói hết câu

_ đối với mọi người là ken đã chết nhưng đối với tui ken lun sống mải và lun bên cạnh tui

_ vì thế nên cô ko cho tui cơ hội à : đ.duy

_ xin lỗi nhưg tốt nhất tui và anh chỉ nên là bạn tui ko mún vì chuyện tình cảm mà tui mất đi người bạn như anh : nhi anh

_ nếu cô nó vậy thì tui chắc chỉ coi cô là bạn thôi

_ tui pik anh chưa thix tui thật lòng đâu chỉ có thể nói là chút rung cảm thôi ; nhi anh cười

_ làm sao cô nói thế : đ.duy ngu ngơ

_ củn dễ thôi nếu anh thix tôi thiệt thì anh đâu có dễ dàng bỏ cuộc : nhi anh

pro ko nói ji chỉ cười

_ chử yêu nói thì dễ lắm ai mà ko noi dc nhưng mún chứng minh tình cảm của mình dành cho người đó và tình cảm của người đó dành ình thì khó lắm hồi nảy tui thấy anh lo cho lina nên tui nghỉ anh củn có đôi chút tình cảm dành cho lina

_ tui củn ko pik nhưgn tui thấy cô ấy như zậy thỉ tui sợ lắm : đ.duy

- zậy là anh thix lina hơn là thix tui

_ chắc zậy rồi : đ.duy

_ lina nó chắc củn thix anh lắm đó

_ tui sẽ cố gắng wen cô và củn có thễ tui sẽ theo đuổi lina

_ uk thế thì tốt rồi tui mong một ngày anh và tôi sẽ có hạnh phúc riêng ình : nhi anh nói xong đứng lên

_ cô chắc chứ : đ.duy

_ tin tui đi những điều đặng nhi anh nói kó ai đâu : nhi anh

_ uk thôi về khách sạn đi tối rồi

kết thúc hồi tưỡng

_ thì ra là zậy : bi lina nghe hết câu chuyện cái mặt đỏ hơn cà chua nữa

_ um..um ko pik có ai vui ko ta : trúc anh nói

_ ko pik có ai hạnh phúc ko nữa : bi

_ mấy người kì wa hà : lina

_ mắc cở rồi kìa : dan cười

_ thôi đừng chọc em tui nữa : ken binh

_ đ.duy nhờ những điều em nói nha : đ.kiệt cười gian

Ko nói ji hết ngồi xuống kế bên lina

_ nè ken sao ah còn sống zậy : khánh anh

_ uk hà tự nhiên mất tích 6 năm trời rồi way lại : đ.tuấn

_tử từ tui sẽ kể : ken lạnh lùng

_ sao mà ông lạnh lùng wa zậy : dan

_ hỏi ken hoài zậy cho người ta hôc bài : nhi anh

_ binh wa oj jo ken về đâu còn nhớ tới chị em nửa : trúc anh

_ hứ

_ mà nhi anh sau cô ko thắc mắc chuyện ken còn sông : đ.duy

_ ken nói tối kể cho tui nghe : nhi anh chu mỏ

_ thôi học đi : bi

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CÁI NHA

VƯƠNG MINH HUY hay là KEN : 16 tuổi anh họ cũa lina đại thiếu gia của tập đoàn tài chính ngân hảng lớn nhất thề giới .Tính tình lạnh lùng( hơn nhi anh nhe),ít nói,ko nói chuyện nhiều với ai ngoài lina và nhi anh,còn cười thì oh my good chỉ cười với nhi anh thôi còn mấy người kia thì never ( lina lun nhá ) Vò nghề đầy mình đai đen .Đi triều trị ở pháp từ lúc bị tai nạn tới 6 năm sau mới trở về.

IQ : 300

Tùng...tùng...tùng

_ haha tời jo ăm rồi đói bụng gê : trúc anh

_ ăn nhiều wa mập là tui bỏ nha : đ.kiệt bẹo mà trúc anh

_ dám bỏ ko : lina

_ sao...ko

_ thôi đi ăn ; khánh anh

_ ken đi lun nha : nhi anh

_ uk : cười

Cả đám đang đi xuống căn-tin thì gặp bọn minh cúc đắng đắng sát khí đi lại

_ hê..chưa chết hả : nhi anh

_ còn dám léch sát tới đây hà ; bi

_ tao tới đây xử tui bây đó : an an la

_ có bãn lỉnh đi rồi tính : đ,tuấn

_ sao ko : minh cúc

_ ai zậy em ( ngọt sớt )

_ anh ko nhận ra sau : nhi anh

_ ko

_ cái đứa 6 năn trc bị anh đánh đó

_ thì ra là nó : ken lạnh lùng

_ ken nè trong thơi gian cậu đi có pik bao nhêu chiện xảy ra ko : khánh anh

_ nói đi chiện ji : lạnh lùng

_ là *&%^$# : đ.kiệt

_ nó dám làm zậy ảh : ken ( hehe chết tụi bây oj )

_ mày là thằng nào: minh cúc chỉ vào mặt ken

- ko nhớ tui sao : ken tới lại gần minh cúc

_ mày là ai : an an

_ hồi 6 năn trc bị tui tán chưa tởn hả : ken

_ thì ra là mày : minh cúc

_ jo tính sau mún lịch sử tại diển lại ko : ken trứng mắt khiến con nhỏ đó sở khiếp vía

_ sợ rồi hà : lina

_ sao ko nói nửa đi : trúc anh

_ tụi..bây : minh cúc

- sao : nhi anh

- mày tính dựa ơới thằng này mà lớn ôối hà con kia : minh cúc

_chát...chát ; ken đánh như trời gián

- mày..mày..: minh cúc ôm mặt

_ nói chiện đàng hoàng lại nha : ken

_ mày dam đánh chị tao hả : an an

_ rồi sao định làm ji : nhi anh

_ chát... : an an đánh nhi anh

Bầu ko khí bây jo wa ư là căng thẳng nhưng an an táng nhi anh một cái còn căng thằng hơn mọi người ai cùn trố mắt nhìn hết sau khi thấy an an táng nhi anh bi liền chạy lại nắm cổ áo nhỏ đó

_ mày mún chết hả : bi trừng mắt

_ ko phải chuyện của tụi bấy tránh ra : nói rồi an an hất bi té ngữa

_ em có sao ko : dan đỡ bi

_ ko sao: bi

_ còn mày pửa nay bày đặt gải bộ hiền từ hả tính làm như zậy để cho thằng này lại binh mày hả : minh cúc chỉ tay vào nhi anh

_ thì ra là dẹo trai : an an cười nữa miêng

_ chát...chát : nhi anh tặng õi đứa oột cái tát

_ ko pik ai mới là người dẹo trai à : nhi anh

_ hứ dám đánh tao hả : minh cúc

_ hứ mày tưởng mày là ai àm tao ko dám đánh công chúa chắc : nhi anh

_ thôi đi thôi hơi đâu nói chuyện với mấy đứa vô học này : kháh anh

_ con kia mày nói ai vô học : an an

_ tao nói mày đó : kháh anh chỉ thẳng vào mặt an an

_ hứ đường đường là con của các đại gia có tiếng mà ăn nói ko pik chừng mực,còn mất dại nữa chứ : trúc ah

_ im đi tụi bây ko có tư cách nói chuyện với tao chỉ là mấy đứa nàh nghèo mà bày đặt ảh : minh cúc ( trời oi ko pik ai nghèo nha ) à wen ss chỉ thông báo cho trường mình là con của một tư nhân thương thôi ko có tiếng tâm ji hết

_ còn đở hơn mấy đứa bây : nhi anh cười

_ mày ..mày..: minh cúc định táng ss nhưng có oột bàn tay nắm lại

_ cô dám đánh ko : lạnh lùng

_ hứ định đánh tao jong 6 năm trc hả : minh cúc

_ tui nói tui ko thix đánh con gái nên đứang ép toi : ken nhìn thẳng vào mc

_ chỉ tại con nhỏ này mà mày dam đánh tao ảh : mc trừng mắt sang nhi anh

_ rồi sao tui cảnh cáo lần cuối cô mà còn đụng vào nhi anh nữa thì tui ko khách sáo đâu : ken siết mạnh tay minh cúc

_ cút đi : lina la

_ dc lắm tao sẽ bắt tụi bây trả giái và nhất là cô : minh cúc chỉ vào mặt ss

_ tui đợi đó

_ đi vào lớp thôi : đ.kiệt

_ ủa ko đi ăn hả : đ.tuấn ( bó tay tham ăn wa )

_ ăn uống ji nữa : trúc anh

Thế là cả đám kéo nhau vào lớp mấy tiếc học cuối ko khí trong lớp cứ nảo nế bùn tẻ koc ó tí nào là vui vẻ. ra về thi mạnh ai về nhà nấy riêng chỉ có nhi anh và ken là dắt tay nhau đi dạo khắp nơi cuối cùng họ dừng lại tại một nới rất đẹp

_ ở đây thoải mái thật : nhi anh ngồi xuống bên môt cái cây

_ còn đau ko : ken

_ hết rồi

_ xl nha ken nói sẽ bảo vệ nhi anh mà toàn là để nhi anh pị đánh ko : ken bùn hiu

_ ko sao đâu miễn sao ken ở bên nhi anh là dc rồi: nói rồi tựa vào vai ken

ken ko nói ji chị ôm nhẹ nhi anh

_ mà sao ken còn sống zậy làm em bất ngờ wa ( đổi cach xưng hô nữa ta )

_ em pik tại anh còn sống ko : ken nhìn nhi anh

_ ko pik chắc có phép màu wa : pà nay ngay thơ gớm

_ để anh kể cho nghe : ken

hồi tưởng

bác sị bước ra nói

_ xin lỗi nhưng....

chưa nói hết câu àm nẹ của ken và nhi anh đều xỉu hết nên ko pik là ken vẫn còn hi vọng

_ con tui sao pác sị : papa ken

- chùng tôi đã cố gắng nhưgn cậu ấy pị nặng wa nên ở đây ko chữa trị hết dc

_ zậy phải làm sao

_ tui nghỉ gia đình nên đứa cháu ra nước ngoải điều trị may ra còn có hy vọng

_ tỉ lệ thánh công là bao nhiêu : papa ken hồi hợp

_ 50/50 nhưng cái đó là do ý chí của bệnh nhân tui ko nói chắc chắn dc

_ anh tính sao : mama nhi anh

_ phải liều zậy : papa ken

_ nhưgn nếu ko may cậu ta có thể pị mất trí nhớ : bác sĩ

_ zậy có hồi phục sớm ko : papa ken

_ tùy có thể nhanh hoặc chậm nhưng củng có thể ko bao jo nhớ lại dc

_ tui hiểu rồi bây jo làm phiền bác sĩ đứng nói chuyện này cho bất kì ai ngoài ba chùng tôi

_ tôi hiểu

_ anh ko cho nhi anh pik sao : papa nhi anh

_ tui nghỉ ko nên cho cháu pik nếu lở ken ko wa khỏi thì sẽ khiến nó thất vọng lắm : papa ken

_ zậy chỉ còn cách nói ekn đả chết thôi : mama ss

_ chắc zậy thà để cho nó khóc nó bùn còn hơn để nó chờ đợi trong vô vọng còn nữa nếu ken ko wa khỏi chắc nó chết mât : papa ss

_ zậy thì chúng ta nên giấu đi chừng nào ken hồi phục sẽ tạo bất ngờ cho nó : mama ss

_ uk :

kết thúc hồi tưởng

Thế là khi đưa ken sang pháp điều trị jong như lời bác sỉ nói ken bị mất trí nhớ trong vòng 3 năm gia đình người thân tìm đủ mọi cách để khiền cậu ta hổi phục trí nhớ. mãi đến năm tuứ 3 thỉ chỉ một phần dc hồi phục thôi nhưng như têế củn wa tốt họ tiến hành điểu trị cho ken thêm 2 năm nữa tồi một hôm ken thấy dc bức anh ken chụp chung với một cô bé ( là nhi anh đó ) thì bao nhiêu kí ức ùa về làm cho ken nhanh chồng hồi phục

Cái ngày ken nt cho nhi anh bảo ss đừng bùn nữa củng chính là ngày ken nhớ lại toàn bộ wa khứ và bệnh cũng dc chữa khỏi.ken nt cho nhi anh nhưgn cố tình giầu số điện thoại là để ko cho nhi anh pik dc nếu nhi anh pik thì sẽ gọi cho anh và anh sợ khi nghe dc jong của nhi anh thì anh ko cầm lòng dc mà bay về đài loan mất . Khi ờ bên pháp mọi thông tin về nhi anh đều dc pama nhi anh nói cho ken pik hết .Nhưng ken đang học dỡ dang nên ko thể bỏ ngang mà way về đài loan nên đánh ngậm ngùi học hết chương trình mới way về như thế là đúng 6 năm trời

_ ba mẹ ki wa ko chịu nói cho em pik ji hết : nhi anh làm mặt giận

_ hihi ko giấu em thì em đâu có để yên : ken bẹo mà ss

_ anh nói zậy là sao : lườm ken

_ hơ..đâu có ji

_ mà nèk anh tah6y1 ba mẹ me al2m zậy củn đúng : ken

_ đúng cái ji àm đúng : nhi anh

_ thì để coi em có chung tình với anh ko hay là thương thằng nào mắt oj ( nếu ông ko về kịp thì nhi anh pị cướp mất rồi nhé )

_ xiiiiiiii : ss chu mỏ

_ hihi mà anh hỏi thiệt nha trong 6 năm wa có để y thằng nào ko đó

_ có nhều lắm

_ ai khai mau : ken nhéo má ss

_ aaaaaa đau thì đ.kiệt/duy/tuấn và dan nek : nhi anh xoa xoa cái mặt

_ hứ làm hết hồn :

_ còn anh có lén phén với em nào ko : nhi anh

_ làm ji có anh chỉ iu em àh : ken ( soa àm sền wa )

_ thiệt ko đó còn trong thời gian anh mất trí nhớ rùi sao

_ nói thiệt chớ hối bên pháp anh dc nhiều nữ sinh hâm mộ lắm đồi làm wen này nọ nhưgn anh thì có cảm giác có cái ji đó khiến anh ko thể iu ai hết và thân thiện với người con gái nào có lúc anh còn nghỉ mình là gay nữa đó : ken nói tới đây mặt đỏ bừng bửng

_ hahahaa anh hahaa : nhia nh ôm bụng cười

_ em..wa đáng : ken tức điên

_xin..hahaa lôi haha : nhi anh cô nhịn cười

ken ko thèm nhìn mặt nhi anh

_ thôi mà đừng giận mà anh ken đẹp trai : ss nụng nịu

_ tha cho em nha lần sau àm còn cọc anh nữa là coi chừng đó : lườm ss

_ pik rồi mà : nhi anh

_ em pik là 6 năm wa anh nhớ em lắm ko : ken kéo nhi anh vào lòng

_ em cùn nhớ anh lắm : nhi anh

_ từ nay ko để em xa ah nữa đâu: ken hôn nhẹ lên mà ss

_ anh hứa nha

_ uk : ken

Nhi anh ôm ken thật chặc đây có lẻ là giây phút hạnh phúc nhất của hai người bao năm xa cách coồi cùng củng dc đấn với nhau

Nhưng còn nhiều thừ thách lắm cần họ phải vuợt wa để xem tình yêu có đánh bại tất cả ko

13. Chương 13 : Picnic Cuối Tuần

Tại biệt thự ss
pữa nay trúc/nhi anh tự nhiên zậy sớm đột xuất( mưa lớn à mọi pữa là cho xin tí đi mà ) nên wa phòng kháh anh kêu zậy

_ thức zậy : trúc anh lay lay ss

_ tí đi màk hôm nay là chủ nhật mà : khánh anh nhắm nghiềm mắt

_ bây jo có zậy ko : nhi anh

_ ko làm ji dc chị : khánh anh chu mỏ

ko nói ji nháy mắt trúc anh và thế là hai người này nhào zô đánh đập khánh anh tới tấp làm cho 3 người kia thức zậy lun

_ um sùm wa sáng sớm ko để ai ngủ : bi nhăn nhó

_ tại nó ko chịu thức kìa :trúc anh chỉ khánh anh

_ trời ơi đánh như zậy mà chưa chịu thức nữa : lina chỉ ss

_ thôi cuối tuần đi shopping đi : dan

_ ông là con trai củn mê mấy cái đó nữa hả : nhi anh

_ xí ai cầm : dan

một với một là 2 hai thêm hai là 4... : tiếng nhạc chuông của khánh anh (mún học lớp 1 lắm hả jia ak )

_ trời ơi ai gọi zậy ko pik chắc anh long wa : khanh anh ( long là ai ta )

_ sao pik : bi

_ sáng nào củn kêu tui zậy hết : khánh anh

_ alu anh long hả pữa nay là chủ nhật mà cho em ngủ đi nha anh long đẹp trai thương anh long nhiều lắm cho em ngủ đi mà : chưa pik ai gọi mà tuôn một lèo ra

_ THẰNG LONG LÀ ĐỨA NÀO HAAAAAAAAAA ..: ĐẦU ZẬY BÊN KIA

_ trời ơi mún thủng màng nhỉ lun ko phải anh long tụi bây ơi : khanh anh

_ ai thế : lina

_ anh....tuấn mày ơi : cà lăm lun

_ chết mày chưa : trúc anh cười

_ hehe đ. tuấn hả kiềm em có ji ko : ngọt ngào

_ thắng long là ai em nói mau : đ.tuấn la um sùm ben hết

_ từ từ em giải thix há :

_ em mau xuống nàh ngay anh đang đợi nek

_ uk xuống liền: cúp máy cái rụp

_ mau xuống mỡ cữa ấy ông đó vào đi em đi thay đồ cái : nói xong vọt vào phòng vệ sinh

_ hơi mệt wa : nói xong cà đám kéo xuồng dưới nhà

trước cổng thì đang có một luồng sát khí rất mạnh

_ mày làm ji mà nòng thế : đ.kiệt

_ tao ..tức wa : đ.tuấn

ss thì xuống mở cửa ra chưa ji thì pị đ.tuấn kéo lại hỏi

_ thằng long là ưứa nao sao mà vk tui nói thân mật wa zậy ảh mấy người ở cùng vk tui mà ko pik coi chừng dùm tin tui xử mấy người liền tãi đây ko : bức xút tuôn một lèo ra

_ cái ji zậy cho tui thở với chứ : nhi anh

_ trả lời mau : đ.tuấn hét

_ chuyện này... : chưa kịp nói đã bị cắt bới

két.....két..két tiếng thắng xe từ trong xe một chàng cục kì baby bước ra

_ làm ji mà bắt nạt em iu của tui zậy : ken ( oe ọe thấy ớn wa )

_ anh iu : nhi anh chạt lại ken

mấy người ở đó rùng mình

_ trời ơi nổi da gà wa: lina

_ nó còn ju dắn hơn tụi mình nữa : đ.kiệt lắc đầu

_ ck kêu vk vó ji ko : kháh anh bước ra

_ vk nói đi thằng logn là thằng nào sao vk dam khen no đẹp trai hả còn iu nó nhiều nau74 ko chịu đâu : đ.tuấn làm một hơi

_ anh bình tỉnh lại đi : khánh anh

_ bình tỉnh cái ji chẳng phải vk nói thương ck thui mà sao jo có thằng khác : đ.tuấn

_ im coi nghe giai thix đi nói hoài : trúc anh

_ là như zậy anh logn là anh họ của em bên mỹ thương ngày hai kêu em thức zậy nên em mới tương hôm nay ảnh kêu chư bộ : khánh anh

_ we chưa : đ.duy

_ cho chừa cái tật : nhi anh

_ đáng đời : ken

_ thì...thôi làm ji gê zậy : đỏ mặt hết

_ mà sao lina cô ở đây zậy : đ.duy

_ ba mẹ tui đi công tác hết oj nên tui ở đây : lina

_ mà sao mấy ông sáng sớm wa đây chi : bi

_ hjhj nhắc mới nhớ tính rủ mấy pà đi picnic nek : đ.kiệt

_ thiệt ko : khánh nah

_ thiệt chớ cuối tuần đi chơi lun : đ.duy

_ ok đợi tụi tui lên thay đồ cái : trúc anh nói xong cả đam dọt lẹ lên lầu

Khoảng chừng 10 phút sao mấy cô nàng đả có mặt làm ấy chàng ngơ ngác vài giây. tất cả có 5 chiếc xe mui trần phóng nhanh tới nơi thoáng mát gần bờ xong

_ aaaaaaaa mát wa : lina dang tay ra

_sao mấy ông kiếm ra chổ này zậy : bi

_ hehe tui mak : đ.tuấn

_ mấy ông có đem theo đồ ăn ko : nhi anh

_ có nhưgn mà ít lắm toàn là bánh ngọt,nước thường hà : đ.duy

_ trời ơi bao nhiêu sao mà ăn : khánh anh

_ thì ..tự làm ăn : dan

_ tự làm ; ss đồng thanh

_ uk :đồng thanh

_ hơi..thôi từ từ tính ăn xong bánh ngọt đi : lina

nói xong mạnh ai nấy ăn ,ăn xong rồi ngủ một số nươời thì chơi mấy trò khác nhau.một lúc sau thì trời trưa và cơn đói bụng bắt đâu

_ đói wa đói chết tui rồi : bi ôm bụng

_em củn đói nữa : nhi anh

_ kiềm ji ăn đi : lina

_ à tuii có ý này : dan

_ mấy người thấy ở đây có sông có cây ko : dan

_ thấy rồi sao : all đồng thanh

_ thì bây jo chia ra từ nhóm bắt cá hái ra hái trái cây chứ ji : dan

_ ko bao ji : all đồng thanh

_ zậy thì mấy người tính chết đói hả : dan

_ um..thôi kệ đi : đ.tuấn

_ chia ra như zậy : dan

bi và tui,lina- đ.duy :bắt cá

nhi anh-ken :hái trái cây

khánh anh - đ.tuấn : đi mà mua đồ cần thiết cho bữa ăn này và nước uống

trúc anh - đ.kiệt đi kiếm rau đi

_ ok : all đồng thanh

khánh anh - đ.tuấn thì đi mua nhưgn có pik mua ji đâu mua đồ mà ko pik trả ja nên pị người ta dụ bán ja cắt cổ

_ hix vk nói mua trong siêu thị đi ko chịu : khanh anh

_ ờ đó xa lắm đây là ngoại thánh mà : đ.tuấn

_ thôi đi nhanh đi nắng wa : nói xong tiếp tục cuộc hành trình

còn bên lina thì bắt cá mà cứ sợ cá gặp là la um sùm

_ trời ơi sao mà nó trơn lùi hà : bi

_ chứ ko lẻ có gít trịch : đ.duy

_ nắng wa di tại mấy ông ko đem nhiều nhiều đồ ăn đó : lina

_ tui tính zậy là đủ rồi chứ bộ tại mấy người ăn nhiều wa : đ.duy

_ cài haòi lo bắt cá đi : dan

cà 4 người bắt đầu hì hụp bắt cá đôi lúc củn la um sùm tới trúc anh hai người này đi hái rau mà toàn lả đ.kiệt hái ko hà

_ cái rau này là rau ji ăn dc ko : đ.kiệt

_ em đâu có pik nhìn nó giống cỏ wa : ss

_thui ăn đại đy

_ ơ..lỡ ngộ độc rùi sau : ss lo lắng

_ kệ đy

rồi hai nươời này cứ hì hụp hái tùm lum hết ( là công tử ,tiểu thư ko hà lần đầu hái rau mà)

Hiên ji ken đang ỡ chót vót trên cây

_ anh cẩn thận nha : nhi anh

_ pik roài ; ken

_ tơời oi kiền ji ma nhiều thế ko pik : ken vừa hái vửa gãy

_ thẩy xuống đi em chụp cho : nhi anh

_ nek : nhưng mà khổ nỗi định chồm người xuống cái tự nhiên

rắc ...rắc

_ aaaaaaaaa : và tiếng hét của nhi anh

Mấy nươời kia tưởng có chiện ji nên chạy lại nhưng đập vào mắt họ là chàng trên nàng dưới

_ e..hèm ban ngày ban mặt mà hai người : kháh anh

_ lộ liệu wa : lina

Mặt của ken với nhi anh đỏ bừng lun

_ tại...ken té chứ bộ : nhi anh

_ thiệt ko hay là thừa lúc chúng tôi ko có ở đây nên... : đ.tuấn ươời nham nhở

_ nek thấy nhi anh của tui hiền cái ăn hiếp hả : ken

_ hiền wa : all đồng thanh

_ thui đừng cải nữa mấy người kiếm dc ji oj : dan

_ đây nek : cà đám chía ra trái cây,cá....

_ ok bây jo tui và bi nướng ác mấy người còn lại lo mấy phần còn lại : dan

_ ok : dồng thanh

5'..20'...30' trôi wa

_ trời ơi đói wa : đ.duy

_ mấy người tính cho tui vói vk tui chít hả : đ.tuấn

_ im koi từ từ: dan

_ mún ăn cá sống ko : bi

_ thôi chị nướng đy : trúc anh

_ bây jo ăn trái cây trước đy ôồi tính tiếp : nhi anh

_ uk

_ tui ăn táo : kháh anh chớp liền

_ vk ăn táo hả cho ck ăn với : đ.tuấn

_ tui ăn chuối : đkiệt ( à nói lun ken với nhi anh chỉ hái táo thui còn mấy loại khác là do kháh anh mua )

đ.kiệt ăn xong wang đại vỏ chuối

_ nek sao ko lụm lên : đ.tuấn

_ kệ đy : pro

_ một hồi lở có người té rồi sao : kháh anh

_ ai té thì sui gáng chịu : pro

đang ngồi ăn bổng trúc anh la lên

_ aaaaaaa con...sâu..ở đâu..ra : trúc anh run bần bật

thì ra con sâu bò trên miềng ga ngồi gân ss

_ có con sâu kùn sợ : ken

_ tui..sợ sâu..lắm anh mau bỏ đi thấy..mà gê : trúc anh ôm chầm đ.kiệt

_ từ từ anh lầy liền : pro

đ.kiệt lấy là hất con sâu ra nhưng mà ai dè hất ngay vô người lina do bất ngờ wa nên nàng đứng zậy la um sùm định chạy đi nhưgn mà trượt cái vỏ chuối hồi này đ.kiệt vứt nên một cái út té lăng

_ trời ơi sao mà tui sui zậy nek : lina than thở

_ mà sao êm zậy ta

_ êm ko : đ.duy

_ hê..hệ xin lỗi : lina tự jo ngồi trên mình đ.duy

mặt của lina đỏ ửng lên

_ anh đó dục tùm lum tui hưởng rùi nek : lina way sang đ.kiệt

_ đâu phải tại tui tại cô xui thì có :

anh...anh : tức điên

_ mà nhờ tui cô mới dc an tọa tren người honey của cô đó: nói rùi tằng ss một nụ cười gian chưa từng có

_ ai..là honey của tui : ngượng wa

_ nói cho đáng wang nha : đ.duy

_ ai thì tự pik há : đ.kiệt

_ mêt wa cải hoải : nhi anh

_ cá chìn oj nek ăn đi : bi

_ haha đói mun chết lun : trúc anh

thế là họ có ăn xong rùi tham wan khắp mọi nơi .Lâu lắm rồi họ mới có một ngày vui vẻ và hạnh phúc như vậy .Đi chơi tới tồi mới về ai củn mệt hết nên lăn ra ngủ ngon lành

14. Chương 14  : Học Sinh Mới

sáng sớm tại căn biệt thự của ss mọi người ai kun zậy sớm hết ( chiện lạ nha )
_ sao hôm nay ko nướng hà : kháh anh

_ ko : lina

reng..reng điện thoai nhi anh

_ alu anh hả : nhi anh

....

_ um em pik rồi : ngọt ngào

.....

_ bye.. chụt : tặng lèm một nụ hôn

_ ai thế : bi

_ ken nói ken đừng trước cổng trường đợi em : nhi anh

_ oh sau ko đền nhà đón : trúc anh

_ ai pik chắc sợ mấy người chọc chứ ji : nhi anh chề môi

_ hứ mà mà chọc mổi cái tảng băng đó : dan

_ hứ nói đàng hoàng nha tin em đánh anh ko : nhi anh

_ cho tui can đy học nhanh lên : lina

uk : all đồng thanh

TẠI TRƯỜNG

ken đang đừng chờ ss cùng với 3 pro

_ lâu wa đi : đ.tuấn

_ từ từ người ta là con gái mà : đ.duy

_ mấy người sau àm cái miệng y chan con gái zậy : ken bực bội

_ nói kái ji : đ.tuấn

ko trả lời

_ í mấy bà tới rồi kìa : đ.kiệt

ken chạy lại phái nhi anh nhưng tự nhiên ở đâu ko pik người con gái xuất hiện đụng trùng ken

_ xin lỗi : ken lạnh lùng

_anh... : tính ngước mặt lên la rồi nhưng nhìn thấy ken một cái thì

RET...RET...RẸT.. : THẦN TÌNH YÊU BĂN RỒI

_ ơ...ko sao : cô gái nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm ken ( mê zai)

ken ko nói ji cứ đi về phía nhi anh

_ anh ko sao chứ : ss

_ ko sao đâu đi vô lớp thui : ken cười nhẹ

còn cô nàng đó tự giờ đứng như trời trồng

_ đẹp trai wa : nói một mình

_ em sẽ chinh phục dc anh : nhìn theo bóng ken ( để coi người ta có chủ rồi cô )

tùng....tùng vào học

bà cô bước vào lớp

_ hôm nay lớp mình có học sinh mới các em nhớ giúp đở bạn ấy nha : bà cô

_ dạ : all

_ ko pik đẹp ko ta : hs1

_ hình như là hotgirl đó : hs2

bla..bla

_ im : bà cô

_ em vào lớp đi : bà cô

Một người con gái bước vào làm cho đám con trai zô bệnh viện hết còn con gái thì ghen tị,chê này nọ

_ xin chao mình tên là trần thu hương mong các bạn giúp đở mình mời chuyễn từ anh về : hương nói giọng dẹo nhẹo

Mấy đứa con trai thì

_ cô ơi em ngồi đâu : hương

_ em tìm tìm chổ đy : bà cô

Nó lướt nhanh wa từng bàn bỏ ngoải tai những lời mời gọi tiến thẳng tới bản ken

_ bạn ơi ình ngồi ở đây dc ko : hương nói với giộng ngọt như đường

_ ko : lạnh lùng

_ tại sao : hương

_ cô đuôi hả ko thấy tui đang ngồi ở đây hả : nhi anh lạnh lủng( hai người này mà hợp tác chắc cái lớp đòng băng lun)

_ nhưng tui mún ngồi ở đây cô biến ngay : hương giận lên

_ cô có quyền hả : nhi anh

_ cô pik tui là ai ko mà nói : hương hất mặt lên ( thấy ghét wa )

_ là con của nhà tỉ phú kim tồng giám đốc tập đoàn thương mại lớn thứ 4 thế giới : trúc anh lên tiếng

_ pik zậy thì mau tránh ra : hương chỉ vô mặt nhi anh

_ cô thôi đi mới chuyển trường mà bày đặt hả : đ.duy

_ mày là ai : hương

_ là ai ko wan trọng mau biến chổ khác đi : đ.duy

_ mày...mày.: tức xì khói

_ anh ơi cho anh thấy họ thay phiên nhau ăn hiếp em kìa : way sang ken đổi giọng

_phiền wa biến đi: ken nhìn nó ơới ánh mắt băng lạnh

_ em tìm dc chổ chưa : bà cô

_ cô ơi cho bàn lên bàn nhất ngồi đi cô : kháh anh

_ ở đó thoáng mát hơn : bi

_ uk cun dc thôi em mau về chổ đi : bà cô

nó ko nói ji tức giần đi về chổ nhưng ko wen tặng cho ss oột cái nhìn độc địa và kèm theo một lời nhắn

_ tui sẽ ko để các cô yêu đâu ken sẽ lả của tui : hương

_ để coi : nhi anh cười nữa miệng

15. Chương 15  : Kế Họach Chia Rẻ Thất Bại

trong suốt tiết học hương cứ ngồi nhìn ken hoài làm cho ken thấy bực mình nhưng ko bọc lộ cảm xúc nào trên mặt.còn nhi anh cô ko nói ji chỉ nhết mép cười thui
dám nói như zậy trc mặt tui hả để coi tui sẽ làm ji cô : nhi anh nghỉ thầm rồi lấy tờ giấy GHI GHI CÁI JI ĐÓ ĐƯA CHO BI

"em nghỉ con nhỏ hương ko dễ bỏ wa đâu "

" sao em pik"

" nhìn nó là pik rồi"

" tính sao đây hai là mình chơi trò gậy ông đập lưng ông nha"

"ok em nghĩ chắc nó sẽ tìm cách đe theođủi ken và có thể nó sẽ phá mấy chị đó"

" ko sao nó thix thì mình chiều "

nhi anh thấy zậy cười rồi đưa tờ giấy ấy người kia( chỉ có ss pik thui nha).như hiểu dc ý wa ánh mắt mấy người đó cười cười rồi way lại học bài

tùng...tùng...tùng

_đi ăn thui : đ.tuấn

_ uk : all đồng thanh rùi kéo xống căn- tin

dám coi thường thu hương này hả dc rồi tui sẽ cho ấy ngươi thấy.hạnh phúc wa rồi túi sẽ để ấy cô bị đá: hương nhìn theo ss tay nắm chặc( y như nhi anh nói)

xuống căn-tin ss ngồi đó còn pro thì đi mua đố ăn.con hương từ xa nhìn thấy mắt nảy lửa

_ đợi lâu ko : dan

_ ko : lina

_ thui ăn đi đói bụng oj : trúc anh

thế là tất cả cùng nhau ngồi ăn vui vẻ củn có cảnh tượng chàng gấp cho nàng rồi lau miệng cho nhau này nọ ( iu ghen tị wa )

_ đi thui : đ.kiệt

_ đợi tí tui đi mua nước : kháh anh

_ tui nữa : lina,bi đồng thanh

_ sau mà mua nước tập thể zậy : đ.duy

trúc anh.nhi anh ko nói ji chỉ đứng cười.trên đường về lớp wa nhiên gặp hương giả pộ đi ngang wa rồi té vào người đ.tuấn nhưgn kháh anh thấy dc nên kéo pro wa một bên làm cho nhỏ hương tí nữa té xuống.còn kháh anh nhân cơ hội đỡ đ.tuấn lấy li nước cầm trên tay đổ lên người hương

_ trời ơi tui..xin ..lỗi nha : ss làm mặt hối lỗi

_ cô...cô..ko thấy tui đứng hả : hương tức lên

_ tui đâu có pik tui đở ck tui tránh xa ra cái đồ hám trai ,ko có xương sống thui : làm mặt cún con

_ cô..nói ai ko có xương sống hám trai hả : hét vào mặt ss

_ tui nói ai người đó tự pik: khah anh

_ đi thui hơi đâu nói chiện với mấy đứa đó : lina

nói xong cả đám bỏ đi làm cho con hươg co nguyên cục tức

_ hahaha cho nó chừa cái tật đó : nhi anh cười nghiêng ngửa

_ hihihi nhìn cái mặt đó là mất cười rồi : bi

_ mấy người tái thiệt : dan

_ kế zậy củn nghỉ ra : đ.duy

_ là do nhi anh hết đó : bi

_ đúng là ko hổ danh là người iu của ken này : ken

_ chứ sao : nhi anh

_ thui cho tui xin : trúc anh

nhưng con hương đâu có bỏ cuộc nó cứ tìm cách chia rẻ,làm cả đám sáo trộn lên.Có một lần nó hẹn dan vào ngôi nhà phái sau sân trường ( nơi mà thi người can đam đó) tính làm cho bi hiểu lầm nhưng ai ngờ bi kêu dan là tỏ tình với con nhỏ đó rùi mời nó vào nhà đó nói chêện ko cho ai pik đợi hương bước vào thì dan đóng cữa lại làm nó hoảng hết lên chạy lại đậy cửa nào là bột mì,trứng gà,trứng vịt bay xuống đầu nó khi mội lần nó đập cửa

rùi cuối cùng nó củng chịu thua nên viết một tờ giấy hẹn ken ra gặp mặt để nói chiện nhưng ken đâu có thèm đọc ném vào xọt rác lun.

hôm nay là một ngày củn bình thương như bao ngày khác nhưng tới jo ra chơi thì

_ sau em hẹn anh ra mà anh ko tới : nhỏ hương ở đâu chui ra đừng trc mặt ken

_ tui ko thix : lạnh lùng

_ sau anh ko chịu gặp em nói chiện mà cứ lạnh lùng hoài zậy ( tâấy gớm ko làm như người iu ko =)

_ cô là ai mà tui phải gặp : ken

_ nè cô ken là bạn trai của tui cô đừng có tưởng tui im lặng hoài là làm tới nha : nhi anh

_ cô..im đi tui mún nói chiên với ken (ngang ngược chưa từng thấy)

_ tui ko mún nói chiện với cô : ken dùng ánh mặt sắc như dao nhìn hương

_ anh..sao anh đói sử với em như zậy : hương nắm tay ken

_ cô buông ra đi : ken hất tay hương ra

_ nè khôn hồn thì biến ngay đi : khah anh chen vào

_ đừng để tui làm biện phap mạnh : lina

_ đi thui ken : nhi anh nắm tay ken đi

_ đứng lại : hương chạy lại nhưng nhi anh nhanh trí gạt chân hương làm cho cô té hôn đất

_cô tính chạt lại xin lổi hả : nhi anh cười nữa miệng

_ cun 0cần phải wy gối đâu : kháh anh

_ mấy người...người : máu lên tới nảo oj

- thui nếu bạn có lòng như zay thì mình bo wa cho ko xử đâu : nhi anh

_ tụi mình đi nha bạn nhớ coi chửng chân để lại xẹo đó : lina

cả bọn đi về lớp cui vẻ còn hương mối thù của cô củn tăng lên từ từ cô wuyet sẻ ko để cho ss một ngày nào yên cả

_ nhớ âầy những ji các người đã làm hco tui hôm nay tui sẽ đòi lại gấp 10 lần nhất là cô nhi anh tui sẻ giành lại ken từ tay cô : nói trong vẻ tức giận ánh mắt hiện lên vẻ đáng sợ

16. Chương 16 : Hợp Tác

hôm nay ss vô trường với tâm trạng cực kì thoải mái vì ko thấy con hương bám theo ken nữa
_ ê con hương nó chuồng lun oj : nhi anh

_ bị tụi mình chơi như zậy ko we mới lạ : bi

_ thôi vào lớp : khah anh

khi vào học con hương ko way xuống nhìn ken nữa mà cứ viết viết cái ji đó hoài nên làm cho nhi anh thấy nghi nghi

con này tính giở trò ji đây : nhi anh thầm nghỉ

tung ....tùng...tùng

cả đám kéo xuống can-tin ( ko có ken nhoa tại vì anh chàng đi vệ sinh ) thì nhi anh thấy hơi bất an nên bỏ về trước

_ em đi có chút chiện : nhi anh

_ ơ ko đi ăn sao : trúc anh

_ ko : nói xong vợt lẹ

còn về phần ken thì đang chuẩn pị xuống căn-tin thì có một cô bé cở 8-9 tuổi vì đó chạy lại nói

_ anh ơi có chị nào tên nhi anh kêu anh lên sân thượng có chút chiện

_ uk anh pik rồi cảm ơn em : ken cười nhẹ

ken nghe thoe lời bé lên sân thượng nhưng ko thấy nhi anh mà lại gặp thu hương

_ nhi anh đâu: ken lạnh lùng

_ là em lấy giả nhi anh hẹn anh lên đây ; hương way lại phía ken

_ có ji mà cô cứ ám tui hoài zậy : ken

_ tại sao anh cứ lạnh nhạt với em zậy em có làm ji sai đâu : hương nắm tay ken

_ đơn giản tại tui ko thix cô dc chưa : ken

_ nhưng em thix anh em iu anh ngay cái nhìn đầu tiên : hương ôm chầm lấy ken ( ko pik nhục là ji )

_ cô buông ra mau : ken hét rối hất hương ra

_ anh chấp nhận em đi mà : hương làm mặt ngây thơ

_ ko

_ tại sao vì con nhỏ nhi anh đ1o hả : hương

_ tui chỉ iu nhi anh thôi cô nghe rỏ chưa : ken

_ nhưgn em iu anh mà em ko mún mất anh : ôm lấy ken lần nửa vài giọt nước mắt rơi ra

_ hai người hạnh phúc wa hé : nhi anh từ đâu xuất hiện CHAP 16 : HỢP TÁC (TIẾP THEO)

ơ nhi anh : ken giật mình

_ sao anh lại ở đây : nhi anh lạnh lùng

_ tại cô ta ... : ken chưa nói hết câu

_ ko cần nói nữa tui hiều rồi : ss

_ còn cô cô kun hay lắm tính giựt bồ người khác hả: ss tiến lại hương

_ rồi sau tui iu ken tui mún ken là của tui : hương

_ cô nói như zậy mà ko pik xấu hổ hả ken đang là nươời iu của tui cô ko có cái wuyen hạng đó đâu : nhi anh hét vào mặt hương

_ nhưng tui sẽ khiến ken phải thix tui cô chờ xem : liếc ss ( dc ko mới nói à

_ haha dc đễ tui xem mà nói cho cô pik từ đây về sau cô mà còn lản dảng theo ken nửa thì đừng có trách tui : ss trừng mặt

_ cô...cô : hương sôi máu

_ đứng wa nóng ko tốt đâu haha : nói ôồi way bước đi

_ em đi đâu zậy : ken

_ hứ : nhi anh liếc xéo ken rồi bỏ đi

ken thấy củn chạy theo nhưng bị hương kéo lại

_ buông ra : ken

_ anh chấp nhận em đi mà cô ta củn đâu có tốt lành ji đâu : hương rưng rưng ( dai còn hơn đĩa nữa )

_ buông ra mau : ken hét lớn

_ anh ..anh : chưa nói hết câu đả pị ken hất té xuông rồi bỏ đi

hương ở lại đó ngồi khóc một mình

_ thật là tội nghiệp : tiếng một đứa con gái

_ mấy cô là ai : hương

_ tui là minh cúc còn đây là an an : minh cúc chỉ tay sang an an

_ cô mún ji : hương đứng zậy

_ ko có ji chỉ thấy cô xinh đẹp như zậy mà pị người khác bỏ rơi thiệt là tiếc : minh cúc cười nữa miệng

_ các cô nghe liến phải ko : hương la lớn

_ ko chỉ tình cơ thui : an an

_ tui củn như cô pị con nhỏ nhi anh đó chơi xầu hoài hà ( dóc chúa lun ) nên cùn hận nó lắm : minh cúc làm mặt bùn

_ tui có người iu tên là dan củn bị con nhỏ nhi anh kêu bạn nó cướp lun oj : an an sụp sịt ( bà này là pó toàn thân lun )

_ thật sao : hương

_ uk nên tụi mình chung cảnh ngô đó : an an

_ hay là tụi mình hợp tác để loại trừ con nhi anh đi : minh cúc

_ hợp tác ; hương ngạc nhiên

_ đúng chỉ cần loại dc nhi anh ken sẻ là của cô : an an

_ chẳng phải cô lun mun điều đó sau : minh cúc tiếp tục

_ ok chỉ cần ken thuộc về tui bất chấp thủ đoạn : hương nói đầy sát khí

_ hợp tác vui vẻ : minh cúc chìa tay ra

_ dc thui : hai người này bắt tay

_ nhưng tui phải thử lại một lần thương lượng với con nhi anh xem nó có thay đổi ko: hương

_ tùy bạn : an an

nói xong hương bước đi để lại hai đứa kia với nụ cười gian mạnh trên môi .đương nhiên minh cúc chỉ lợi dụng hương thui kéo cô ta theo phe mình để trả thù nhi anh

còn bên ss sau ta. nhi anh bỏ đi thật nhanh còn ken chạy phía sau la ó ơm sóm

_ nhi anh nhi anh ; ken góng cổ

ko trả lơi

_ anh ko có ji với cô ta hết em hiểu lầm oj : ken chạy nhanh nắm lấy tay ss

way mặt lại nhìn ken

_ tại cô ta ôm anh chứ bộ anh ko có ôm : giải thix

_ tui pik anh với cô ta ko có ji ; nhi anh

_ em đừng có xạo hồi nảy em giận wa trời lun mờ : ken

_ tui pik rồi : nhi anh

_ pik ji : ngây thơ

_ thì pik anh với nó ko có ji : bực mình

- ủa sao em pik : tập 2

_ trời ạ hồi nảy em chứng kiến hết ôồi tại cô ta bám theo anh cưứ ji phải ko : nhi anh

_ ủa zậy soa em nói trong giận lắm mà rồi còn hứ anh bỏ đi nữa : ken

_ thi em làm zậy cô ta mới tin hiểu chưa đồ ngốc : cú iu đầu ken

_ oh thế à : ken cười

_ đi thui : nhi anh

uk : nói xong hai người tung tăng xuông căn -tin

mấy tiếc học sau cun troi wa nhanh chống tới jo ra về khi nhi anh đang đi thì hương đi nagng nói nhỏ vào tay ss là ra sân sau gặp có chút chuyện

_ chị về trc đi em có chuyện tí em về sau : nhi anh

_ ơ sau ko về chung lun : kháh anh

_ em bận việc ji : bi

_ ơ em có công chiện riêgn mà về trc đi : ss

_ có cần anh đi chung ko ; ken

_ ko cần đâu : ss

_ zậy thui cô nhớ cẩn thận nha: đ.kiệt

_ uk : nói xong đi ngay

còn mấy người kai về hết nhi anh ra sân sau thì gặp hương đang đợi ở đó

_ có chiện ji nói nhanhh đi : lạnh lùng

_ tui wa thật có lỗi trong thơi gian wa vì đả đối xử ko tốt với cô : hương mặt hối lỗi

_ cô củn pik nói tiếng đó sau : ss cười khẩy

_ tui...xin lỗi mà : hương

_ ok tui cun ko mún gây nhiều sự hiểu lầm thêm : nhi anh

_ cảm ơn : hương

_ nói xong rùi phải ko tui đi đây : nhi anh định way đi nhưgn pị hương kéo lại

_ có chiện ji nữa : nhi anh

_ nhi anh à tui xin cô cô hảy nhường ken cho tui đi tui xin cô mà : hương

_ hóa ra cô mún xin lỗi để nói tới chiện này cô cun chẳng tốt lành ji : nhi anh giận lên

_ tui...ko mún đâu nhưgn tui iu ken thiệt lòng : hương khóc

_ zậy tui củn iu ken zậy bây jo tui mún cô buông tha ken ra cô có đồng ý ko : nhi anh

_ tui...tui : hương ấp úng _ cô ko làm dc phải ko zậy sau kêu tui làm : nhi anh

thấy hương ko nói ji nhi anh way đi

_ tui xin cô mà hảy nhường ken cho tui đi : hương wy xuống

_ zậy tui củn xin cô đừng theo bám ken hoải : nhi anh

_ tui..ko thể tui mong cô đồng ý cả đới này tui sẽ mang ơn cô : hương khóc to hơn

_ tui nói ko là ko cô mau biến đi : nhi anh hét vào mặt hương rồi bỏ đi

hương ở lại ngồi khóc nhín theo nhi anh = ánh mắt căm phẩn mang đầy chết chóc

_ đặng nhi anh cô nhớ lấy tui đã hạ thấp mình như zậy mà cô củn ko = lòng zậy thì đứng có trách tui nếu tui ko có ken thì cô củn đứng hồng : hương nói xong cùn bỏ đi

nhưng cuộc nói chiện của hai người đã pị một người nghe thấy hết và người đó ko ai khác chính là ken .Pro tính pỏ về nhưgn ko an tâm lắm nên đi theo nhi anh và tình cờ nghe thấy hết ,ken ko chạy ra xem bởi vì pro mún xem nhi anh sẻ xử lí như thế nào xem cô có động lòng trước nhung lời mê hoặc của hương ko nhưgn kết wa ko khiến cho pro thất vọng

nhi anh đã lớn rồi pik làm chũ mình và điều wan trọng hơn là anh pik cô yêu anh thật lòng .ken đi theo sau nhi anh và nở một nụ cười hạnh phúc

còn hương cô đang bắt tay ơới minhc úc loại bỏ nhi anh cả 3 người này đang thực hiện với âm mưu đem tối

17. Chương 17 : Hành Hạ

Sau khi bị nhi anh từ chối thẳng hương bắt đầu hợp tác với minh cúc để trừ khử nhi anh
hôm nay củn như bao ngày khác chỉ có khác là bữa nay kế họach của bọn thu huơng bắt đầu thực hien

_ bùn ngủ wa : bi vửa đi vừa than

_ ai kêu tối thức cho dử nó : kháh anh

_ tại koi phim hay mà : bi

_ ê đợi với koi : đ.duy từ xa

_ mấy...bà..nge tụi ..tui kêu ko mà đi..nhanh wa zậy hộc..hộc : đ.kiệt thở wa trời

_ nghe : đồng thanh

_ zậy sao ko đợi : đ.tuấn chen vào

_ ko thix : đồng thanh

_ mấy...mấy người.. : đ.tuấn tức ko nói ra

_ nek bx kủn ăn hiếp ox nữa hix..hix : dan sục sịt

_ ơ...thui cho bx xin lỗi nha tại giỡn tí mà : bi hối lỗi

_ tha cho bx đó : dan nựang mặt bi

tùng...tùng...tùng

trong suốt jo học mấy sis cứ giỡn và chọc mấy pro nên ko khí trong lớp hôm nay vui hẳn lên ko còn ngột ngạt nữa.nhưng cách đó ko xa có một ánh mặt căm thù đang nhín thẳng vào nhi anh ánh mắt chứa đầy dục vọng,căn thù, ác độc cùng với ý nghĩ " cứ vui vẻ đi rồi tui sẽ cho cô pik thế nào là đau khổ khi dám chống đối thu hương này" .

tùng ....tùng...tùng

_ trời ơi cảm ơn đói bụng mún xủi lun : lina

_ haha đồ tham ăn : đ.duy

_ ông nói ai : lina

_ ko lẻ nói tui : cười gian

_ anh...anh

_ thui hai ông bà đừng có cải nửa : trúc anh

_ ai là ông/bà với cổ/hắn : tập 1

_ hihi dữ lắm rồi : nhi anh

_ ý cô/bạn sau : tập 2

_ hai người hợp gơ wa : bi

_ ko thèm : tập 3

_ hahaa mắc cười wa : đ.tuấn

_ ông/mày ní chưa : tạp 4

_ haha đi ăn thuiko thôi hai người này song ca hoài : dan vừa nói vừa cười

thế là cả đám tung tăng bước đi còn lina với đ.duy ko dám mở miệng nữa sợ bị chọc we .Khi ăn xong sui thì nhi anh nói là đi vệ sinh nên kêu cả đám về trước nhưng khi đi ra xong thì....

_ bụp...bụp

_ đưa nó đi mau : người lạ

Còn về phía mấy người đó thì lên lớp lâu nhưng ko thấy nhi anh nên rất lo lắng

_ con nhỏ này sau chưa lên nữa : kháh anh

_ nó ngủ lun rồi lắm à : trúc anh

_ hay là...: ken thay đổi sắc mặt

_ ơ... : cả đám dường như đả hiểu

Còn về phía hương cô ko ra tay mà để đán em làm còn mình vẩn ngồi học trong lớp để tránh sự nghi ngờ ( thông minh nhỉ )

_ kun chưa chắc bởi vì con hương nó ở đây nên ko thể ra tay dc : đ.kiệt

_ um...tui củn ko pik nói sau nửa : bi

_ chắc ko có chiện ji đâu coi chừng nó về nhà rồi : dan

_ uk nó củn thương hay làm như zậy lắm : lina ( ối sau nghỉ kì thế lỡ nhi anh bị )

Nhưng còn ken anh tuy đồng ý nhưng trong lòng bẩn cứ có cảm giác ji đó rất khó tả vừa hồi hợp ,lo lắng nhưng cùn có phần tin là nhi anh đả về nhà rồi

tung...tùng...tủng

Sau jo học cả đám bay về nhà ngay để xem nhi anhc ó ở nàh ko

còn hương cô vửa bước ra khỏi trường đả gặp bọn minh cúc

_ kế hoạch thuận lợi chứ : hương

_ tất nhiên tụi này ra tay là ko để lại dầu vết ji đâu : an an cười

_ bây jo đi coi nó sau rồi : hương way đi

NHÀ SIS

_ nhi anh ơi em về chưa : kháh anh

_ dạ thưa cô chủ cô nhi anh chưa về : wan gia kính cẩn

_ zậy nó có gọi về nhà ko : trúc anh

_ dạ ko : wan gia

_ thui ông đi đi : bi

_ dạ chảo tiểu thư,thiếu gia : nói xong đi mất

Bây jo thì cả đám đả thấy lo lắng lắm rồi

_ nó đi đâu trời : lina

_ tui nói nhi anh có chiện mấy người đâu có tin : ken giận

_ tại...tui..: trúc anh ấp úng

_ bây jo ko pik nhi anh đi đâu nek : ken

_ thui đừng có đỗ lỗi cho nhau nữa : đ.tuấn can

_ để tui gọi cho nó kái : bi móc điện thoại ra

........ _ ko liên lạc dc : bi nhăn mặt

_ chia nhau ra tìm thui : đ.duy

_ uk đi lun nha ken : kháh anh

_ tui sẽ tự đi : ken lạnh lùng nói xong bỏ đi ngay

_ cái thằng này : đ.kiệt

_ kệ đi chúng ta đi thui : lina

tất cả túa ra thật nhanh tìm khắp thánh phố nhưgn ko thấy bóng dáng nhi anh đâu .Riêng ken ko nhưg anh đi tìm trong thánh phố còn kêu vệ sị chia ra các vùng lân cận đễ tìm nhưgn mà ko thấy

_ nhi anh em đang ở đâu : ken sốt ruột

Trong lòng anh hiện tại còn nóng hơn lửa anh cô tìm đủ mọi ơới có thể từ nhà ga,khu nhà hoang,.. nhưg kết wa vẩn là số 0

Còn bên nhi anh

Cô tỉnh zậy thất tay chân bị trối và cô đang ỡ một nới còn kém hơn nhà tù nữa.Khắp nới chỉ nghe toàn là tiếng côn trùng kêu,xung wanh toàn là gỗ,bao cát,để khắp phòng che lắp hết ánh sáng chĩ để lại là mảng đêm u tối.Nhìn wa từng khe nhỏ cô chỉ thấy bên ngoài là đồng hoang ko một bóng người,cây cói rậm rạp nói chung nới này ko khác ji địa ngục trần gian

_ tỉnh rồi sau : tiếng từ bên ngoài vọng vào

_ mấy người là ai tại sau bắt tui : nhi anh hét lên

_ cô ko nhận ra tui sau : hương từ ngoải bước vào

_ lại là cô : nghiến chặc răng

_ còn tụi này nữa : minh cúc và an an bước vào

_ mấy người tính jo trò ji : ss

_ ko có ji chỉ đòi lại nhưgn món nợ thui : an an cười nham hiểm

_ ưứ tui tương cô tốt lành hơn bọn nó ko ngờ củn củng một duột : nhi anh nhìn hương

_ chat... nói cho đáng hoàng nha : minh cúc tát mạnh vào khuôn mặt bầu bỉnh của ss

_ mày làm sau thì tao nói zậy ko đùng sau : ss hét

_ chat...chat bây jo còn dám lên mặt hả : an ann trừng mắt

Khóe môi ss đả có vài giọt máu chảy ra cảm giác đau đớn cô cùng nhưgn cô ko khóc cô nhìn hương với ánh mắt tức giận

_ còn cô thì sau định cùng phe với bọn nó hại tui à

_ tất cả củn tại mày tao đã vang xin mày như zậy mà mày ko chịu nghe thì tao chỉ còn cách này : hương nôồi xuống lấy tay bót mạnh càm ss

_ vì ken như zậy có đáng ko mày mún ken thix mày mà jo mấy cái trò bẩn thủi này hả : nhi anh

_ sau kun dc chỉ cần ken thuộc về tao thì bất chấp thủ đoạn thẩm chí hi sinh mày : cười nhết mép ( con này iu wa nên khùng )

_ mày tường làm như zậy ken sẽ thix mày sau lầm rồi dù tao có chết ken cun ko để ý tới con người thâm độc như mày đâu : ss mắng sối xả vào hương

_ chat...chat để coi tao se bắt mày trả gia cho nhưgn lời mày nói thế nào : hương đứng zậy

_ đánh nó thật mạnh cho tao : minh cúc ra lệnh cho bọn đan em

_ dạ : tới 5-7 thằng cao to tay cầm gậy đánh thật mạnh vào người ss cô chỉ pik chịu đựng nhưgn ko khóc ko kêu là càng làm cho hương tức điên lên

_ đánh mạnh nữa cho tao : hương wat

thế là nhưgn4 trận đòn cứ thế tiếp diễn nhưgn sức chịu đửng của con người là có hạn mà nhi anh lại là con gái nên

_ AAAAAAAA : nhi anh hét lên và ngất đi

_ hahahaa cuối cùng củn chịu la rồi hà ; hương

_ thui về mơi sẽ tiếp tục : an an

_ dc : minh cúc

_ tui sẽ còn chịu đừng dái dài nhi anh ạ : hương nói xong bò đi

Còn nhi anh cô sẽ phải chịu đừng bao lâu nửa đây

18. Chương 18 : Hành Hạ ( Phần 2 )

Sáng hôm sau nhi anh tình zậy với thân hình ê ẩm,đau đớn nhiều chổ còn ứa máu ra ( tội nghiệp chưa ) mắt cô hơi chói với ánh sáng nơi đây xung wanh thì toàn là những thứ linh tinh lộn xôn nhìn mà phát khiếp ,đến bây jo cô còn ko pik mình đang bị nham nơi nào .Nói đi thì phải nói lại bửa nay là ngày ko may mắn với cô vì hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi người ko có đi học và củn ko dám nghỉ bọn kia sẽ hành hạ cô thế nào với nguyên ngày này. Nhìn dáo dác xung wanh cô chợt thất một miềng thép nhỏ nhưng cun sắt lắm thế là cô bèn nhít từng chút từng chút một tiếng về phía đó .Khoảng vài phút sau thì tới cô cố gắng đưa chân mình lên miếng thép đẩy lên đẩy xuống để cưa đức dợi đây trối chân
_ xoạt... chân cô vô tình trúng miếng thép nên chãy máu ra cô đau đớn lắm nhưng ko kêu la ji mà tiếp tục làm .

_ hơi..cuối cùn cun xong : nhi anh thợ nhẹ nhàng khi sợi dây đã pị đứt .Định tính cưa lun dây tối tay thì

RẦM..

_ tỉnh rồi sao : hương đạp cánh cửa

_ cô mun ji nữa đây : ss nhìn thẳng vào hương ánh mắt sắt lạnh

_ haha đừng nhìn tao với ánh mắt như thế tao sợ lắm : hương cười

_ sao rồi hôm wa thấy thế nào đau ko : minh cúc

ko thèm trả lời

_ tao hỏi sao mày ko trả lời : minh cúc wat

im lặng

_ chát...chát đừng có làm cái điệu bộ đó với tao : minh cúc trừng mắt

_ hứ mày ko xứng để tao nói chiện đâu : nhi anh

_ để coi là tao ko xứng hay mày ko xứng : minh cúc ươời nữa miệng

_ mấy bây tán thật mạnh nó cho tao : minh cúc ra lệnh cho đàn em

_dạ : một thằng cao to bước về phía nhi anh và sau đó là....

chát...chát...chát...chát..hòa theo đó là nhửng nụ ươời gian ác của bọn thu hường

_ tán mạnh nửa cho tao : an an

chát ....chát..

miệng nhi anh bây jo đầy máy đau lắm chứ nhưng cô cố gắng ko cho nước mắt rơi ra nhưgn dường như nó ko nghe lời cô cứ tuôn ra mãi làm cho bọn kia hả hê vui sướng lên .ưừ từ xung wanh cô toàn là màu đen

_ nó ngất rồi chị hai : thằng đó

_ tạt nước vào : an an

ào..ào từng dòng nước lạnh cứ dội vào khuôn mặt ss thấm dần vào vết thương làm cho đó đau hơn đỏ hơn

_ tình chưa : hương

_ ơ...ư : ko nói dc nữa

_ đánh tiếp cho tao : an an

_ dạ : đàn em

bốp..chát...bốp.. ; từng đứa thi nhau đánh vào nhi anh cứ đánh rồi **** họ còn xem cô là con người nửa ko ôc ko thể nghĩ rằng nhưgn đứa con gái mang bộ mặt thiên thần gia đình giàu có thế này mà lại mang bộ mặt ác wy lòng dạ độc ác

Cứ thế đánh cho tới khi cô xủi rồi lại tạt nước vào cho tình rồi đánh tiếp cho tới trưa

_ nó xủi rồi : minh cúc

_ thui trưa rồi đi ăn tối về tiêu diệt nó lun : hương

_ ok : an an

_ tụi bây canh chừng nó cho kỉ đó : minh cúc

_ dạ : đàn em

bọn nó bước đi để lại nhi anh với thân hình tàn tạ

TẠI NHÀ SS

Còn bên các sis bây jo người nào nươời nấy nhưng ngồi trên đóng lửa

_nhi anh đả mất tích một ngày rồi : trúc anh

_ huhu ko pik nó thế nào rồi huhu : kháh anh khóc nức nở

_ đạ tìm khắp nới rồi mà ko thấy đâu hết : đ.kiệt

_ nín đi đừng khóc nửa : đ.tuấn lau nước mắt cho ss

_ trời ơi nhi anh jo em ở đâu : bi vò đầu bức tóc

reng...reng

_ alo : đ.duy

....

_ cô gắng tìm cho ra : pro lạnh lủng

.....

_ có ji gọi cho tui

_ tìm thấy nhi anh chưa :lina

_ ko thấy : lắc đâu

_ tui mà pik ai làm cái trò này thì.... :khấnh anh hiện lên vẻ của thần chết nhưng chưa nói hết câu thì

_ thưa tiểu thư có người gởi cho cô cái này : wan gia

_ ai gởi : trúc anh

_ dạ ko pik : wan gia

_ ong lui ra đi : trúc anh

_ dạ CHÁP 8 : HÀNH HẠ ( PHẦN 2 )

Sáng hôm sau nhi anh tình zậy với thân hình ê ẩm,đau đớn nhiều chổ còn ứa máu ra ( tội nghiệp chưa ) mắt cô hơi chói với ánh sáng nơi đây xung wanh thì toàn là những thứ linh tinh lộn xôn nhìn mà phát khiếp ,đến bây jo cô còn ko pik mình đang bị nham nơi nào .Nói đi thì phải nói lại bửa nay là ngày ko may mắn với cô vì hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi người ko có đi học và củn ko dám nghỉ bọn kia sẽ hành hạ cô thế nào với nguyên ngày này. Nhìn dáo dác xung wanh cô chợt thất một miềng thép nhỏ nhưng cun sắt lắm thế là cô bèn nhít từng chút từng chút một tiếng về phía đó .Khoảng vài phút sau thì tới cô cố gắng đưa chân mình lên miếng thép đẩy lên đẩy xuống để cưa đức dợi đây trối chân

_ xoạt... chân cô vô tình trúng miếng thép nên chãy máu ra cô đau đớn lắm nhưng ko kêu la ji mà tiếp tục làm .

_ hơi..cuối cùn cun xong : nhi anh thợ nhẹ nhàng khi sợi dây đã pị đứt .Định tính cưa lun dây tối tay thì

RẦM..

_ tỉnh rồi sao : hương đạp cánh cửa

_ cô mun ji nữa đây : ss nhìn thẳng vào hương ánh mắt sắt lạnh

_ haha đừng nhìn tao với ánh mắt như thế tao sợ lắm : hương cười

_ sao rồi hôm wa thấy thế nào đau ko : minh cúc

ko thèm trả lời

_ tao hỏi sao mày ko trả lời : minh cúc wat

im lặng

_ chát...chát đừng có làm cái điệu bộ đó với tao : minh cúc trừng mắt

_ hứ mày ko xứng để tao nói chiện đâu : nhi anh

_ để coi là tao ko xứng hay mày ko xứng : minh cúc ươời nữa miệng

_ mấy bây tán thật mạnh nó cho tao : minh cúc ra lệnh cho đàn em

_dạ : một thằng cao to bước về phía nhi anh và sau đó là....

chát...chát...chát...chát..hòa theo đó là nhửng nụ ươời gian ác của bọn thu hường

_ tán mạnh nửa cho tao : an an

chát ....chát..

miệng nhi anh bây jo đầy máy đau lắm chứ nhưng cô cố gắng ko cho nước mắt rơi ra nhưgn dường như nó ko nghe lời cô cứ tuôn ra mãi làm cho bọn kia hả hê vui sướng lên .ưừ từ xung wanh cô toàn là màu đen

_ nó ngất rồi chị hai : thằng đó

_ tạt nước vào : an an

ào..ào từng dòng nước lạnh cứ dội vào khuôn mặt ss thấm dần vào vết thương làm cho đó đau hơn đỏ hơn

_ tình chưa : hương

_ ơ...ư : ko nói dc nữa

_ đánh tiếp cho tao : an an

_ dạ : đàn em

bốp..chát...bốp.. ; từng đứa thi nhau đánh vào nhi anh cứ đánh rồi **** họ còn xem cô là con người nửa ko ôc ko thể nghĩ rằng nhưgn đứa con gái mang bộ mặt thiên thần gia đình giàu có thế này mà lại mang bộ mặt ác wy lòng dạ độc ác

Cứ thế đánh cho tới khi cô xủi rồi lại tạt nước vào cho tình rồi đánh tiếp cho tới trưa

_ nó xủi rồi : minh cúc

_ thui trưa rồi đi ăn tối về tiêu diệt nó lun : hương

_ ok : an an

_ tụi bây canh chừng nó cho kỉ đó : minh cúc

_ dạ : đàn em

bọn nó bước đi để lại nhi anh với thân hình tàn tạ

TẠI NHÀ SS

Còn bên các sis bây jo người nào nươời nấy nhưng ngồi trên đóng lửa

_nhi anh đả mất tích một ngày rồi : trúc anh

_ huhu ko pik nó thế nào rồi huhu : kháh anh khóc nức nở

_ đạ tìm khắp nới rồi mà ko thấy đâu hết : đ.kiệt

_ nín đi đừng khóc nửa : đ.tuấn lau nước mắt cho ss

_ trời ơi nhi anh jo em ở đâu : bi vò đầu bức tóc

reng...reng

_ alo : đ.duy

....

_ cô gắng tìm cho ra : pro lạnh lủng

.....

_ có ji gọi cho tui

_ tìm thấy nhi anh chưa :lina

_ ko thấy : lắc đâu

_ tui mà pik ai làm cái trò này thì.... :khấnh anh hiện lên vẻ của thần chết nhưng chưa nói hết câu thì

_ thưa tiểu thư có người gởi cho cô cái này : wan gia

_ ai gởi : trúc anh

_ dạ ko pik : wan gia

_ ong lui ra đi : trúc anh

_ dạ trên tay ss hiện nay đang cầm một cái hợp màu xanh lam nhỏ thui

_ cái ji trong đây zậy ta : lina

_ mở ra thì pik : kháh anh

từ từ mở ra

_ cái.....ai..này : ss đồng loạt la lên

- cái ji thế : dan

_ đây là đôi bông tai của nhi anh mà : bi cầm lên

_ nhi anh có chiện lớn rồi : lina ( jo mới pik )

cả đám bêy jo đang ngồi suy nghỉ ko pik nhi anh đang ở đâu đứng ngồi ko yên

NHÀ KEN

đứng ờ ngoài thì nghe tiếng

_ choang...choang...ầm...rầm...đùng...aaaaaaa...chen.... : ý như **** hòa nhạc nhưng bên trong thì

Nhìn vào ngôi biệt thự hoành tráng này thì đương nhiên là đẹp nhưgn hiện tại bên trong này thì chen,tô ,dĩa bể nát hết.Bàn ,ghế,tủ gì ngả hết không khì trong căn nhà này thì ôi thui đan tối lạnh giá vời vì một người ko ai khác là thiếu gia MINH HUY nhà ta

Ko tìm thấy ss cậu đập phá tùm lum hết tính pro xưa nay đả lạnh rồi bây jo còn....

_ RẦM ... nhi anh ơi em trốn lun đi : VỪA NÓI VỪA PHAN CÁI GẾ VÀO TƯỞNG

_ cậu chủ cậu tính phá nhà hả : wan gia

_ im ngay cho tui : hét vào mặt ông wan ja ko thương tiếc

còn mấy thằng vệ sị lết thân sát về

_ tìm thấy chưa : lạnh lủng

_dạ..chưa : rung

_ cái ji bao nhiêu người àm tim ko ra hả : hét lên

_ chúng tôi tìm hết rồi nhưng vẫn ko thấy tiểu thư

_ mau đi tìm cho tui nếu hôm nay mà mấy người ko tìm ra thì coi chừng tui đó : nghiên chặc răng

_ dạ.; đi ra hết

Cha mẹ pro về thấy cãnh tượng nàh mình như cái nhà hoang mà thẩm chí còn tệ hơn nữa thì

_ trời ơi cái ji thế này : mẹ pro choáng váng

_ dạ là cậu chủ làm : wan gia

_ con làm ji zậy : ba

im lặng

_ con sao zậy tính phá nhà hã : mama

_ con đi có công chuyện : nói xong vọt nhanh

để làm bama ơới dầu hỏi to đùng

đính đong đính dong

_ ra mở cửa : bi

Từ ngoài bước vào một người con trai cao cao tay thì đang kéo lê lếch oột đứa con trai khác

_ chị em tìm dc thắng này co pik chị nhi anh đang ở đâu : thằng này tên là khoa đàn em của lina

_ dc rồi cảm ơn em : lina

_ em xin phép về trước : khoa

_ uk

khoa ra vể đẻ lại thằng đó với bô dàng thảm hại

_nói mau nhi anh đang ở đâu : trúc anh nắm lầy cổ áo tên đó

_ dạ ..dạ..em : rung lẩy bẩy

_ nói mau : bi hét lớn

_ dạ chị minh cúc kêu em bắt chị nhi anh mang đến khu đồi hoang ở ngoại thánh đường TTT : thằng này toát mồ hôi hột

_ lại là con minh cúc : đ.tuấn nghiến rắng

_ tao mà bắt dc mày thì tao giết mày chết : khánh anh

_ cút đi : lina

_ dạ...: thằng đó chạy như ma đuổi

_ đi thui ko thôi thì ko kịp mất : trúc anh

_ uk

_ gọi cho ken đi : đ.duy

lina móc điện thoại ra

_ alo anh hà em biết nhi anh đâu rồi : lina

....

_ dạ bye anh : lina

_ sao rồi : dan

_ anh ấy tời liền

19. Chương 19  : Hành Hạ ( Tập Cuối )

gọi điện cho ken xong cả đám lấy xe ra đứng đợi.Khoảng vài phút sau ken tới
_ nhi anh ở đâu? ai bắt cô ấy ? : ken

_ ở khu đồi hoang đường TTT : lina

_ bọn minh cúc với hương làm đó : đ.tuấn

_ lại là bọn nó : ken nghiến chặc răng

_ mau đi thơi :dan

_ uk ; đồng thanh

Thế là 5 chiếc sh phóng như bay đi vùng đồi hoang đó.Trên đường đi ko pik bao nhiêu là xe khác bị bọn nó đụng nữa nhưng có ai dám bắt đâu

_ nhi anh em nhớ chờ anh tới nha : ken

_ tao sẽ cho bọn mầy pik tay : kháh anh

chạy mãi tới gần 2 jo chiều thì tới nơi . Nhìn xung wanh thì toàn là cát và đát ko thất một bóng người nói chung nơi này như một xa mạc nhỏ

_ trời ơi nóng wa : đ.kiệt

_ ko pik bọn nó bắt nhi anh giấu đâu rồi : trúc anh

_ nhìn toàn là cát có thấy ngôi nhà nào đâu : bi

_ còn rác ji mà tùm lum hết : đ.duy

Nói chung nơi này wa là hỉ hi cò gáy

_ mau đi tìm nhanh lên dù phải lục tung nơi này củn phải tìm cho ra nhi anh : ken lạnh lùng

_ pik rồi đi thui : lina

Cả đám cứ kiếm mải người thì chạy hướng này người thì chạy hướng kia nhưng ko thấy đâu cả trời thì nòng vô cùng.Gầm 3 jo chiều cả đám tập trung lại

_ ko thấy : đ.tuấn vừa nói vừa lao mồ hôi

_ chết tiệc : ken đấm vào cái cây

_ thui đừng nóng tìm lại xem : kháh anh

_ uk :

Cả đám tính way đi thì gặp một bé gái

_ anh chị làm ji mà chạy wa chạy lại hoài zậy : bé

_ anh chị đang tìm người : lina nhỏ nhẹ

_ oh zậy anh chị tìm thấy chưa : bé

_ chưa : trúc anh

_ zậy thui em đi chúc mấy chị gập bạn nha ; bé way đi

_ đứng lại : ken

_ có chiện ji ko anh : bé

_ em sống ở đây phải ko ; ken

_ dạ : dễ thương wa

_ em có thấy một nhóm người hay wa lại đây ko : ken

_ ơ ý anh nói là có ba cô gái với ôột đám con trai phải ko : bé

_ đúng rồi sao bé pik : đ.duy

_ dạ 2 ngày nay họ cứ đi lại chổ này hoài hà : bé

_ thế em pik họ đi đến đâu ko : bi

_ dạ hình như họ đi lại căn nhà chứ đồ ở đằng kia : bé chỉ tay

_ cảm ơn em nha : ken cười

_ nhưng mà xa ko em : trúc anh

_ dạ hình nhi8 đi lại đó khoảng 1-2 cây số : bé

_ zậy lên xe đi mau : đ.kiệt

_ ko dc đâu ờ đ1o có nhiều vùng chủng lắm ơới cát nhiều mấy anh chị mà chạy xe là té liền : bé

_ zậy tính sao đây : dan

_ đi bộ : ken

_ kun dc đi thui : kháh anh

_ chị đi nha cảm ơn bé : lina cười

_ dạ : bé

Cả đám chạy nhanh tới khu nhà đó nhưng chạy bằng chân ko nên mun xủi lun

TRỞ LẠI VỚI NHI ANH

_ ÀO...ÀO : tiếng nước lạnh tạt vào mặt nhi anh

_ tỉnh chưa : hương

_ mấy người... : nhi anh hết sức

_ mày nghỉ tự jo chắc khỏe rùi phải ko : an an

_ mày...tính.. : ko nói dc

_ đánh nó cho tao : minh cúc

- chát..bốp.. : tiếng đánh đập ,kêu al như xé tan bầu trời đả hai ngày nay ss ko ăn uống ji mà còn bị đánh thậm tẹ nữa chứ

- dừng tay ; an an

_ sao zậy động lòng hả : hường cười

_ ko bao jo : an an

_ cưứ màu mun ji : minh cúc

_ để em : an an nôồi xuống kế ss

_ mày còn nhớ lúc trước mày kêu chị của mày cắt tóc tao ko : an an

_ hứ tính trả thù củ hả : nhi anh

_ ko...chỉ là đòi lại nhưgn ji đã mất thui : an an

_ nhưng bây jo tóc mày dài ra rồi còn ji ; nhi anh

_ im ngay tóc này hả mày có pik đây chỉ là tóc giả thui tóc thiệt của tao bị chúng mày cắt hết rồi : an an hét

_ hứ...bây jo sao tính cắt tóc tao hả : ss cười nhết mép

_ hahaha nếu cắt tóc ko thì đâuc ó đủ tao sẽ phá nhan sắc của mày : an an cười lơn

_ em tính làm sao : minh cúc

_ rạch mặt nó hả : hương ( ác wa )

_ ko : an an

_ chứ mày tính làm ji : đồng thanh

_ nhìn đi : an an chìa ra cái lọ nước nào trắng

_ mày tính cho nó uông hết chai nước này hả : hương

_ zậy mà cun bày đăt : minh cúc chề môi

_ axit đó : an an

_ cái ji : đồng thanh

_ mày ..mày : ss tức

_ mày củn ác lắm : minh cúc cười : ( ác cái ji wa1 nửa là khác )

_ mày...còn ác hơn hai chị mày nửa : ss hét vào mặt an an

_ ko sao mày củng sắp đi rồi cứ chữi thoải mái : an an

_ cứ thả lòng đi : hương

_ THẢ LỎNG : ss chợt nghi ra

Thì ra đây là bài vỏ mà ss đã từng học nếu bị tôối tay chĩ cầu vận dụng theo kiến thức tảh lòng cơ thể nhất al2 tay thì sẽ tháo dc sợi dây

_ haha cảm ơn mày đạ nhắc cho tao : ss mừng thầm và bắt đâu

_ tao sẽ tười cái này lên mặt mày hé để hủy nhan sắc còn ôột phần ày uống : an an( trời ơi nó ác )

_ haha : từ từ mợ nắp ra : ( trời ơi tới kịp ko đây còn ss tháo dây ra chưa )

20. Chương 20  : Trừng Phạt

_ haha : từ từ mở nắp ra ( hix..có ơới kịp ko ta )
Đc rồi : nhi anh đã tháo dc sợi dây nhưng

_ vỉnh biệt : an an từ từ nghiên đầu chai

RẦM

_ DỪNG TAY : ken đạp cửa

vừa lúc đ1o nhi anh đứng zậy giự cái chai axit khỏi tay an an chạy về phía pro .Còn an an do bất ngờ nên ko kịp cản ss lại

_ nhi anh em sao rồi : kháh anh đở ss

_ chai...axit chị cầm mau ; nhi anh

- CÁI JI LÀ AXIT HẢ : cà đám kêu lên

_ em ko sao chứ : ken

_ em...em : ss xỉu

_ nhi anh ..tình lại đi : ken lay lay ss

_ mau đứa nhi anh vô bễnh viện mau lên : bi

_ uk : ken bế nhi anh lên chạy ra khỏi nhà

_ lina,đ.duy hai người đi theo ken lun đi ở đây tui xử cho : trúc anh

_ uk nhớ cẩn thận nha : lina

_ pik rồi : kháh anh

nói xong 2 người này chạy theo ken. trên đướng đi ken sợ lắm nhìn nhưgn vết thương trên người nhi anh ken đau lòng lắm anh ước ji người chịu đựng là anh chứ ko phải nhi anh

_ em..gáng lên em sẽ ko sao mà : ken nói

Tuy ngất nhưgn ss cảm nhận dc hơi ấm của ken cô an tâm hơn khi ở bên cạnh ken

BỆNH VIỆN

_ RẦM

_mau kêu bác sĩ ra đây ngay cho tui : ken hét

Ai nấy tỏng bệnh viện xanh mặt hết một lúc sao cở 6-7 bác sĩ chạy lại ( gớm nhỉ)

_ mau đưa cô ấy vào phòng ngay : bác sĩ nha nhanh tay khiên nhi anh vào phòng phẩu thuật

_ ông phải cô hết sức cho tui nhi anh mà có bề ji là ông chuẩn bị wan tài đi : ken nghiền rằng nhìn ông bác sĩ

_ dạ ;rung cầm cập

Ngồi ở ngoài mà trong lòng ko yêu ken cứ đi wa đi lại mặt mày xanh lè hết.Còn lina thì ngồi khóc lo cho nhi anh

_ nek làm ji là đi hoài zậy pik chóng mặt ko : đ.duy

_ tui lo : ken

_ hix..hix ko pik nhi anh sao hức...hức..sao rồi : lina

_ thôi ko có chiện ji đâu nín đi : đ.duy

_ tui...hức...sợ nhi anh ..có chiện ji : lina khóc

_ ko sao mà nín đi : pro ôm nhẹ lina vào lòng ( lợi dụng wa )

Bác sĩ bước ra

_ sao rồi : lạnh lùng

_ à cô ấy đã wa khỏi nguy hiểm ko sao may mà mọi nươời đưa tới kịp chứ để cô ấy chịu thêm một ngày nửa thui chắc tui po tay : bs

_ cảm ơn : đ.duy

_tui sẽ chuyễn cô ấy sang phòng đặc biệt mọi người có thể thăm cô ấy : bs

_ uk : ken

_ nhi anh...hix ko sao rồi : lina bớt khóc

_ hai người chịu buông ra chưa ôm ấp tự jo ko đã hã : ken

_ ơ...um : cả hai người buông ra mặt đỏ như cà chua

_ đi wa thăm nhi anh thôi : ken

_ uk : cà 3 người kéo nhau đi

BÊN SS HIỆN JO

Thấy ss lại con an an mặt ko còn một giọt máu người rung cầm cập

_ mày hay wa hé dám hành hạ em tao như zậy chàn sống rùi phỉa ko : bi nắm cổ áo an an

_ chát..chất : trúc anh tán vào mặt minh cúc

_ chính mày suối nó làm như zậy phải ko : trúc anh trưgn mắt

_ hứ tao còn tính cho nó chết nửa kìa chư ko phải chỉ thế thôi đâu : cúc cười ( con này ko pik sợ là ji )

_ mai là tụi bây ơới kịp ko thui nhận xác nó rồi : hương cười khinh bỉ

_ mày..mày...tao sẽ xử mày gấp 10 lần mày đạ làm như zậy với nhi anh : kháh anh hét

_ tụi mày đánh nó cho tao : bi la vào mặt đám em của nó

_ ơ,,,nhưgn : bon nó do dự

_ tụi bây dám hả : huơgn trừng mắt nhín đàn em

_ bây jo đánh nó hay bọn mày mún chết theo tụi nó : đ.kệt

_ dạ em đánh em liền : đàn em sợ

_ chát...bốt...chát.... :

Đánh một hồi 3 đứa đó tơi tả hết

_ pik cảm giác bị đánh là thế nào chưa : trúc anh cười nữa miệng

_ tụi...bây : minh cúc hết sức

_ hahaa pik sợ rồi sao : bi cười

_ còn mày đã một lần ko chừa còn tính hủy nhan sắc em tao : trúc anh nhìn an an

_ mày mún làm ji tính cắt tóc tao nữa hả : an an sợ

_ ko : trúc anh

_ nhìn mặt mũi củn đạp đó : bi

_ đưa dao đây : dan kêu bõn đàn em

_ dạ :

_ rạch vài đướng há : bi

_ ko dc : hét vào mặt bi

_ chị...dao..đây :

_ đi đi : bi kêu bọn nó

Vui mừng chạy đi _ xoẹt...xoẹt..: hai đường trên mặt an an

_ như zậy là nương tay ày rùi đó chút đi : bi rực lữa

_ mày ác..lắm : an an chạy đi ( ko pik ai ác à )

_ còn bọn mày thấy an an định tạt axit em tao mà ko can thì bây jo tao cho tụi mảy huơgn hết chay axit này : kháh anh dơ chai axit lên

_em tính làm thiệt hả : đ.tuấn

_ chứ ko lẹ giỡn : kháh anh

Ss way đi tim cai ji đó rồi đem lại

_ ống thủy tinh : đồng thanh

_ uk dùng cái này là chắc cú : kháh anh

_ nhìn bàn tay đẹp đó : đ.kiệt

_ mà lại dám đánh em tao nên .... : kháh anh cười gian

Rồi cầm ống thủy tinh hút axit nhỏ từng giọt lên tay minh cúc và hương

_ aaaaaaaaa : hai đứa này la thất thanh

_ haha pik cảm jac thế nào rồi chứ : trúc anh

_ chưa xong đâu tụi bây măn lần bảy lượt hại tui tao nên tao bắt gia đình tụi bây phải gánh chịu hết : bi

_ mày..tính..làm ji : hương

_ mai sẽ pik : dan cười

- dưa bọn nó về bỏ ngay sau khu nhà hoang sau trường : kêu đàn em lina

_ dạ : khiên 2 đứa đi

_ mai có tuồng hay xem rồi : đ kiệt

_ thui về coi nhi anh sao rồi : trúc anh

_ uk : cả đám dọt nhann

TẠI BỆNH VIỆN

ken đang ngồi bên cạnh giường nhi anh.Nhinss bây jo mặt mài hóc hác,ốm đi nhiều mà pro đau như cắt

_ em mau tình lại đi nhi anh : ken nắm tay ss

_ đi ăn chút ji đi tui coi chứng nhi anh cho : đ.duy thấy ken ko ăn ji nên lo

_ tui ko mun ăn : ken lạnh lùng

_ anh hai mau ăn đi ko thui anh mệt nhi anh tỉnh zậy là ko vui đâu : lina

_ anh nói ko đói àm : ken giận

_ ko thì thôi : đ.duy

cẢ 3 người ngồi đ1o thầm mong cho nhi anh mau tỉnh lại

_ nhi ánh sao rồi : kháh anh đi vào

_ wa cơn nguy hiểm rồi chắc vài bữa sẽ tỉnh : lina

_ may wa : dan thở nhẽ nhõm

_ bọn hương sao rồi ; đ.duy

_ yên tâm tui sử chúng rồi : trúc anh

_ nhanh zậy sao : lina

_ko chỉ đơn giản thế đâu đg bọn nó phụ thuộc vào tụi mình mà : đ.tuấn

_ hihi pik rồi thân bại danh liệt : đ.duy cười

_ mai nhớ oời truơgn coi kịch hay : bi

_ đương nhiên : đồng thanh

Thế là cả bọn ngồi đ1o đợi nhi anh tỉnh zậy.Có lúc thì bàn xem ngày mai xử bọn minh cúc thế nào tóm lại ss wuyet định cho bại lộ thân phận tiệu thư của mình

hjhj thế là đã cứu dc nhi anh một ngày mệt mõi đã trơi wa nhanh chóng mai cùng xem ss xử huơgn thế nào nha

21. Chương 21  : Lộ Diện Thân Phận

Sáng hôm sau
Hôm nay cả nhóm sẻ xử đẹp bọn minh cúc nên sẽ đến sớm còn ken thì ở lại chăm sóc nhi anh

TẠI TRƯỜNG

SS đang ngôi trong lớp chờ mọi người đền đông đủ rùi mới thực hiện

_ một hồi tính sau đây ta : kháh anh

_ thì cho cái công ty nhà họ lâm đi nghỉ sớm : bi

_ ok củn dc :khánh anh cười

_ nhưng mà làm như zậy mình bắt buộc phải lộ thân phận : trúc anh

_ uk hé : bi

_ nhưng mấy cô củn đả giấu lâu lắm rùi thế nào cun sẽ phải lộ ra thui : đ.tuấn

_ thui thì nhân cơ hội này cho cả trường pik lun : đ.duy

_ um... : ss chưa chắc chắn

_ thui tới nc này rùi phải làm thui : lina

_ uk nếu cứ giấu hoài chắc sẽ pị cả trường này kiếm chiện mất : trúc anh

_ ok hôm nay là thứ 2 chắc sẽ có cháo cờ đây là cơ hội tốt : bi

_ hjhj : dan cười

Tùng...tùng...tùng

mấy sis và pro kéo nhau ra sân truơgn coi làm lể ( mà nói đúng hơn là xử bọn minh cúc ).Lina thỉ kêu đàn em lôi con minh cúc ,an an ,thu hương ra ngoài cho bàn dân thiên hạ thấy dc bộ mặt thật của chúng.Trúc anh thì gọi về nhà kêu papa xóa sổ nhà họ lâm ngay lập tức

Buổi lể bắt đâu

_ hôm nay là...... : ông thấy chưa kịp nói thì đơ ra lun khi thấy 3 đứa kia bị đàn em lina wang lên sân khấu

_ ơ...cía..ji đây : ông thấy ngu ngơ

- thấy làm ơn tránh ra một bên để em làm việc : kháh anh ( trời ơi nói chiện có duyên gê )

_ ơ...em ko.. : ông thấy bất ngờ

_ sao dc ko : trúc anh nhăn mặt

_ dc chứ : ông thấy cười hòa

Ông thấy tránh sang một bên còn bọn minh cúc và cả trường vô cùng ngạc nhiên khi thấy đường đường là hiện trưỡng của trường mà phải sợ một em học sinh mà còn là nửa nửa chứ ( ko sở thì chỉ có die)

_ xin chào : lian cười với bọn an an

_ hứ mún làm ji thì nhanh đi đừng có bài đặt : minh cúc mắng

_ ok : bi ( wen nói lun lên sân khấu chỉ có ss thui pro thì đứng ở dưới)

_ an an cô ỉ mình là con của hiệu trưởng nên ỷ thế hiếp người nên tui sẽ.... : kháh nah cười gian

_ đuổi cả hai cha con cô ra khỏi ngôi trường này : kháh anh hét

_ HẢ : cả trường đồng thanh

_ mày...có...wuyen sao : an an nghiến răng

_ sao ko : bi

_ còn ông tính sao đây : trúc anh way sang ông hiệu trưởng

_...xin...tiểu..thư tha..cho cho..tui tui..ko pik.. : rung wa trời

_ hứ mún pik thì hỏi con ông đi : kháh anh

_ tui...sẽ...xử nó...sao nhưng.mà..đừng đuổi tui...mà..tui al2m đả mấy chục năm rồi..tiểu thư tha ...cho tui đi : ông thấy van xin

_ ông nói cái ji : trúc anh

_ tui...tui mong tiểu thư tha cho tui đừng đuoi tui mak : ông thấy

_ thui tha cho ỗng đi ổng pik lỗi rồi : đ.kiệt phóng lên

_ dc thui tui nể tình ông kun già rồi nên tah cho ông nhưng đứa con cảu ông ngày mai tui ko mún thấy nó trong trường này nữa : khah anh hét

_ dạ..dạ : ông thầy

_ cha sao cha lại.. : an an bức súc

_ mày im đi : thấy wat

_ dc rùi hai cha con ông biến đi : lina

Ko nói ji hai người nay đi nhanh .Còn minh cúc ,thu hương ko pik chiện ji đang xảy ra ko pik tụi nó là ai mà dám nói với hiệu trưởng như zậy

-còn mày : bi way sang cúc

_ sao đây tính đuổi tao ra khỏi trường hả : minh cúc

_ đúng là mày sẽ ra khỏi trường này nhưng ko đơn gian như zậy đâu : trúc anh giận lên

_ mún sao đây : hất mặt

_ bắt đầu từ ngày hôm nay mày ko còn là tiểu thư của nhà họ lâm nữa đâu đừng có mà lớn lối : bi

_ mày tính hù tao à : minh cúc cười

_ hahaha hù ko tin gọi cho ba mày xem : kháh anh

Con minh cúc bây jo xanh mặt hết nhưng cô lấy điện thoại ra foi5 cho ba mình và kết wa y như lời bi nói. minh cúc như ko tin vào tai mình nữa

_ mày...ác lắm : mình cúc khóc

_ tao nói rồi mày sẽ phải trả gia : lina

_ cút đi : trúc anh la

_ dc tao đi nhớ đó tao sẽ ko wen cái ngày này đâu : nói xong way đi

cả trường tự jo chứng kiến tất cả ai kùn há hốc móm ko pik ss là ai mà có wy wuyen đến thế. Tới thu hương con này vẩn chưa pik sợ là ji vỉ tưởng nhà mình là tập đoàn thứ 4 thế giới màk

_ còn này mới vào trường mà lớn lối hả : lina mình hương

_ mún ji : hương

_ phá sản : kháh anh nói ngắn gọn

_ haha chỉ là một tập đoàn bé xíu như tụi bây mà mún làm gđ tao phá sản hả : cười ( bé xíu thui đứng nhất tg dc rùi )

_ để coi nhưng mà báo chí ngày mai coi chứng đăng tập đoàn mày phá sản đó : bi thảng nhiên nói

_ tao ko tin : hương

_ ko tin kệ mày chứ ; trúc anh

_ tao sẻ kêu ba tao vào xử chúng mày : nói xong móc đt ra

HƯơng gọi mà giả pộ khóc lốc này nọ nói ở trường đang có người ăn hiếp nó kêu ba đến xừ liền.Ông gài củn tin nghe con nói là hớt lại chạy tới trường liền

_ ai..ai đứa còn ăn hiếp con gái của ba : ông này ko chịu wang sát ji hết

_ là tui nek : trúc anh lên tiếng

ông trần way wa tình chữi rùi nhưng

_ tiều....tiểu...thư : lắp bắp mặt ko còn giọt máu

Công ty ông này là của baba ss tài trợ cho av2 đương nhiên ông này lun làm theo lời của baba ss

_ông tín xử ai nào : lina

_ tui....tui... ko cố ý xin lổi..tiều thư : ông trần van xin _ ba sao ba gọi tụi nó là tiểu thư :hương đơ ra

_ đây là con gái của ông đặng chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới ko gọi là tiểu thư chứ gọi = ji :

_ CÁI JI : CẢ TRƯỜNG

_ tiểu thư xin hỏi con tui làm ji đắt tội với tiểu thư : ông trần kính cẩn

_ ông hỏi con ông đi : kháh anh

_ con nói đi : way sang hương

_connn..conn : ko nói dc

_ để tui nói dúm cho con ông bắt tay với người xầu đánh em tui bị thương đang nắm bệnh viển chưa tình nửa kìa : trúc anh

_ mày....mày...dám..làm như zậy hả : wat vào mặt hương

_ con....ko...cố ý mà.. : hương khóc

_ ông tín sao đây : bi

_ tui...thay..mặt con tui xin...lỗi tiểu thư..mong tiểu thư bỏ wa : ông wy xuống

_ pỏ wa nghe sao đơn giàn wa zậy : lina

_ tui...xin ...cô..tha lỗi cho tui...tui xin..lỗi : thu hương van xin

_ tình sao đây : bi hỏi ss

_ nếu đ ã pik lổi rồi thì tha cho họ đi : kháh anh

_ xin..tiểu thư tah cho gđ chúng tui : ông trần

_ cha tui lớn tủi rùi mong cô..đừng phá cơ ngơi của ba tui gầy dựng bao lâu nay có ji tui sẽ chịu hết mong cô tah lỗi : khóc nưac nỡ

- dc rồi tui sẽ tha cho ông nhưng tui sẽ rút đi một phần vồn đầu tư trong công ty của ông coi như là cảnh cáo dc chư : trúc anh

_ dạ..cảm..ơn tiểu thư : vui mừng

_ còn cô tui ko mún cô lại theo bọn minh cúc mà làm chiện xấu nữa : lina

_ dc tui hứa cảm ơn mọi người : hương

_ và cô hảy trở về bên ba cô mà cố gắng học tận đi : kháh anh

- tui hiểu tui đi đây : hường cười tươi

_ chào tiểu thư :

Nói xong họ đi ngay còn ss đả giải wuye61t xong mọi chiện nên way về bệnh viện thăm nhi anh nhưng vừa bước vào thì đập vào mắt họ là cảnh

_ khụ...khụ : đ.duy giả pộ

_ hai người ... : lina

Còn nhi anh và ken thì đỏ bừng mặt hết

_ mới hết bệnh àm đã như zậy rùi ko pik sau này tới cở nào : bi cười gian

_ mấy anh...chị ko..đi học hả : nhi anh ngượng chín mặt

_ nếu đi học sao thấy dc cảnh này : dan

nhi anh xẩu hổ ụp mặt xuống gối còn ken thì chỉ pik cười trừ

Lởi dùng cô hội cả đám cứ trêu chọc hai người này hoài lun.Một ngày nữa lại trôi wa

22. Chương 22 : Chung Nhà - Chung Phòng

nhi anh thì nằm viện hết một tuần mới dc ra về .Hôm nay thì cả đám lại đón ss về nhà
_ haha cuối cùng đã dc xuất viện rồi vui wa lala : nhi anh nhảy tưng tưng

_ nek mới hết bệnh mà nhảy múa ju zậy : ken

_ hjhj lầu wa rồi ko dc vận động mà : ss tiếp tục

_ coi chừng té bây jo : ken

_ ko .... : chưa nói hết câu thì chược chân té xuống ken do bất ngờ ko đỡ kịp kết wa là nàng trên chàng dưới môi chạm môi

_ nhi anh ơi chị... : khánh anh chưa nói hết đã dứng như tượng

hai người này thấy ngượng wa nên đứng zậy ngay còn nhi anh thì đứng sau lưng ken

_ lần thứ hai : đ.tuấn

_ ken sao mà gấp wa zậy : dan cười gian

_ từ từ thui : trúc anh

_ mấy người.... : ken đõ mặt

Ai củng thay nhau chọc họ hết nên hai người này cún xuống đất lun ko dam ngước mặt lên.Bi thì tự jo cười nghiên ngữa ko đề ý dưới đất có nguyên vủng nước ( do hồi này mới lao nhà )nên té cái ạch dan thì chạy lại đỡ nhưng mất chớn cuối cùng chàng trên nàng dưới môi hôn môi

_ OHHHHHH : cả đám thấy zậy mở mắt to ra

_ hahaha....hjhjhjhjhj : ken ôm bụng cười

bi và dan đứng zậy cười hòa

_ oh ông dan củn ..... : đ.kiệt cười gian xảo

_ hjhjhj....dan....ông....hahaha : ken cười ra nước mắt ( chiện lạ có thiệt)

_ trồi ơi sao ông cười ju zậy ken mới thấy à : khánh anh

_ tui...hahaha.. : ken ko nhịn dc

_ thui đừng cười nửa nươời ta hiệu lầm bây jo : nhi anh

_ um...hjhj... ông dan củn như tui thui gấp wa hà có ji vài năm nửa làm cun dc đâu cẩn phải..... : ken mặt gian hết sức

_ cái...ji tui...làm..ji có : dan đỏ mặt

_ thui đừng cài nữa về thui : đ.duy

_ uk : all đồng thanh

Họ vừa bước ra cổng thì nhi anh nhận dc điên thoại của papa kêu là tối nay 7 giờ cả nhóm phải có mặt tại căn biệt thự số PPP đường HHH . tối đến cả đám khoác lên người những bộ trang phục cực kì đẹp cực kì đáng yêu . ss thì diện những chiếc vái xinh xắn ngang gối mỗi người một màu mỗi người một cá tính,còn pro thì đ.kiệt và đ.tuấn diện pộ vest đen al2m tăng lên vẻ nam tính,quyến rủ. dan,đ.duy và ken thì chọn kiểu cá tính một tí áo sơ mi kết hợp ơới quấn jean nhín là thấy năng động, đẹp lại càng thêm đẹp nói chung đêm nay họ là công chúa và hoàng tử

5 chiếc xe mui trần phóng nhanh về căn biệt thự mà pa ss đã nói hôm nay khách rất đông toàn là những người có chức vụ cao trên thế giới.

_ con chào pa : khah/nhi/trúc anh đồng thanh

_ok các con tới rồi à : papa

_ dạ cháu chào bác : mấy người còn lại

_ hj cháo các cháu : papa

_ hôm nay kêu con đến đây có ji ko pa : trúc anh

_ à ta làm tiệc để chúc mừng nhi anh khỏi bệnh đó mà : papa cười

_ hjhj thank pâp nhiều : nhi anh chạy lại hôn papa cái chuzzzz

_ sắp tới rồi mấy con vào bàn đi : pa lina

_ ủa pa củn ở đây hà : lina

_ uk : papa

_ cháo ông đặng : pp mấy pro

_ pa ở đây : ngạc nhiên

_ chứ ở đâu : papa pro

ko chỉ có papa pro và lina đâu mà có gđ ken,bi và dan nửa họ có mặt đủ hết nói chiện mãi thì một lúc sau thì tiếng papa ss lên tiếng

_ hôm nay tui âất vui vì các vị đã có mặt dự buổi tiệc này : pa ss

tiếng vổ tay vang lên

_ tui xin thông báo là hôm nay tui tuyên bố gđ họ đặng tui sẽ làm lể đính hôn cho con gái cùng với gđ họ hoàng _ sao đính hôn : ss và pro há hóc mồm

_ uk : mama ss lên tiếng

_ tui củn thông báo tui sẽ làm thông gia với ông đặng tui đã chấm con gái út của ông rùi : mama ken

nhi anh nghe thấy thì ngượng mún chít ken thì rất vui . rtừng gđ của dan ,bi.lina lên thông báo sẽ làm thông gia cùn nhau ss nghe thấy thì vui rồi chỉ có lina là làm mặt ko vui vì phải làm cô dâu tương lai của đ.duy ( hjhj ai pik trong lòng ra sao )

_ trời ơi tui sẽ phải lấy anh sao : lina

_ làm như tui mún lấy cô lắm : pro táp lại ngay

_ anh..làm như có giá lắm : lina ko chịu thua

_ còn hơn cô haha : đ.duy

_ anh...anh : lina

_ thui cho tui xin đi cải hoải: trúc anh

Buổi tiệc được diễn ra nhanh chóng có tiếng cười đôi khi lại nghe tiếng cãi nhau của lina và đ.duy. tới 9jo tối khách đã ra về hết thì cả đám dc gđ mời lại nói chiện

_ từ nay các con sẽ ở chung trong căn hà này : papa ss

- CÁI JIIII CHÙNG NHÀ ; đồng thanh ( tuy thix nhau nhưng mà ở chung thì hơi hơi bất tiện )

_ đùng các con sẽ ở đây : mama đ.duy

_sao kì zậy : dan nhăn mặt

_ tại vì các con đả đính hôn nên phải ỡ chung nhà : papa lina thản nhiên

_ con ko chịu đâu : trúc anh

_ ko chịu củn phải chịu : mama dan

_ các con đừng lo sẽ có người làm cùn wan gia tới đây ở cùng : papa ken

_ cun dc : lina

_ hix.hix ôi nhửng ngày tháng tươi đẹp : đ.duy

_ à các con củn phải ở chung phóng nhá : mama ss

_ WHAT......KO BAO GIỜ : ĐỒNG THANH

cà mấy ông bà ko nói ji nghiêm mặt lại nhìn tụi nó làm cho tụi nó sợ phát khiếp

_ dạ.. : đồng thanh

_ tốt mà đừng có nghĩ tới chiện là tách phòng ra nhé ta sẽ wan sát các con từng chút một : papa ss

_ dạ : ỉu sìu

_ thôi at về đây chút các con vui vẻ : mama đ.tuấn

- con chào ba mẹ / bác ạ : dồng thanh

Họ ra về để lại cho cả đám tức xì khói nhìn ngôi nhà này rất đẹp nó rộng hơn nhả của mấy sis và pro nửa , ram màu chủ đạo là trắng trang trí rất cầu kì và tinh tế ,nhà có 10 phòng dc trang trí khác nhau cả đam sẽ tự chọn phòng mà ở đường nhiên là chị chọn 5 thui còn 5 phòng còn lại mấy người kia tính cho cháu họ sau này ( íu trời ) nhà đầy đủ tiện nghi bao gồm phòng nghe nhạc,hồ bơi,phòng tập thể dục,,,, .

_ vui vẻ cái con khỉ : đ.duy

_ thui bùn ngủ rồi về ngủ thui : dan

_ uk

hjhj bây jo cùng nhau tham wan từng phòng cái.đầu tiên là phòng của dan và bi nó dc trang trí theo đúng sở thix cùa hai đứa là xanh dương ,có ửa sỗ nhín hướng ra hồ bơi nên rất mát. nhưng chỉ có một giường

_ em ngủ trên anh ngủ dưới : bi

_ sao kì zậy : dan

_ tại em là con gái mà : bi

_ nhưng .... : dan

_ ko chịu đâu anh mau xuống đất nắm đi : bi ( trời ơi tàn nhẫn wa )

_ dc rùi mà lại đây anh nói nghe nek : dan

_ hả cái ji..: tó mò

_ chuzzzzz chúc vk ngủ ngon : dan

_ anh...kì..wa hà : đỏ mặt

hai người này cười nói một hồi rồi ngủ mất tiêu

lina/đ,duy

_ tui ngủ trên giường : đ.duy

_ anh là con trai mà ko pik nhường con gái hả : lina giận

_ cô đâu phải là con gái : pro

_ anh...nói cái ji : lina

_ tui nói cô ko phải là con gái : pro chọ tức ss

_ chết với tui : nói xong rược pro chạy khắp phòng,đang chạy thì lina lóe lên một ý nghỉ đem tối có giả bộ té xuống làm cho pro hốt hoảng chạy lại đỡ thì ss đạp cho pro một cái đau điếng rùi bay lên giường

_ haha tui thắng rồi anh nằm dưới đất : lian cười

_cô..ăn..gian : tức

_ chơi ko lại rồi nói tui ăn gian hả thui ko nói nửa tui ngủ đây : lina trùm mềm lại

đ.duy thì tức wa nhưng ko làm dc ji nên đành ngậm ngùi nằm dười đất HUHU ANH ĐẢ LÀM GÌ TUI

KHÁH ANH - Đ .TUẤN

_ thui bây jo cho ck nằm trên giường nhưng mà ck nằm đầu này vk nằm đầu này : ss chỉ cuối giường và đầu giường

_ củn dc : cười

_ ko dc bò lên nghe chưa : ss trừng mặt

_ uk chúc vk ngủ ngon nha chuzzz : hôn vào mà ss

tới kháh anh và đ tuấn nek

phòng của hai người này màu bạc là chính có cửa sổ hường ra cửa chính nên sẽ thấy dc toàn cảnh ngoài đường phố mà về đêm nửa thì rất đẹp ( ôi ươc ji mình dc như họ )

_ hjhj ck mún nằm trên hay nằm dười : kháh anh ( đừng hiểu lầm nhá trên giường hay dười đất )

_ ck nằm chung với vk : đ.đ.tuấn

_ ko dc lở ck.... : ngượng

_ hehe đâu có đâu ck đâu phải là người đó : giải thix ( ai pik dc )

_ hjhj thank ck nhiều : kháh anh

trúc anh - đ.kiệt

phòng hai người này có màu hồng nhẹ có ban công thì hường ra khu vườn hoa trước nhà nên ban đêm nhín ra thấy sẽ thấy sắc hoa hòa lẫn với anh đèn nhín rất lảng mạng

_ anh nằm trên ghế ngủ nha : trúc anh

_ sao kì zậy cho anh ngủ chung với em đi : cười gian

_ ko chịu anh ngủ trên ghế đi ; trúc anh chu mỏ

_ thui dc rồi mệt em wa : đ.kiệt

_ hjhj ox ngủ ngon nha : ss nói xong bay lên giường

nhi anh - ken

phòng hai người này có ban công bên ngoài nên có thể ra đây ngắm sao ,hóng mát dc trang trí chủ yếu là màu trắng.

_ anh ngủ dưới đất cho em ngủ trên giường đi : ken ( mới thấy có ken là tốt hà )

_ hjhj thui anh lên đây ngủ đi lở cảm rồi sao : nhi anh cười

_ ko sợ tối anh làm chiện bậy bạ sao : ken

_ um...anh dám sao : nhi anh

_ pó tay với em lun : ken đánh iu vào đầu ss

_ thui đi ngủ : ss

nói xong hay người này lên giường ngủ nhưng để an toàn ss đễ cái gối ôm là phân tuyến

rồi họ chím nhanh vào giấc ngủ

SÁNG HÔM SAU

ko khí trong lành ,mát mẻ từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm lay động từng ngọn cây,hoa lá khiến chúng đung đưa theo chìu gió hóa với tiếng chim hót khắp sân vườn . nhưng bổng một âm thanh phá tan cái bầu ko khí mát mẻ yên tỉnh đó

_ AAAAAAAAAAAAAA : tiếng la thất thanh từ 5 cai phóng ra ( chêện ji đây trời )

phòng dan và bi

cảnh tượng hiện jo là bi nằm trên dan nằm dưới môi chạm môi .mà khổ một cái là tại vì ban đêm dan thấy nực nên cởi áo ra nên bi hiểu lầm .

_ huhu sao lại như zậy huhu : bi khóc

_ anh...ko pik à : dan chối

_ anh làm ji em rồi huhuhu : bi

_ anh có làm ji đâu tại em té xuống giường đè lên anh chứ bộ : dan

_ ko pik đâu anh nhín lại coi anh đâu có mặc áo đâu huhuhu : chỉ vào người dan

_ tại anh thấy nực chứ pộ : dan

_ ko pik đâu huhuhuhu : khóc lớn hơn

_ thui nin đi anh ko có làm ji hết ak : lao nước mắt cho bi

_ thiệt ko : mắt đỏ hoe

_ uk thui rửa mặt đi : dan

bi thấy dan thật thà ko có ji là dối trá nên cùn tin rồi nhanh vào phòng tắm

lina và đ.duy

lina tỉnh zậy thấy mình ôm cứng ngắt đ.duy thế là tường mình bị lợi dùng la ó um súm

_ tên chết bầm kia anh đã lam ji tui : lina đánh gối vào pro

_ tui có làm ji đâu tại cô ôm tui chứ bộ : pro trả lởi thản nhiên

_ tui mà ôm anh hả anh ôm tui thì có : táp lại

_ cô nhín lại đi đây là dưới đất chứ ko phải trên giường cô lăn xuồng đây rồi ôm tui thì có : pro

lina nhín kỉ lại thấy đúng nên đỏ hết mặt

_ hay là cô thix tui rồi nên tối ngủ bay xuống đây ôm tui : pro cười

_ anh...ko bao jo tui thix....anh : lina

_ haha ai pik dc : nói xong vào làm vscn để lại cho lian nguyên cục tức

kháh anh và đ tuấn

tình zậy thấy mình nằm kế bên pro mà còn tí xíu nửa là hôn rồi nên tường pro tính giở tèo thế là đạp một phát pro bay xuống nền nhà

_ iu da em làm ji mà đá anh mạnh ji zậy : pro

_ hix....hix anh wa đáng mà : sục sịt

_ anh có làm ji đâu : pro chối

_ hix... ko pik đâu hồi tối anh rõ ràng là nằm đầu dưới mà sao sáng zậy anh lại nằm gần em huhu : khóc

_ anh đâu có pik chắc tại em lăn wa chổ anh thui : pro

_ huhu... ai àm pik dc anh chứ huhu : ss đánh vào ngực pro

_ thui mà nín đi nếu anh làm ji em thì anh đã làm lâu rùi : pro lao nước mắt cho ss ( trời ơi bó tay )

_ hix.hix... : ss ngừng khóc

_ thui đi nữa mặt đi khóc là xầu lắm đó : pro

_ uk : nói rồi way đi

trúc anh - đ kiệt

mới mỡ mắt ra đã thấy pro nắm kế mình ss ko dám tin lun bời vì tối pro nắm trên ghế mà.Nhưng mà tại vì hối pro đi vệ sinh đang bước ra thì tự nhiên đèn cúp tối hù lun nên ko thấy đường nên cứ tưởng giuong là cái ghế nên phóng lên ngủ đại lun ( nó mềm mểm giống cái ghế )

_ đ.kiệt thúi anh đã làm ji tui anh chít đi : đánh tới tấp pro

_ ủa sao anh nằm ở đây : ngu ngơ

_ anh còn hỏi nửa tối anh ngủ ở ghế mà huhu : ss

_ anh ...chắc anh đi lộn : pro

_ đi lộn anh đi lộn hay wa hé huhu : khóc lớn

_ thế là tui đời con gái tui oj huhu : lớn hơn ( bà này hết nói )

_ trời ơi anh có làm ji đâu mà khóc hoài : đ kiệt

_ ko pik đâu đ kiệt xấu ...anh... : chưa nói hết câu đả bị đ.kiệt khóa môi lại , tuy hơi bất ngờ nhưng kun hạnh phúc chứ. một lúc sau thả ss ra

_ anh ko có làm ji đâu nếu làm là em còn như zậy sao : pro nhìn từ trên xuống dưới-a nh _nhín cái ji mà gian thế : theo ban tính che phần ngục lại

_ ngốc wa thui đi xuống lầu : pro bẹo má ss

nói xong pro đi làm vệ sinhca1 nhân còn ss ỡ lại đỏ hết mặt ví chưa hết ngượng bởi nụ hôn bất ngờ

nhi anh- ken

thức zậy thấy cái gối ôm mất tiếu còn mình thì bị ken ôm cứng ngắt còn mới way wa nhìn thì vô tính hôn lun môi ken ngay lúc đó ken mỡ mắt ra 4 con mắt nhìn nhau hết cở

_ aaaaa anh..là đồ dê sòm : nhi anh

_ cái ji anh..mà là đồ dê sóm : ken chỉ váo mặt mình

_ chứ ji nửa ko thui sao anh ôm em : nhi anh đó mặt

_ chắc tại anh ngủ ko pik : ken

__ hix.. anh...wa đáng mà con cái gối ôm thì sao nó biết bay chắc : nhi anh

_ à anh thấy nó cản chổ anh nắm wa nên anh wang nó xuống đất kìa : ken thàn nhiên

_ cái...ji... :ss bất ngờ

_ anh...wang gối ôm dể ôm em chứ ji huhu ; nhi anh

_ uk thì cho là zậy mà có người náo mới sáng sớm đã hôn anh rùi ta : ken cười nham hiểm

_ ơ...um...: đõ như trái cà chua lun

_ hihi đúng rùi phải ko : ken

_ làm...làm..ji có...tại em... ; ss ấp úng

_ tại em thấy anh đẹp trai ko chịu nổi nên mới hơn anh đúng ko: ken ( tơời ơi con ai mà tự tin thấy ơn )

_ anh..anh. : tức lên

_ thui ko giởn nửa đi xuống ăn sáng : ken

ko nói ji hết đi vào làm vscn lun

rồi cả đám đi zuống ăn sáng pro thì vẩn bình thường chỉ có sis là đỏ mặt thui trong **** ăn ko ai nói chiện hết vỉ còn ngượng. còn bên pro thì nhìn đồng minh của mình cưới cười hoài nên củn hiểu ý là xảy ra chiện ji

tới đây thui

23. Chương 23 : Đả Làm Gì Tui

Thiếu, sẽ thêm vào sau.

24. Chương 24 : Tháng Ngày Hạnh Phúc

sau khi ăn sáng xong thì đương nhiên là việc ai nấy làm rủi
nhi anh và bi đi ra ngoài vườn chơi, kháh anh và trúc anh thì đi bơi, dan, ken, đ kiệt thì coi phim ma ( oh thế à ), còn đ tuấn thì coi ss tắm ( chúa dê sòm ) hai người còn lại lại là đ duy và lina thỉ cải nhau

hjhj nhi anh vả bi đi ra vườn chơi mải thì bi ....

_ á sâu kìa : bi al lên

_ trời có con sâu củn sợ : nhi anh chề môi

_ ko phải sợ mà là... : cười gian

_ haha hiểu hiểu : nhi anh cười

rồi cả hai cùng nhau đi ra hồ bơi thấy 2 ss ta đang tắm mát mẻ còn ông đ tuấn thì trên bờ phơi nắng

_ nek chổ con gái tắm ở đây làm ji : trúc anh

_ thix dc ko : pro cười

_ đồ biến thái : trúc anh

_ cô...cô...vk ơi nó ăn hiếp ck kìa : làm nủng kháh anh ( pó tay )

_ chị trúc anh nói đúng đó anh đi ra chổ khác chơi đi : kháh anh

_ em cùn binh cô ta nửa hả xiiiiiii ko thèm chơi với em nửa : nói xong bỏ đi zô nhà

còn nhi anh và bi thấy zậy nên cười rồi tiếng lại phía ss

_ hai chị lên đây em nói nghe nek : nhi anh

_ nói đại đi : kháh anh

_ thui lên đi : bi

_ mệt wa rồi nói đi : hai người này bước lên bờ

bi kêu họ cuối xuống rồi mở tay ra nguyên con sâu màu đen thui thấy ghê lắm ( trời ơi gặp t/ g chắc xỉu tại chổ ) trúc / kháh do wa bất ngờ nên la um sùm chạy wanh nhà để lại cho 2 người kia đứng cười ngắt ngẻo

ờ trong nhà thì 3 người kia đang coi phim ma dù là con trai nên kun sợ chứ bộ nhất là ông đ kiệt

_ hix....hix trời ơi tui chưa thấy con ma nào mà xấu như nó : đ kiệt ( có con ma nào đẹp chỉ coi )

_ thấy ghê chết dc : dan

_ um.. : ken

đang tới khúc hấp dẩn,đáng sợ nhất thì...

_ AAAAAAAAA : tiếng la của kháh / trúc anh

_ trời ơi má ơi cái ji zậy : dan ôm chặc ken

_ ma... xuất hiện ....mấy bây ơi : đ kiệt rung

đang ôm nhau vì sợ thì 2 cô nàng kia chạy zô la ló om sóm

_ sâu...aaaaa sâu kìa gê wa : trúc anh

_ aa con ji mà đen thui : kháh anh

_ ox ơi cứu vk huhu : trúc anh chạy lại đ kiệt

_ cái ji..ai ai ăn hiêp bx : pro

_ con nhi anh với bi đó : trúc anh

đ kiệt tính ra tính xổ hai người đo thì họ vừa bước vào mắt chạm mắt nảy lửa

còn kháh anh thì lại kiếm đ tuấn

_ ck đâu rùi ck ơi ck à : kháh anh

_ kiếm tui chi hồi này đuổi tui đi mà : ngồi một góc mặt hầm hầm

_ thui màk cho vk xin lổi đi mà : kháh anh

_ mún tha lỗi thì tui có lợi ji đây : pro

_ ck mun ji cun dc hết : ss

_ dc zậy ck mun vk tối nay... : cưới gian

_ ko dc ck định lam ji : ss đỏ mặt

_ đầu óc đen tối wa ck nói tối nay vk phải đi chơi với ck ok : pro bẹo má ss

_ hết hồn ok : nói xong hun một cái zô mặt pro

_ ck ơi con nhi ah với bi ăn hiếp vk ak : kháh anh

_ cai ji dc rùi ck tính sổ tụi nó cho : pro hùng hổ

_ iu ck nhất : kháh anh

way lại đ kiệt bây jo 6 mắt nhìn nhau ko nói lời nào cho tới khi đ tuấn lại

_ nek sao hai người ăn hiếp vk tui : pro

_ còn nhát sâu trúc anh nữa : đ kiệt

_ tui thix đó rùi sao : hi anh

_ cô..cô.. ; đồng thanh

_ hihi nói ko lại rồi chư ji : bi

_ dc bây jo động thủ ko động khầu : đ kiệt ( oh câu mới )

_ dc thui lên : ss đồng thanh

đanh nhau hột hồi lợi dụng pỏ sơ hở ss đạp một cái hai pro bay như tên bắn

_ haha pik sợ lợi hại cua ta chưa : nhi anh cười

_ hix...ác wa : đ tuấn

_ cun thường thui : bi

_ ken , dan hai ông nhìn pồ của mình đi hành hung trai nhà lành zậy đó : đ tuấn ( trời ui óc nổi )

_ hai ông mà lành cái nổi ji : dan cười

_ đáng đời : ken

_ xiiiiii đồ phản bạn : đ kiệt

_ ox/ ck có sao ko :2 ss chạy lại wan tâm

_ ko sao đâu chỉ có vk/bx là tốt thui : 2 pro đồng thanh

_ đâu như ai kia : đ tuấn

_ mệt wa đi : đ duy từ đâu chui ra

_ mệt ji mà tự jo mày chốn ở đâu zậy : đ tuấn

_ tao mắc mệt con lina ak tự jo cải nhau với nó ở ngoài vườn ak : đ duy

_ oh cải nhau củn ra vườn nửa : trúc anh

_ khung cảnh đó để hẹn họ chư cãi ji : bi

_ thui nghe : lina

_ hjhj giởn tí mà : bi cười

rồi cả đam ngồi nói chiện vui vẻ đân trưa thì đói bụng oj nhưng khổ nồi bửa nay người ở xin nghỉ hết vì có công chiện nhà người thì bận chăm sóc ba mẹ giài yếu nên ko có ai nấu đồ ăn hết ( tất cả là do papa ss sắp đặt hết tính cho con tự lập một ngày thử coi ra sao)

_ hjxx...đói bụng wa : kháh anh

_ tui cun đói nửa : dan

_ hai là mình đi mua đồ ăn đi : trúc anh

_ zậy ai mua : nhi anh

_ thì mấy ổng mua chứ ai : trúc anh chỉ pro

_ NEVER : đồng thanh

_ chứ bây jo chịu đối hả : lina

_ sao mấy người ko đi mua đi kêu tui : đ . duy

_ mấy ông là con trai : trúc anh

_ nhưng chiện bếp là của con gái mấy người : đ kiệt

_ ko dc : ss đồng thanh

_ mệt wa đi : ken

_ bây jo như zậy boc thăm ai sui thì làm đồ ăn cho cả đám ok : ken

_ uk : all đồng thanh

_ ken là thông minh nhất : nhi anh chạy lại ngồi kế ken

_ chứ sao : ken cười

_ thui cho tui xin bây jo tui sẽ làm thâm cuẩn bị bóc đi sẽ có hai cái thăm đỏ đó nghe ai xui gáng chịu : bi

_ uk

rồi cuộc bóc thăm bắt đầu người phải nấu ăn là lina và đ duy, hai người này mặt bí xị còn mấy người kia thì ngồi cười, nói chiện thoải mái. trong lúc đang nấu thì lina bị đứt tay đ duy thấy zậy lo lắng chạy lại cầm máu cho lina rồi băng bông lại nhín rất ân cần khiến cho lina lỗi một nhịp tim. nhưng chính lúc đó nhi anh tính đi vào bếp lấy nước uống thấy dc cảnh đó rồi nở một nụ cười nham hiểm

25. Chương 25  : Mưu Đồ Của Ss

Sao vài giờ vất vả trong bếp,khô mồ hôi sôi nước mắt cuồi cùng bửa ăn củng hoàn tất. hiện tại cã đàn toàn là đồ ăn ngon ko nhìn hấp dẩn lắm ( như wan trọng là ăn dc ko )
_ oh nhìn củn ngon wa ta : kháh anh nhìn dăm đăm

_ ko ngờ hai người kun có khiều lắm : dan

_ chư sao tui mà : đồng thanh

_ pik có ăn dc ko : ken

_ nek ko ăn thì thui : đ .duy

_ ngu sao ko ăn : ken

rồi cã đám ngồi vào bàn cầm đủa lên mà tay rung rung tuy nhiên nhi anh hy sinh là người niếm thử trc.

_ trời ơi.. : nhi anh la lên

_ sao : : đồng thanh

_ dở wa phài ko : bi

_ pik ngay mà : đ kiệt

_ NGONNNN WA : NHI ANH

_ NGON : all đồng thanh

_ um..ngon lắm : nhi anh cười

_ tui nói rồi mà : lina

_ zậy thì ăn thui :cả đám nói xong mạnh ai nấy ăn wuyet liệt còn giành phần nhua nửa chứ. một lúc sao cái bàn ăn ko còn một thừ ji hết còn người ăn thì nằm tài bải

_ trơi ơi no wa : dan

_ đi hết nổi rồi : trúc anh

_ bây jo ai jai wuyet cái đống chén dĩa đó : đ .tuấn

_ thì ai nấu thì người đó dẹp : ken

_ cái ji : lina- đ.duy

_ chư ji nửa : kháh anh

_ sao có làm ko : bi trợn mắt

_ dc rùi mệt wa : lina

nghỉ ôột lúc lina và đ.duy chi xuống nhà bếp rửa chén ,bất cẩn lina làm rớt cái chén xuống bể tan tành tính cuối xuống nhặt nhưng đ duy ko cho nói rắng cô còn đứt tay để tui làm cho. Nói là làm đ duy cưới xuống lụm lên nhưng sơ ý bị cắt trúng tay lina thấy zậy hoãng lên thấy băng cá nhà, thuốc đỏ vì bôi lên hết khiến cho duy nhà ta tim đập mạnh hết cở. và một lần nửa chính nhi anh bước vào định lấy trái cây ra tráng miệng thấy dc cảnh đó ss hơi nhíu mày lại rồi nở một nụ cười gian

nhia nh đi ra mà như người mất hôn mà còn wen đem theo trái cây nửa chứ

_ nhi anh trái cây đâu : trúc anh

_ ơ...hơ..: way về hiện tại

_ hôm nay em sao zậy : ken

_ ko sao thui để em vào lấy trái cây cho : nhi anh

_ thui để tui mất công cô wen nửa : trúc anh nói rồi đi xuống bếp

còn bi và kháh anh thấy hơi lạ nên kéo ss ra ngoài hổi chuyện,

_ nhi anh em sây : kháh anh

_ đâu có ji đâu : ss chối

_ khai mau : bi

_ ko khai là... : kháh anh cười nửa miệng

_ thui dc rùi em nói là như zậy em thấy lina với đ duy tuy bề ngoài họ hai cải nhau chứ thật ra wan tâm nhau lắm nên em định.. : cười

_ tác hợp đúng ko : đồng thanh

_ chính xác : nhi anh

_nhưng em có cách nào chưa : kháh anh

_ chư em đang nghỉ nek : nhi anh

_ um... chị có cách rùi lại đây nói cho nghe : bi

_ như zậy *&%#$^% : bi

_ hahaa hay đúng là chị em có khác : kháh anh

_ mà đừng nói ấy người bọn họ pik chỉ 3 tụi mình pik thui ok : bi

_ ok

bàn chiện xong xui 3 ngừi này vào ăn trái cây, nói đủ thừ chiện hết và ..

_ duy ơi duy à hả miệng ha tui đúc cho : kháh anh kêu ngọt sớt ( ngọt hơn kẹo)

_ trời ơi sao tốt với tui zậy : duy rùng mình

_ thì tui thấy anh làm việc vất vả wa nên mới đút cho ăn thui : kháh anh cười

_ thiệt ko đó : duy

_ thiệt àm há miệng ra : khánh anh đút cho pro ,ột cái rồi cười làm cho đ.tuấn

_ nek sao vk đút cho thằng duy ăn mà ko đút cho ck : pro nóng lên

_ um..thì tại thấy duy nấu ăn mệt wa nên mới đút cho duy ăn chứ bộ đúng ko duy : cười

_ hứ..wa đáng mà : pro làm mặt giận

_ thui...thui đẩ vk đút ck ăn há : ss

_ hihi.. : vui lên ( pó tay chấm )

Còn nhi anh và bi wan sát tự jo thấy lina hơi nhăn mặt rồi tỏ ra khó chịu khi khánh anh đút cho duy ăn, nên bước đầu tiên đã hoàn thành

Nhưng để chứng minh xem hai người này có thix nhau thiệt ko ss wuyet định thừ hai người một lần nữa, lần này ss rủ đi ăn kem

bước ra tời cổng bi chạy lại nói với dan cái ji đó rồi tự nhiên dan đòi chở lina

_ lina lên đây tui chờ cho : dan

_ ủa sao anh ko chở bi : lina ngu ngơ

_ uk tại bi đòi đi chùng với đ duy nên tui sẽ chở cô : dan ( pro dan pị nguy hiếp nếu ko làm thế thì tối nay ss sẽ cho pro ra ngoài sân ngủ và chia tay với pro lun )

_ um... : lina ko vui

_ sao chịu ko : dan

_ uk củn dc : lina ỉu sìu

còn nhi anh đứng này jo thấy đ,duy khó chịu khi thấy lina leo lên xe dan ngồi còn ngằn nhện bi khi bi trèo lên xe pro

_ sao cô ko đi với ông dan đi : duy

_ tui ko thix : bi cười

_ cô...đúng là bực mình mà : nói xong chạy xe lun

Riêng 3 ss thì nháy mắt lẩn nhau kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp nhưng mà để lina và đ duy lộ rỏ hơn lần này chính nhi anh sẽ ra tay

HEHE MUN PIK NHI ANH ĐỊNH LÀM JI THÌ ĐỢI CHAP SAU NHA

26. Chương 26 : Tác Hợp

Khoảng 15 phút sau cả đám đả có mặt tại wan kem lớn nhất thành phố nơi này chủ yếu là màu hồng, mỗi bàn ăn có Một chậu hoa cảnh nhỏ, trên tường thì có nhửng đường nát hoa văn. Cà đám chọn một cái bàn gần lang can ngồi sằn ngắm đường phố lun mà còn mát nữa ( một mủi tên trúng hai con nhạn )
_ xin hỏi wy khách dùng ji : cô phục vụ

_ ột ly dâu : nhi anh

_ bạc hà : ken

_ cho ly vani : trúc anh/ đ kiệt

_ cho ly chocolate : dan/ bi

_ ly kem dứa : kháh anh/ đ tuấn

_ cho ly sầu riêng : lina/ đ duy

_ đồ mắc chước : tập 2

_ thui cho ly dâu đi : tập 3

_ mệt wa ly sầu riêng : tạp cuối

_ dạ xin wy khah dợi tí : cô phục vụ

_ hai người củn giống wa chư : bi cười

_ ko thèm : lina

_ chắc tui mun jong cô lắm ko = : pro

_ thui mệt ở nhà cài ko đả sao zô đây còn cải : đ tuấn

Như zậy hai anh chị nhà ta mới chịu im miệng lại, chờ một lúc kem ra tời ai kủn cấm đầu cấm cổ ăn duy chỉ có nhi anh là ko ăn cô cô cứ ngồi ngắm đ duy mải điều này làm cho lina,đ.duy và ken đều thấy ngứa mắt

_ làm ji mà ko ăn đi nhìn tui hoài : duy bực mình

_ thấy anh ăn dễ thương wa tui nhìn : nhi anh cười

_ cô..cô.. : đỏ mặt

lina thấy nhi anh khen pro còn pro thì đỏ mặt nên tức lắm chứ mà ko hiểu tại sao ( ghen đó pà )

_ pộ anh ăn ko đẹp hả : ken

_ ơ...đẹp lắm : nhi anh

Đợi ội người ăn xong 3 ss chúng ta bắt đầu kế hoạch , đầu tiên kháh anh rủ đ.tuấn đi mua đồ ăn, tiếp theo bi nhờ trúc anh và đ.kiệt đi rút tiền để Một Hồi đi shopping ( oh giàu gê ta ), còn dan thì đi tình tiền một lúc sau thì ken đi vệ sinh. Nên jo chỉ còn lina,đ duy,bi và nhi anh ở lại thui

Nhi anh thấy điề kiện wa tốt rùi nên đứng lên đi lại bên đ duy choàng tay wa cồ pro làm cho pro giựt mình

_ cô...làm ji zậy : ấp úng

_ lina này cô wa bên kia ngồi với bi đi cho tui nGồi kế đ duy nha : nhi anh

_ ơ...nhưng.. : lina khó chịu

_ wa đi : bi

Lặng lẻ wa bên bi ngồi còn nhi anh thì ngồi kế đ duy tay vẩn ko rời khỏi pro

_ duy à để nhi anh đút cho duy ăn nha : ss ngọt sớt ( nổi da gà )

_ cô...nói ..cái ji : pro lúng túng

_ để nhi anh đút duy ăn nha : ss

_ thui cảm ơn tui tự ăn mà kem còn đâu mà đút: đ duy

_ đây nek hồi này nhi anh đâu có ăn đâu chừa cho duy đó : ss kéo ly kem dâu kủa mình lại

_ nhưng...cô ko sợ ken ghen sao : duy nói như dò hỏi

_ có ji đâu bạn bè mà : nhi anh cười

_ há miệng ra đi : nhi anh

_ ko ko : pro lắc đầu

Nhi anh pik ngay mà thế là ss luống tay ra phía sao nhéo pro một cái al2m pro la lên thứa lúc đó ss đút cho pro ngay

_ hjhj pik ngay là duy thix mà : ss

_ tui...đâu.. ; pro chư kip nói đả pị nhi anh cướp lời

_ anh ngượng đúng ko : ss

Thế là nhia nh cứ đút pro mài nếu ko chịu ăn là sài chiu cũ.Bi thì thấy lina mặt hầm hầm này jo ko nói năn ji hết ss cười thầm trong bụng nhưng vẩn cố hòi thăm vài câu

_ nek sao ko ăn đi : bi

_ ko thix : lạnh lùng

_ sao zậy hồi này còn vui lắm mà : bi

_ ko có ji đâu : lina

Nhi anh đả thấy lina có chút lộ ra nên làm thêm cú chót, cô cố tình đút kem dính ra miệng đ. duy rồi dùng tay lao lao miệng pro một cái xong chưa đủ còn hôn vào mà pro nửa chứ (trò này hơi wa ) nhưng trờ trêu thay cái lúc mà ss hôn pro thì mấy người kia trở lại thấy hết ai nấy mắt mở to hết cở miệng thì ú ớ vài tiếng riêng ken thì.....

_N H I A N H : dùng hết công suất la lên

_ ủa ken anh về rồi hả : bình thản ( thật ra ss củn lo lắm sợ ken hiểu lầm nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao lun chứ pik làm sao )

Còn ken thì tức lắm bao nhiêu núi băng trong người anh giờ tan ra hết nhiệt độ đạt tới đỉnh điễm , đương nhiên là zậy rùi vì pro pik đ duy lúc trc thix nhi anh mà zậy mà bây jo chính nhi anh lại chủ động hôn duy mới tức chứ

_sao em lại hun tên này : ken cố nén cơn giận xuống

_ um...thì em thấy duy dễ thương nên hun : ss

_ em..... hứ ... anh ko mun nói chiện với em nữa : ken nói xong bỏ đi

_ ken..ken : nhi anh kêu theo

_ thui lina à mình đi chơi nha : kháh anh

_ ko đi ji hết mệt rồi : lina mặt wat đeo

_ zậy duy nak mình đi chơi nha : nhi anh nắm tay pro

_ tui làm biếng lắm : pro

_ sao 2 người ko ai đi hết zậy : bi

_ tui ko thix đi nhi anh với duy đi chơi vui vẻ nha : nói xong way đi

_ mấy cô làm lina giận rồi kìa : pro chạy theo

Mấy người còn lại có ai hiểu ji đâu đứng ngu ngơ ra

_ haha thành công : ss ôm nhau vui mừng

_ thiu đi xem hai người kia thế nào : bi

_ uk : nói xong ss vọt đi nhanh

Lina thì bực mình hết cở bỏ đi " tên đ.duy chết bầm sao mà để cho nhi anh hun mà ko pik ne ra chứ " nói lầm bẩm một mình còn pro thì chạy theo ss nến lúc sao mới đuồi kịp

_ cô sao zậy giận hả : pro

_ ko dam giận anh đâu : lina

_ chứ sao cô bỏ đi : duy

_ tui đi để cho anh với nhi anh thoải mái hơn dc chưa : lina

_ trời ơi...tui có thix đâu tại cổ ép tui chứ bộ : duy nhắn mặt

_ thui khỏi xạo chẳng phải anh kủn thix nhi anh sao : lina

_ cái đó là lúc trc bây jo tui đâu còn thix nữa : pro

_ zậy à thui tui đi về đây : lina

_ khoan đả cô có pik tui thix ai ko : đ duy

_ thix ai mặc anh ko liên wan tới tui : lina

_ liên wan chớ sao ko liên wan vì người tui thix là cô mà : duy

_ ...cái.....ji...anh..thix...tui : ss ấp úp chỉ vào mình

_ uk...tui..thix...em ..làm bạn gái anh nha : pro đỏ mặt

_um.....em đồng ý : ss ngượng chín mặt

_ hahaha thành công rùi chúc mừng nha : ss từ đâu nhảy ra

_ơ...mấy người thấy rùi hả : lina

_ chứ sao : bi cười

_ cùn phải nhờ bọn tui hai người mới dc như zậy nek : nhi anh

_ zậy là mấy cô bày ra hết hả : duy

_ cưứ sao thui chúc mừng nha : kháh anh

_ hồi này có người ghen kìa : nhi anh

_ kì...wa hà : lina đỏ mặt

_ thui tui đi nha trả lại ko gian đẹp cho 2 người : bi cười

Họ đi để lại cho lina và đ duy ngượng wa ko pik nói ji hết, nhưng củn chị một lúc thui xong xui rồi cùng nhau đi chơi khắp nới tới tối tới về

_ đi vui wa há : trúc anh

_ ko ngờ nha : dan

_ chọc hoài hà : lina

- thui ko chọc nữa : kháh anh

_ mà nhi anh ơới ken đâu rùi : lina

_ hihi nhắc tới con nhỏ đó nó làm cho ken giận rùi bây jo đang ngồi ngoài sân năn nỉ ken kìa: đ.tuấn

_ cho đáng đợi nha : đ duy

_ thui vào nhà tắm đi : trúc anh

_ uk BÊN NHI ANH THÌ SAO TA

_ ken ơi..tha lổi cho em đi : lay lay tay ken

_ ko : lạnh lùng

_ sao zậy em chỉ đùa thui mà : nhi anh

_ ko là ko : ken

_ huhu ken kì wa hà : nhi anh bật khóc

_ ai kêu em hôn thằng duy chi : ken

-hux..hix tại..hức..em mún ..tác hợp cho..hức...2 người đó chứ pộ : nhi anh

_ kun có cần phài hun zậy ko ; ken

_ huhuhu anh ko chịu tha lổi chứ ji....huhu ko chơi với...anh nửa huhu : khóc lớn lên

: thui...thui..nín đi anh tha lổi dc chưa : tới jo mới chịu thua ( nước mắt con gái chính là

vủ khí lợi hại )

_ hix...thiệt ko : nhi anh

_ uk mà lần sao cấm em ko dc hôn thằng nào khác ngoài anh đó : ken chùi nước mắt cho ss ( đăng kí đọc wuyen)

_ uk....pik rồi : nhi anh cười

_ lần sao mà làm zậy là tui pỏ lun nghe chưa : bẹo nhá ss

_ dám pỏ ko : nhi anh

_ sao ko : ken cười

_ anh....anh.. ko chơi với anh nữa : cuối đầu xuống làm mặt giận

_ nói là ko chơ vớii anh zậy anh đi à : ken

_ ơ..nói.... chơi..:: ngước mặt lên chưa kịp nói thì pị ken khóa miệng lại cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời đầy sao

HƠI MÊT WA, THÔNG BÁO TRƯỚC CHAP SAO SẼ KO HẠNH PHÚC NHƯ GIỜ ĐÂU

27. Chương 27  : Gặp Nạn

sáng hôm sau cả bọn đả có mặt dưới nhà chuẩn pị xong xui để đến trường nhưng hình như bi nhà ta có cái ji bực bội lắm hay sao mà mặt hầm hầm
_ nek chị sao zậy : nhi anh

_ ko có ji thấy hơi ngột ngạt ,khó chịu : bi ( oj zời zậy mà nói ko có ji )

_ em thấy ko khí trong lành lắm mà : kháh anh

_ thì trong lành thiệt nhưng em nghỉ coi lúc trc cái nhà này lúc nào củn cải lộn ấm trời đất hết tự nhiên bây jo nhìn đi toàn là bx ơi,ox ơi thấy nó ko có wuyen cho lắm : bi tuôn một tràn

_ nek pà nói zậy là sao : đ .tuấn

_ ý cô là nói tụi tui phải cải nhau cho som tụ hả: đ.kiệt

_ mới sáng sớm mun pị đánh rùi hả : ken

_ làm ji mà zu zậy mới nói có một câu hà mà 3 ông táp lại zậy đó : bi

_ mệt wa đi học : trúc anh la lên

_ làm ji mà la lớn thế : dan

mới than là ko có cải lộn mà la ó ôm sòm nói xong cả bọn tung tăng đến trường .

Nói tới lúc vào học thì ai ai kủn hạnh phúc hết nhưng trừ nhi anh và ken ra hai người này như nùi lữa sắp phun trào.( sao kì zậy ta ) nguyên nhân là do hai ông bà lina và đ duy đó ngồi mà cứ anh ơi,anh à mà chưa xong đâu giờn ko pik tới cái kiểu ji mà wang đồ tum lum hết người hưởng chính là ken và nhi anh( ngồi trên họ mà )

_ anh ơi hay mình chơi đánh nhau = chân nha : lina

_ uk cun dc hay ak : đ duy

đánh wa đánh lại một hồi trúng vô chân của nhi anh một cái làm ss ụp mặt xuống bàn.hai người này thấy hơi wa nên thui ko giởn nữa nhưng...

_ ĐỦ ÔỒI NGHE TỰ JO TUI NHỊN HAI NGƯỜI JU LẮM RỒI ĐÓ MAU THUI MẤY CÁI TRÒ TÀN BẠO CẢU HAI NGƯỜI HAI LẬP TỨC RỎ CHƯAAAAA : nhi anh đứng zậy hét vào mặt hai người kia

_ ơ...ko chơi thì thui : lina

_ đúng là con nít : ken

_ mấy anh chị chơi vui vẻ wa hé : ôn thấy sôi máu

_ em xin lỗi.. : đ duy

_ mấy anh chị mun tui đuổi ra ngoài liền ko : ông thấy

_ thấy cho..tụi em xin lỗi : ken giọng lạnh băng

_ ơ...thui tui tha cho các em lần này đó : rung wa mà

_ ông lợi hai wa : trúc anh nhìn ken

_ còn phải hỏi : ken vuốt tóc

cả đàm ngồi trong lớp cứ chơi đùa mải làm cho ông thấy khó chịu vô cùng nhưng đâu có dam đuồi nhìn thấy ken là ổng lạnh hết người rồi.

tới ra chơi kéo nhau xuống căn-tin nhưng kháh anh và lina nói là mun đi vệ sinh trước một hồi lại sao.Vửa đi vào nhà vệ sinh xong họ bước ra thì ...

_ bốp...bốp... ; tiếng cây đập vào đầu ( bất tỉnh nhân sự )

Còn mấy người kia tâấy đợi lâu wa nên lo lắng lắm

_ đi vệ sinh ji mà lâu thấy sợ : dan

_ giăng mùng,chảy chiều ngủ lun oj : nhi anh ( câu mới )

_ chắc ko sao đâu bây jo cả trường ai mà ko pik tời họ vả lại ở đây đâu còn người xầu nữa : đ kiệt

_ củn hi vọng vây : ken

Thấy lo thiệt nhưng nghe pro nói thỉ củn thấy an tâm phần nào,rồi nhi anh và bi đứng lên nói là đi mua vài bọc bánh nhưng hỏng lúc mua họ có gặp một nữa học sinh lớp dưới..

_ chị có phải là nhi anh và bi ko ạ : nữ sinh

_ uk có ji ko em : bi

_ dạ mới đây có chị nào tên kháh anh và lina kêu em nói với 2 chị xuống nhà vệ sinh có chiện mun nòi : nử sinh

_ cảm ơn em nha : nhi anh cười

Tạm pik xong người này đi xuống nhà vệ sinh nhưng ko thấy 2 người kai đâu, họ thấy lo là hình như mình bị gạt nên chuẩn pị way về nhưng chưa kịp đi đã pị ai đó chụp thuốc mê sủi lun

Còn về mấy người kia đợi tới trống ko thấy 4 ss vào nên tính đi tìm nhưng vào lúcđoó ken nhận dc tin nhắn của nhi anh

- em và mấy chị về trước anh nhớ đem tâp về dùm nha ^_^: nội dung tin nhắn

_ nhi anh về trc rồi : ken_ chơi zậy đó về mà ko nói trc : đ tuấn

_ thui chắc có công chuyện mà : trúc anh

_ sao họ ko kêu cô đi cùng : dan

_ ai ma pik thui học đi ; trúc anh

Khi nhận dc tin nhắn của nhi anh bọn họ an tâm nhiều lắm ( pik phải ss nhắn ko ) .giờ này là môn hỌC nên cô nhờ trúc anh lên phòng thí nghiệm lấy dụng cụ về thực hành, vứa bước tời phóng thí nghiệm ss pị chụp thuốc mê ngay

_ sao trúc anh lâu zậy ta : đ .kiệt

_ ko pik có la cà ko nữa : dan

Bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn vì ban nảy ss đâu có nói là về cùng 4 người kia đâu zậy mà bây jo ko thấy bóng dáng đâu cà.Còn riêng ken anh xem lại tn mà nhi anh gởi ình thì hơi chau mày lại

_ sao zậy ken : đ tuấn

_ tin nhắn này ko phải của nhi anh : ken

_ sao ông pik rỏ ràng là số của nhi anh mà : dan

_ cách nt của nhi anh tui pik rõ nhất khi cô ấy nt ko bao jo để cái mặt cười = các kí tự vì nhi anh bảo phiền phức và ko đẹp nên rất ghét dùng : ken ( hiểu nhau gê )

_ zậy rốt cuộc ai đả nt này : đ kiệt

_ tui ko pik nhưng có lẻ họ gặp chiện rùi : ken

_ đi về nhà thui coi họ có vể chưa : đ.duy

_ ok : đồng thanh

Các pro xin cô cho phép về nhà đương nhiên là ko ai từ chối rồi một phần là tội mê trai một phần là sợ ken

Về ơới nàh lục tung khắp nơi mà ko thấy bóng dáng ss đâu,hỏi wna gia thì ko gặp gọi điện thì kháo máy hết, tóm lại bây jo một đướng dây liên lạc và tin tức về ss đề ko có.Pro người nào người nấy đang cô gắng tập trung lực lượng vệ sỉ,công an tìm kiếm khắp nơi ai nấy như ngồi trên đống lửa

và củng chính thời gian này tại một nơi rất xa chổ các pro ss của chúng ta bị hạnh hạ đánh đập một cách tàn nhận ( tội ghê )

_ CÁC NGƯỜI TẠI SAO LẠI BẮT CHÚNG TÔI : trúc anh hét

_ chát.....bốp...chát.. ; ko trả ơời chì đánh và đánh

_ wa đáng mà : nhi anh

_ nói mau ai sai mấy người đến đây : lina

_ im ngay : một tên trông rất bạnh trợn

_ chát...chát :tiếp tục đánh ( có phải là người ko trời )

sức chịu đựng là có hạng một lúc sau ss ngất đi ko còn pik ji nữa

28. Chương 28  : Tao Sẽ Giết Chết Tụi Bây

bây jo đả là 11 giờ tối các sis tình zậy mà mình mẩy thì đau buốt ko nhấc người lên nồi,tay chân thì bị trối chặc nhưng lần này ko phải là dây thừng mà là cồng tay ( cồng số 8 ấy ) .Bình tỉnh lại nhìn kỉ nơi mình bị nhốt thì mới pik nó gê gợn,đáng sợ tới cở nào ,nếu ban ngày nhín nó chá có vẽ ji đặc biệt thì ban đêm toàn là côn trúng bò lổn ngồn,bốn bề ko phải tường gắn chắc ji ,ko phài là cửa to = sắt,mà chì là một căn nhà lá ko hơn ko kém,xung wanh toàn là nhửng can nhựa lớn nằn nghiêng ngả chồng chất lên nhau củn chả pik bên trong nó có ji,từng cơn gió lạnh thồi mạnh vào 4 vách nhà tạo ra những tiếng xào xạc,gió làm mọi thứ trở nên lạnh lẻo hơn và làm nổi sợ của các sis càng dâng đầỳ,nói chung nơi này còn tệ hơn là căn nhà ở bãi biển lúc trước ,còn đáng sợ hơn nha hoang lúc hành hạ nhi anh.( ối ko pik ai kiếm ra mà hay thế )
_ tự nhiên sao mà pị bắt zậy trời : bi

_ có gây thù với ai đâu : kháh anh

_ đời wa là bất công : lina

_ có khi nào chúng bắt nhằm người ko : nhi anh

_ nếu bắt nhằm zậy có nươời jong tụi mình y chan hả : kháh anh

_ thui tui mệt lắm rùi em ngủ đây nhứt mình wa : lina

_ uk có ji mai tình ngủ đi : bi

Nói xong ss chìm nhanh vào giấc ngủ,tuy ko phải là giường cao,nệm tốt có chăn ấm chảy sẳn nhưng doi với ss bây jo chỉ cẩn một thứ ji đó mỏng mõng che dc thân tránh đi những cơn gió lạnh đó là đủ lắm rồi.

Còn bên pro thì có ai mà ngủ dc đâu ,ai nấy lo cho ss nhiều lắm ko tài nào chợp mặt lại dc nên bây jo các pro vẫn còn tập trung ở nhà mà tìm cách kiếm ss

_ đả kiếm khắp nơi rồi mà vẫn ko thấy : dan

_ tui mà pik ai làm chiện này thì ko xong với tui đâu : đ.duy

_ mới hạnh phúc dc vài ngày thì lại có chiện rùi : đ.tuấn

_ mấy cậu có nghỉ là minh cúc và an an làm ko : ken

_ ơ...sao ông lải hỏi zậy : đ.duy

_trả lời đi : lạnh lùng

_ ko chắc lắm nhưng jo hai đứa đó còn ji đâu nửa mà hại người khác : đ.kiệt

_ họ củn pik thân phận của các cô ấy là ji rùi mà : dan

_ nhưng đối với hai con người đó làm sao mà bỏ wa dc mối thù này : ken

_cun có lí : đ.tuấn

_ cứ cho là do hai người đ1o làm đi nhưng jo tính làm sao đây : đ.kiệt

_ bây jo ban đêm tìm kun ko có kết wa ji đâu mọi người mau đi ngủ đi sáng mai có sức rồi đi tim : ken

_ uk tui kun mệt rồi : đ.duy

_ cậu củn ngủ sớm đi : dan

_ uk : ken nói mà mắt nhìn ngoài trời đen tĩnh đó

Mọi người bây jo đã chìm vào giấc ngủ duy chỉ có ken là còn thức,tuy nói như thế thui chứ làm sao mà anh ko lo dc , người con gái anh yêu thương nhất bây jo ở đâu ,có mệnh hệ ji ko,có an toàn ko anh còn ko pik nữa.

_ nhi anh ơi em đang ở đâu zậy có pik anh lo cho em lắm ko : khẻ gọi nhi anh

ANh cứ nhìn ra trời mài rồi thiếp lúc nào ko hay.Sáng hôm sau tỉnh zậy anh đả thấy cả bọn ngồi chờ

_ bộ tối ngủ ở đây hả : dan

_ uk

_ sau ko vào phòng lở bệnh thì sao ; đ.duy

_ ko sao mau đi tìm họ thui : ken

_ nhưng pik tìm ở đâu : d.kiệt

_ vào trường hôm wa cả 5 người họ đều mất tích tại trường chắc củn sẽ để lại dầu vết ji chứ : ken ( thông minh gê )

_ ok đi thui ; d.tuấn

BÊN SIS

Nắng chiếu nhẹ wa từng khe hở chiếu thẳng vào mặt ss như gọi ss tỉnh zậy

_ ơ...sáng rồi : trúc anh

_ mẹt wa hà : lina

_ sao ko có ai lại cứu zậy : nhi anh

_ mau tìm đường thoát thui : bi

Đang lay hoai mải cố tìm đường thoát thì......

_RẦM....

_ lâu wa ko gặp đặng tiều thư : một người con gái

_ các người là ai sao bắt chúng tui : kháh anh

_ mới ko gặp vài tuần mà wen rồi sao : người con gái

_ cô...là : nhi anh

_ người bị các cô làm xầu hổ trc mặt toàn trường

_ lâm minh cúc : trúc anh

_ woa...trí nhớ củn tốt đó : minh cúc ( nói như zậy ai mà ko pik )

_ lại là cô sao ko pik thay đổi ảh : kháh anh

_ bị như zậy chưa đáng hả : lina

_ chat...chat.... : minh cúc tan vào khuôn mặt xin xăn của kháh anh và lina

_ im ngay cho tao : minh cúc trừng mặt

_ tính hành ạh nữa sao : lbi

_ hahah trò đó xưa rồi : minh cúc cười

_ tính sao đây : lina

_ trả lại nhửng ji bấy người đã làm cho tụi tao : một cô gái khác bước vào

_ an an : nhi anh

_ mày còn nhớ tao sao : an an cười nhết mếp

_ sao ko 2 đứa bây là kẻ ác nhất tao từng gặp ko nhớ sao dc : bi cười nữa miệng

_ chat...chat... chữi hay lắm : minh cúc

_ wa khen : bi

_ tụi tao sẽ cho tụi bây thấy mùi đau đớn là như thế nào : an an nói xong rút con dao ra

_ mày..tính làm ji : trúc anh

_ koi nèk : an an nói nhẹ

AN an đứa con dao lại gần mặt kháh anh rạch nhẹ một đường xuống làm hco máu chạy ra ,chưa hết nó rạch vào tay lina một đường dài máu búng ra văng khắp nền nhà.Còn minh cúc lấy dây nịt đánh mạnh vào người bi và nhi anh

- tao cho tụi bây chết hết : minh cúc vửa đánh vửa chữi

_ đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà : kháh anh

_ còn cô : an an nhìn trúc anh

_ mun ji : lạnh lùng

_ chát....chat....bốp...bốp : đánh thật mạnh vào người ss

_ mun như zậy đó : an an cười

Cứ thế họ tiếp tục đánh dập chữi mắng họ,còn bên pro khi đến trường họ chia nhau ra tìm khắp nơi đ.kiệt thì lại phòng thì nghiệm tìm kiếm,ken và dan thì chạy lại căn-tin nơi ss mua đồ,còn đ.duy/tuấn lại khu vệ sinh nữ ( ối ko pik có ai nghỉ họ là .... ko ta )

một lát sau họ tập trung trước cổng trường

_ có tim thấy ji ko : ken

_ tui tìm thấy cái này : đ.kiệt chìa cái khăn trăng ra

_ đây là.. : dan

_ trong đây có thuốc mê tui nơờ thấy hóa học kiểm tra dum rồi : đ.kiệt

_ tui cun zậy : ken chía cái khăn ra

_ zậy còn hai người : dan

_ tui chỉ tìm thấy cái vòng aty của lina thui : đ.duy

_ rỏ rồi họ pị minh cúc bắt : ken

_ nhưng pik tìm ở đâu đây : dan

_ có lục tung hết đài loan củn phải tìm cho ra : ken nhấn mạnh từng chứ

Đang mãi nghỉ cách thì cô nữa sinh hôm trước gặp nhi anh và bi chạy lại hình như cô này thấy bức rứt hay sao đó

_ mấy anh tìm chị nhi anh và mấy người khác phải ko : nữ sinh

_ sao cô pik ; dan

_ ơ....chiện là.^%$#* nhu zậy đó

_ pik ngay mà : đ tuấn

_ cảm ơm : ken

_ ko có ji tại em thấy có lỗi nên mới nói ra : nữ sinh

_ thui cô đi đi : đ.duy

- dạ em chào mấy anh ; nói xong đi mất tiêu

_ đi tui : dan

reng.....reng...reng...điện thoại ken

_ alo

....

_ dc kon tới liền : cúp máy

_ ai zậy : đ.kiệt

_ mẹ tui pị ngất jo đang tỏng bệnh viện : ken

_ jo sao đây đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà lai : đ.duy

_ mấy cậu đi trc đi tui wa thăm mẹ tí rồi tới ngay : ken

_ uk : dan

Nói xong ken chạy nhanh tới bệnh viện còn mấy pro thì chạy tới nơi ss bị bắt

TẠI NƠI SS

Sau khi đánh đạp xong ss minh cúc và an an thấy mấy cái can đựng nước tưới khắp nhà

_ mấy người tính làm ji : lina

_ tí là pik liền hà cái này vui lắm : minh cúc cười

_ cái can đó.... : nhi anh

_ đựng xăng : an an

_ chẳng lẽ mấy người... : trúc anh

_ đúng tao sẽ cho tụi bây chết ngay hôm nay : minh cúc

_ sao cô ác zậy đánh tụi tui như zậy chưa đủ hả : bi

_ đúng chưa đủ chúng mày làm cho cả nhà tao tan nát,khiến ba tao phá sản tao bặt tụi bây phải gánh hậu wa của việc làm đó : minh cúc

_ mày sẽ ở tù đó : kháh anh

_ ko sao chỉ cần tụi bây chết là dc rùi : minh cúc ( trời ơi hết thuốc chửa )

_ mày...mày... ; nhi anh tức

_ good bye : an an nói xong thẩy hột quét xuống và bước ra kèm thoe tiếng cười man rợ,ở đây kửa bắt đầu cháy mà lại có xăng nên bắt lửa nhanh lắm chẳng mấy chóc thui căn nhà sẽ trở thành một ngọn lửa lớn.

29. Chương 29  : Đối Mặt Tử Thần

Lửa cháy càng lúc càng lớn ,khói bay mịt mù ss lại bị trói tay nên ko tài nào nhất người lên nổi
_ khụ...khụ.... : bi

_.khụ....gáng..chịu...khụ...đi : kháh anh mặt xanh hết

_ khụ....khụ...cay ...mặt wa hà..khụ..: trúc anh

_ đúng...là....wa..đáng..khụ...mà...khụ : nhi anh ( hết nối lun )

Một lát sau thì khói mịt mù lửa càng lúc càng lớn sức chịu đửng của ss đả hết sức rồi nhưng chính lúc đó...

_ RẦM

_ KHÁH ANH EM ĐÂU RỒI : đ.tuấn la lớn

_e.....em....đây...khụ : kháh anh dúng hết hơi sức

_ lina ơi : đ.duy

_ cứu...khụ...em.. ; lina

Loay hoay mải mấy pro ơới kéo dc ss ra ngoài nhung do chỉ có 4 người nên nhi anh vẫn còn bên trong

_ em...tình lại đi bi : dan

_ em....ko sao... : bi

_ nhi anh...còn...bên trong.. : kháh anh

_ mau...cứu ...nhanh lên : trúc anh

_ để tui zô cho : đ.kiệt

Nhưng bây ji lửa đang lớn mun zô thì đâu có dễ pro vừa bước oời cửa thì lửa phựt ra ko cách nào zô dc,lúc đó ken láy xe thật nhanh chạy lại thấy ai cung dc cứu ra nhưng thiếu nhi anh pro lo lắng vô cùng

_ nhi anh đâu cô ấy đâu rồi : pro wat lớn

_ nhi anh còn bên trong tụi tui ko tài nào zo dc : đ.tuấn

_ để tui : nói xong pro lao mình vào nhọn lửa mặt cho có lớn tới mức nào nhưng chỉ cần cứu dc nhi anh pro ko sợ ( ôi can đảm wa ) .Xong vào dc pro liềm kiếm nhi anh ngay

_ nhi anh ơi..em đâu rồi : ken

_ mau lên tiếng đi nhi anh khụ...khụ.. : ken cun ko chịu nổi

_ em...em....khụ.. : nhi anh ko pik ở đâu lên tiếng

_ em nói...khụ...em ..đang ở đâu.. ; ken cố đá đi nhửng tưứ cản đường mình

_ em....ờ..bên..phải... : nhi anh cố hết sức nói lớn

Nhìn dáo dác khác nơi cuối cùng anh thấy nhi anh đang nắm dưới đất chân thì bị một khúc gổ đè lên

_ em...sao ...rồi.. ; ken đở nhia nh zậy

_ em...ko...sao...: nhi anh

_ anh ...sao..anh lại..ở đây đi..ra nhanh đi : nhi anh

_ anh đến cứu em mà sao em lại nói zậy : ken hơi ngạc nhiên

_ ngốc ...wa mau..ra đi ..ở đây nguy hiểm lắm.. : nhi ah đầy đánh ken

_ ko...anh nhất định phải cứu dc em ..nếu ko anh ko ra : ken lớn giọng

_ anh..mà...còn ở đây..là sẽ chết chung với em đó...đi đi.. : nhi anh nói mồi bất giác một giọt nước mặt rơi ra

_ anh...ko đí ... : ken wat

_ anh....đi...đi...mà....đi..đi : nhi anh khóc lớn

_ tại...sao em..lại duổi anh đi như zậy....anh vì ai mà xong vào biển lửa này ...anh vì anh mà bỏ mặt cả mẹ mình đang nằm trong bệnh viện,anh vì ai mà ko wan tâm đến bản thân mình xong vào đây hả anh vì ai ... : ken vịnh mạnh vai nhi anh

_...em...xin..lỗi... : nhi anh

_ em..ko có..lỗi...là anh tự nguyện.. : ken vuốt má ss

_ nhưng...em...xin...anh...đi đi đi.ra nơi...này đi...xin anh đó huhuhu : ss khóc và khóc ( tội gê.. )

_ anh...sẽ...ở..bên em..ko đi đâu cả.. bởi vì...anh thương em nhiều lắm ; ken nói rồi nước mắt rơi ra

_ tại...sao....anh lại làm như zậy...nếu như anh thương em thì làm ơn...đi đi mà ...em ...xin anh đó huhu em.. : chư nói hết câu ken đả đặt lên môi ss một nụ hôn,nụ hôn.nụ hôn trong nước mắt nhưng chứa bao nhiêu là tình cảm,bao nhiêu yêu thương, nụ hôn trong biển lửa...

_ anh yêu..em và anh sẽ ko cho em rời xa anh đâu có chết thì chết chung xin...em đứng bào anh đi : ken nhìn vào nhi anh triếu mến

_ ken ..ơi huhu : nhia nh ôm chầm ken khóc

Ken cùn ôm lấy nhi anh một cảm giác âm áp bao lấy cả hai người nước mắt thì vẫn cứ rơi nhung đây là nước mắt hạnh phúc hay đau bun đây... ken cuối xuống nhìn ss đang ôm mình khóc trong lòng anh thầm nghĩ....

- nhi anh à tại sao em lại kêu anh bỏ em đi chứ khó khăn lắm anh mới tìm lại em sao 6 năm xa cách,khó khăn lắm anh mới pik dc chổ này mà lại cứu em và anh đả lao vào đây rồi thử hỏi làm sao anh đánh lòng mà bỏ mặt người con gái anh yêu trong biễn lửa này dc hả nhi anh.Em có pik em wan trọng với anh lắm ko , wan trọng hơn bất cứ thứ ji trên đới này kể cả mạng sống của anh nên anh sẽ ko để mất em đâu,nếu như em rời xa anh rồi anh pik làm sao đây,ai sẽ cùng anh chia sẽ pun vui,ai sẽ làm cho anh cười mõi ngày đây......Chì càn dc ở bên em có chết anh củn cam lòng ( hix...hix..tội gê..) đừng kêu anh đi đừng kêu anh rời xa em nha nhi anh ,anh ko làm dc đâu. : ken mĩm cười nhẹ rồi hôn lên trán ss

Nhưng liệu nhi anh có nghỉ như ken ko , cô thương ken nhiều như zậy làm sao cô nhìn anh chết dc.. . Nhi anh khóc cô ôm anh thật chặt và thầm nghỉ

- ken ơi sao anh tốt với em như zậy hả ken em có đáng ko ( đáng chứ ) tại sao anh ko đi đi tại sao lại chịu chết cùng em chứ, chẳng lẻ anh ko wan tâm đến gđ người thân,bạn bè sao còn mẹ anh nửa bác đang nằm bệnh viện mà sao anh ko o bên cảnh hà chạy đến đây làm ji. ....hix.Ken ơi anh còn tuơng lai,còn pik bao nhiêu đieu mới lạ đang chờ đón anh ,tại sao anh ko pik nằm ju nó...mà lại đi đến bên con nhỏ yếu đuối,đang chịu nan này chứ.Anh là một công từ nhà giàu,đẹp trai,tài giòi có tài em nghỉ rồi sẽ có lúc anh tìm dc người con gái tốt hơn em,xinh đẹp hơn em,tài giỏi hơn em,wan tâm anh nhiều hơn em rồi ánh sẽ hạnh phúc mà ( tình yêu cao thượng ) , ken ơi em xin lổi anh em ko thể để anh chết ở đây dc em ko thể ,,em thà để anh hận em,giận em như em ko mún đâu...em..xin..lỗi...xin..lỗi anh nhiều lắm..tha..lỗi cho em nha huhuhu : nhi anh khóc nhiều lắm trái tim cô đau lắm tại sao ông trời cứ trêu chọc con người như thế iu nhau mà ko hạnh phúc dc thật là wa bất công ( kai này là t/g chứ ko phài trời đâu hehe ) nghỉ rồi cô wuyet định thà một mình cô chết còn hơn để ken ra đi theo cô

_ ken à anh có thế nhít ra một tí ko : nhi anh

_ sao zậy : ken

_ à cái chân em pị đẻ lên đau lắm anh nhít ra để em kéo nó ra : nhi anh

_ ờ..dc rồi : nói xong ken xít ra gần cánh cửa

Nhi anh thì khì kéo dc chân mình ra do bị dẻ lâu wa nên bây jo cô đứng lên còn ko vửng nửa chân cô tê cứng và cô nhin thẳng vào ken cô lại khóc cô ko mun xa ken đâu nhưng tình thế bây jo cô ko có wuyen lựa chọn,cô dùng hết sức mình đẩy mạnh ken ra cửa còn ken do ko chú ý nên ko có thế nên pị ss xô ra ngoài ngay.Pro vừa ra một cây gổ lớn ngả xuống chặn kín lối ra vào làm cho ko còn lối nào thoát hết,nhi anh một mình ngồi bên trong cô khóc nhưng trong thâm tâm cô cầu mong cho ken hạnh phúc

_ nhi ah đâu nhi anh đâu huhu : bi khóc

_ nhi anh tại sao em làm như zậy tại sao : ken khóc nói vọng vào trong

_ sao cậu ko cứu nó ra hả : trúc anh nắm cổ ao ken

_ tui...mun cứu nhưng nhi anh ko chịu ken nói mơ hồ

_ huhu nhi anh ơi.. : lina khóc

_ nhìn đi... : dan củn đỏ hoe mắt

_ minh cúc,an an...tui tHể cả ơới này ko đê cho gđ,dòng họ cô một ngày nào dc yên đâu : kháh anh nằm chặc tay lại

_ huhu nhia nh ơi....em...ra đi... : bi nói xong xui ngay

_ bi tình lại đi bi : dan

_ tui sẽ...trả thù....hix.hix : kháh anh củn xủi theo

_ kháh anh em tình đi kháh anh : đ tuấn

Cả đám ngồi đó ko pik làm ji chỉ nhìn căn nàh cứ cháy mải nhưng bồng....

_ hú.....hú...... : tiếng xe chửa cháy ..cấp cứu chạy tới

_ tới rồi : dan

_ mấy người kêu à : ken lạnh như băng

_ uk mau chửa cháy và chờ mấy cô này vào bệnh viện nhanh lên :" đ.duy

_ chửa chay nhanh cho tui : ken

Mọi việc diển ra nhanh chóng nhi anh dc đưa ra ngoài và chuyển tới bệnh viện ngay lập tức nhưng nhìn cô bị bòng rất nhiều mình đầy vết thuơg .

TẠI BỆNH VIỆN

_ ai nấy đứng ngồi ko yên bama cả đam đả có sẵn tại bệnh viện họ lo lắng vô cùng,còn bi và kháh anh sao khỉ đc đưa vào bệnh viện bây jo đả tĩnh.đúng lúc đó bác sĩ đi ra

_ nhi anh /con tui sao rồi : đồng thanh

_ tui....hết sức rồi cô ấy bị thương wa nặng : bác sĩ lắc đầu

_ nhi anh... : trúc anh té xuống

_ sao lại như zậy : lina khóc

_ mau cứu cô ấy cho tui nếu ko tui giết ông tại đây : ken sôi máu

_ bác sĩ con tui cứu dc ko : papa ss

_ tui ..ko chắc nhưng kỉ thuật ở đây ko làm nồi hay là ông mới bác sĩ nước ngoài wa đây may ra sẽ cứu dc tiểu thư : bác sĩ

_ dc thui : mama

_ alo mau kêu tất cả bác sỉ giỏi toàn bộ bên pháp bay wa đâu ngay lập tức : ken lấy đt ra ngay

_ mau triệu tập bác sĩ giỏi bên mỉ wa đây ngay lập tức : papa ss ( ôi hoàng tráng gê )

Khoảng nửa tiếng sau tất cả bác sỉ đả có mặt và họ bay ngay vào phòng phẩu thuật ở ngoài thi ai nấy cầu nguyện cho nhi anh

HIHI KO PIK NHI ANH WA KHỎI KO TA ?

MAI SẺ TIẾP NHA

30. Chương 30  : Hạnh Phúc Mãi Mãi

CHAP 30 : HẠNH PHÚC MÃI MÃI
Một giớ,hai giờ trôi wa cuối cùng mấy chục bác sỉ bước ra ( kinh khủng chưa )

_ sao rồi ; ken lạnh băng

_ chúng tui đả làm hết sức mình rồi nhưng cô ấy ko có chuyển biến tốt bây jo cách tốt nhất là chờ đợi : bác sỉ

_ các ông đếu là bac sĩ có tiến trên thế giới mà ko điều trị hết là sao : đ.tuấn hét

_ chúng tui xin lổi nhưng các vị phải chờ thui thời gian sẽ ọi người câu trả lời : bs

_ con tui chừng nào tỉnh : mama ss rưng rưng

_ một tuần,một tháng,một năm hoặc ko bao jo nữa : bác sĩ

_ ko bao jo hix...hix : kháh anh khụy xuống

_ là sao ko bao jo .... : lina khóc

_ chúng tui đi đây : bs bước đy

Mọi người ngồi đó thẩn thờ ko ai nói ji nửa ,ken âm thầm bước vào trong thăm nhi anh cô bây jo tiều tụy,gương mặt hồng hào ngày nào biến mất rùi thay vào đó là trắng bệch .Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh nhi anh,ánh mắt vô hồn nhìn ss nằm bất động trên giướng,nếu 6 năm trước là anh thì 6 năm sau là người con gái anh yêu thương nhất,nhìn nhi anh nằm đó tim anh đau lắm miềng ươời chua chát

_ tại sao lần nào cun zậy hết hả nhi anh,hết anh rồi tới em cả 2 chúng ta đều phải chịu cảnh một người ngồi nhìn một người bị thương mà ko có cách nào giúp hết

_ pộ em tình nằm như zậy mải sao em mau tỉnh lại đi mình còn nhiều điều chưa nói mà,mình chưa đi chơi khắp nơi mà sao em lại ko tỉnh lại,em nói sẽ ko ơời xa anh mà sao em ko ju lời hứa... : ken nằm tay ss rồi từng giọt nước mặt rơi xuống

_ em mau tỉnh lại đi em mun anh làm ji cun dc hết em mau tỉnh lại đi,em tỉnh lại em mun quậy fa bao nhiêu người cun dc hết,mun làm ji củn dc hết,mún hôn người nào kun dc hết anh cho hết em mau tỉnh zậy đi... : ken noi đến nghẹn ngào

Ken cứ ngồi đó nói chiện mài với nhi anh ken kể cho ss nghe từng chiện vui chiện bùn của hai đứa anh gọi nhi anh tỉnh zậy

_ ken thui ông về nghỉ đi : đ.duy bước vào

_ anh về ăn cơm,tắm rửa đi từ sáng tới jo có ăn uống ji đâu : lina

_ tui ko đói : ken lạnh băng

_ nhưng củn phài ăn chút jic hứ tính như zậy hoài sao : kháh anh

_ anh như zậy nhi anh sẽ ko vui đâu : bi

_ tui nói ko ăn là ko ăn : ken nhấn mạnh giọng

Mọi người đứng đó chỉ pik lắc đầu ko nói ji,đứng nhìn cảnh này ss của chúng ta chĩ pik khóc...

_ các người bắt dc 2 can đê tiện đó chưa : ken

_ rồi : đ.tuấn

_ dc thui bây jo nhi anh để các người chăm sóc tui đi xử lí bọn chúng : ken

_ tụi tui đi nửa : đ.kiệt

_ mấy người đi rùi ai lo cho nhi anh : ken

_ để bác lo ấy cháu đi đi : mama ss

_ zậy làm phiền bác : bi cười

Họ nói xong tạm biệt rùi đi tới một căn nhà lớn,nhưng lạnh lẻo có vài vệ sĩ đứng canh.Bên trong ko chỉ là an an và minh cúc ko đâu mà còn có cha mẹ,anh chị,họ hàng của họ đang bị giam ở đây ( oh my good )

_ xin...tiểu thư...tha cho chúng tôi.. : pa minh cúc

_ mơ đi con ông hại em tui như zậy mun tui tha hả đừng hồng : trúc anh wat

_ mun ji nói đi : minh cúc hét

_ hành hạ,đánh đậo...chết : ken lạnh lùng

_ từ nay cứ mỗi ngày hành hạ các người cho tới chết nếu nhi anh tỉnh zậy sớm thì các người thoát sớm còn nếu....thì các người cứ chôn thây ở đây đi : ken

Nói xong cả đam cầm rôi,gậy,..... đánh thật mạnh .Ngày wa ngày cả đám cứ hạnh hạ khiến cho bọn chúng mun sống ko dc mun chết ko xong nhưng ơới đây đả 2 thang rồi nhi anh vẩn chưa tỉnh

_ bác sỉ sao con tui chưa tỉnh nữa : pa ss

_ tui nghỉ cô ấy ko wa khỏi nếu như tới sáng mai cô ấy chưa tỉnh thi.... : bác si

_ cái ji sáng mai : cả đám

_ uk mọi người chuẩn pị tinh thần đi : bác sỉ

Bao nhiêu thơi gian wa ai nấy cứ lo cho ss suốt cầu mong cho ss mau tình lại zậy mà bây jo nghe dc tin này ai m,à ko sót chứ chỉ võn vẻn vài tiếng đồng hồn là sáng rồi làm sao đây....

_ sáng mai : lina nói như người mất hồn

_ hy vọng nhất định phải hy vọng : dan

_ uk : all đồng thanh

Tối hôm đó cả đám ngồi đó an ủi ken rồi củng nhau gọi nhi anh tỉnh zậy nhưng kết wa hình như chỉ là số 0,mọi người như hụt hẩn lắm rồi dù phài hy vọng như làm sao dc đấn một tí chuyển biến tốt kun ko có nửa là...

4;00 am,mọi người đả wa mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào ko hay,họ ko còn sức để gượng nửa rồi.Nhưng có lẻ ông trời đả động lòng chăng ( cái này t/g đúng hơn ) kì tich xuất hiện nhi anh từ từ động đậy tay cố từ từ mở mắt ra nhìn thấy xung wanh mình toàn là màu trắng mọi người thì đang nằm ngủ hết ( chưa chắc ) cô ngồi zậy nhìn thấy ken nằm cạnh giường mình rồi khẻ mỉm cười nhẹ lấy tay vuốt mặt pro

_ anh ngủ trông dễ thương kinh : cười nhẹ

_ con tỉnh rồi sao : papa ss đi vào

_ papa " ss cười tươi

_ con làm pa lo lắng lắm biết ko tiểu công chúa : papa xoa đầu ss

_ hjhj :

_ nhi anh nek papa có chiện mun nói với con : papa ngồi cạnh ss

_ dạ pa nói đi : ss

Rồi pa thì thầm ji đó cho ss nghe ( ko cho t/g nghe ji hết ki gê ) khis nghe xong ban đầu hơi nhăn mặt nhưng sao đó thì chịu và cười nhẹ

5:00 am pa sss đả về làm cái ji đó còn nhi anh thì đứng zậy cầm tờ giấy ghi ghi cái ji ko pik rồi lấy một nhánh hoa hồng để lên trên.cô tiến lại ăắp chăng cho từng người rồi ngồi kế bên ken vuốt má,nhìn ken mỉn cười ơời cô thì thầm vào tai ken

_ em đi rồi anh nhớ sống tốt nha có duyên sẽ gặp lại em đi đây bye ox : ss nói xong hôn vào má ken một cái rồi mở cửa bước đi.Ken thì cảm nhận dc cái ji đó mới chạm vào má mình nhưng ko tài nào mở mắt ra dc ( wa pun ngủ )

sáng hôm sau mọi người tỉnh zậy thấy nhi anh đi đâu mất tiêu nên hoảng hốt tìm kiếm nhưng chợt ken khựng lại khi thấy bức thư trên bàn

Khi mọi nươời đọc được bức thư này thi em đả đi một nơi rất xa,em đi để học tập,để gầy dựng sự nghiệp mình nên mọi người đừng tim em.Còn ken anh nhớ giử gìn sức khỏe nha,em mun anh sau này trở thành một người thành tài và có ưự nghiệp ổn định do chính tay anh làm nên .nếu co duyên hẹn anh 6 năm sao gặp lại và khi đó anh đả thực hiện dc điếu em mong mun nha

Tạm biệt ox và mọi người

nhi anh

_ nhi anh ơi em wa đáng lắm lại bắt anh chờ nữa rồi : ken cười

_ nó đi mà ko nói ji hết : kháh anh

_ em nhớ nha 6 năm sau là để anh bắt dc em là ko yêu ơới anh đâu : ken nhìn ra bầu trời 6 NĂM SAU

TẠI NHÀ CỦA PRO VÀ SS

_ oa..oa.. : bé bu khóc

_ nín đi mẹ thương nha : bi ẩm bu lên

_ thương con hơn thương anh rùi giận em lun : dan

_ thui cho tui xin đi mệt wa : đ.kiệt

_ hahaha có chiện con ko mà kun cài : đ.tuấn cười

_ anh còn đứng nhìn nửa đở em coi : kháh anh bực bội ôm cái bụng bầu ( oh noooo)

_ xin lổi vk nha : cười hòa rồi đỏ ss ngồi

_ ox đâu rồi : trúc anh lên tiếng

_ đây nek bx làm ji mà mang nhiều đồ zậy lở động thai rồi sau : đ.kiệt

_ mói có 3 tháng hà làm ji mà động thai : trúc anh

_ nhưng kun phải cẩn thận chứ : pro

_ mới sáng sớm mà lum tum ben hết : đ.duy

_ hứ kệ tao mày lo cho lina đi nói nhieu wa : dan

_ nek duy anh có phải là đàn ông ko cười nhau 2 năm rồi mà chưa có thai nửa :kháh anh

_ sao cô pik là chưa : pro

_ zậy có rui hả : bi

_ chứ sao dc 1 tháng rồi : pỏ cuoi

_ đả nói là từ từ ma sao nói sớm zậy : lina

_ thui nói đại đi àm : pro nhít wa nhường chổ cho ss ngồi

_ mà nhi anh đi 6 năm rồi sau chưa về ta " dan

_ chắc nó săp về rùi : trúc anh

_ uk : all đồng thanh

bây jo kháh anh và đ.tuấn đang là chủ tịch công ty cồ phần lớn nhất nhì thế giới,trúc anh và đ.kiệt thì đang làm chủ nhiều ngân hàng lớn,dan và bi thì là chủ tịch tập đoàn đá wy co tiếng,lina và đ.duy thì công ti hàng hải.Nói tới thu hương thì cô này sau khi oối lồi thì chăm chỉ học hành bây jo đả có chồng và là nhà thiết kế thồi trang lớn nhất thế giới trong suốt 3 năm wa cô lun tài trợ trang phục của mình cho ss và pro

TẠI SÂN BAY

một thiên thần bước ra oới mai tóc xoăn dài mặc một chiếc đầm ngang gối màu hồng đướng nét tỉ mì,cô cười nhẹ một cái rồi lên taxi về nhà ( nàh pama nha ).Cô bước vào nhà khung cảnh ở đây vẩn như xưa ko thay đổi ji hết gặp pama cô vui lắm ôm chầm lấy họ rồi cô lên lầu nằm phịch lân chiếc giường thân iu của mình

_ ko pik anh có làm dc iu cầu của em ko : nhi anh

Nghỉ ngơi một lúc cô đi xuống phụ mẹ làm bửa ăn rời noồi kể chiện cho gđ nghe khi cô sang anh bây jo thì trời cun xề chiều cô wuyet định đi dạo một vòng thành phố ngăm nhìn khung cảnh ở đây rồi cô dựng lại bên hồn nước lớn nhất thành phố nhìn ngằm lun tung chợt......

_ em về rùi sao : tiếng ken từ xa

_ hjhj em mới vè : nhi anh way lại

_ xấu lắm nha bỏ anh suốt 6 năm : ken bẹo má ss

_ em làm như zậy mới coi anh có chung tình với em ko : nhi anh

_ po tay em lun đó : ken

_ ken à anh còn nhớ lúc em đi em đả nói với anh ji ko : nhi anh nghiêm mặt nhìn ken

_ nhớ chứ em nói mun anh thành tài phải ko : ken

_ um....anh bây jo sao rồi có ju lời hứa ko : nhi anh

_ sao ko bây jo anh là chủ tịch công ti bất động sản lớn nhất thế giới,cồ đông hàng đấu cho các ngân hàng công ti khác đó : ken ( ôi tồi trẻ tài cao )

_ anh giỏi gê : nhi anh cười

_ anh đả thực hiện dc ơời hứa rồi bây jo anh mun.....

Nói dứt câu ken wy xuống trên tay cầm một chiếc nhần đưa lên ....

_ nhi anh làm vợ anh nha : ken

_ em....em..đồng ý : đỏ mặt

Ken hạnh phúc đeo nhẫn vào tay ss rồi ôm chầm lấy nàng,nhưng bất chột nhớ ra j đó ...

_ nek nhi anh em nhớ ngày này tháng sao là ngay ji ko : ken mắt dò hỏi

_ nhớ chứ là sinh nhật của anh : nhi anh

_ hehe zậy định tặng wa ji cho anh đây : ken

_ em sẽ tằng cho anh nguyên cái bánh ken to thiệt là to lun : nhi anh dơ tay ra minh họa

_ bánh ken cai đó đương nhiên là sinh nhật là phai có : ken

_ zậy anh mun tặng ji vàng ,bạc,đá wy.. ; nhi anh liệc kê ( giàu gúm )

_ mấy cái đó nhà anh đâu có thiếu : ken mặt gian nhìn ss

_ chứ anh mun ji : nhi anh

_ nek hôm đó sẽ là lễ cưới của chúng ta nên anh mun...em sẽ là wa sinh nhật của anh : cười nham nhở rồi ôm eo ss

_ anh....: ngượng chìn mặt

_ sao chịu ko : ken

_ sao sớm zậy để vài 3 tháng nửa đi hoặc vài năm kun dc : nhi anh

_ CAI JIIII : ken trố mắt

_ nek nhi anh em và anh xa nhau 6 năm là lúc anh đi điểu trị rồi sao đó hôc chung ơới em một năm trời ,em còn chưa vừa lòng bắt anh chờ em suốt 6 năm tổng cộng lại là 13 năm em mun anh chờ tới bao ji đây nhưng anh nói cho em pik sức chịu đựng của anh có giới hạn nha bây jo anh hết chịu nổi rồi em tính sau đây : ken tuôn một tràn ra

_ ơ...ơ....: nhi anh

_ ko nói nhiều pửa đó em sẽ là wa sinh nhật cho anh hehe ( gian thấy sợ ) còn nửa em mau chuẩn pị làm cô dâu đi : ken

_ anh...kì wa hà... : nhi anh đỏ hết mặt

_ ko nói coi như đồng ý nha kakaa : ken cười

_ anh.... : chưa nói hết đả pị ken hôn rồi đây có thể coi là nụ hôn hạnh phúc nhất của hai người nụ hôn sau bao năm xa cách nụ hôn chứa đấy iu thương,nhớ nhung,...

_ bùm......chiếu....bùn...chiếu...tiếng phào hoa bắn sáng cả trời đêm ken buông nhi anh ra nhìn ss cười hạnh phúc .Nhi anh khẻ tựa vào vài ken hai người kùn nhau ngằm nhìn pháo hoa tay trong tay mỉn cười hạnh phúc,những chùm pháo hoa này như chứng giàm tình yêu của hai người mải mải sáng mải mải hạnh phúc ko xa rời nhau

the end

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sao-co-ha-tien-loi-noi-the